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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
 

 การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูลในบทนีเ้พื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย

ของการวจิัย จึงได้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ผลการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องตอนที่ 2 ผลการศึกษาฉันทามตจิากผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางการศกึษา

ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เป็นไปได้  และตอนที่ 3 ผลการประชุมกลุ่มย่อย

ผูท้รงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2556 – 2565) ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1  ผลการศกึษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 จากการวิเคราะหเ์อกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2  ผูว้ิจัยได้วเิคราะห์

โดยใช้ตารางแมททริกซ์ (Matrix) เพื่อเปรียบเทียบความเหมอืน และความต่างแล้ว หา

ข้อสรุปถึงองค์ประกอบของการจัดการศกึษา โดยมีหลักพิจารณาคัดเลือกว่าองค์ประกอบ

ใดที่มผีูน้ ามาศกึษา ตัง้แต ่8 คนขึ้นไป จากจ านวนผู้น ามาศกึษา 19 คน มาเป็น

องค์ประกอบที่ส าคัญของการศึกษา ผลจากการวิเคราะหแ์ละสังเคราะหแ์นวคิดดังกล่าว

พบว่า มอีงค์ประกอบหลักของการจัดการศกึษาที่สอดคล้องกับแนวนโยบายการจัด

การศกึษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 12 ด้าน ดังนี ้คอื 1) ด้านความเสมอภาคของ

โอกาสทางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  2) นโยบายด้านการจัดการศกึษาปฐมวัย  3) ด้าน

คุณภาพมาตรฐานการศกึษา  4) ด้านระบบบริหารและการจัดการศกึษา  5) ด้านครู 

คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  6) ด้านหลักสูตร  7) ด้านกระบวนการเรียนรู ้  

8) ดา้นทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา  9) ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  10) ดา้น

การส่งเสริมกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชน  11) ดา้นการส่งเสริมอาชีพ และ  

12) ดา้นการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผูว้ิจัย

สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยได้ ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 8 สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 

แนวคิดและทฤษฎี 

1.แนวคิดและกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าทาง

การศึกษา 

 2. การจัดการศึกษาในท้องถิ่น

และการพัฒนาการศึกษาของ

ประเทศไทย 

3. องค์ความรูเ้กี่ยวกับการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. องค์ความรูเ้กี่ยวกับวิธี

วิทยาการวจิัยอนาคต 

5. การประชุมกลุ่มย่อย 
 

 

ภาวะผู้น าทางการศึกษา

ของนายกองค์การบรหิาร

สว่นจังหวัด ตามบทบาท

หน้าที่ทางการศึกษา  

12 ดา้น คือ 

1. ด้านความเสมอภาคฯ 

 2. ด้านการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 

3. ด้านคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษา 

4. ด้านระบบบริหารและ

การจัดการศึกษา 

5. ด้านครู คณาจารย์ และ

บุคลากรทางการศึกษา 

6. ด้านหลักสูตร 

7. ด้านกระบวนการเรยีนรู้ 

8. ด้านทรัพยากรและการ

ลงทุนดา้นการศึกษา 

9. ด้านเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา 

10. ด้านการส่งเสริมกีฬา 

นันทนาการและกิจกรรม

เด็ก  

11. ด้านการส่งเสริมอาชีพ 

12. ด้านการศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม จารตีประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 

 

1. ฉันทามตขิอง

ผู้เชี่ยวชาญ 

2. ประชุมกลุม่

ยอ่ยเพื่อ

ตรวจสอบ 

ภาวะผู้น าทาง

การศึกษาฯ 

 

 

 

 

ภาวะผู้น าทาง

การศึกษาของ

นายกองคก์าร

บริหารส่วน

จังหวัดใน

ทศวรรษหนา้ 

(พ.ศ. 2556-

2565) 
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาภาวะผู้น าทางการศกึษาของนายกองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดท่ีเป็นไปได ้
 

 การวิจัยในระยะนี ้มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อให้ได้ทราบถึงสภาพที่เป็นอยู่ใน

ปัจจุบันและแนวโน้มภาวะผู้น าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดใน

ทศวรรษหน้า  (2556 – 2565)  วิธีด าเนนิการวิจัยแบ่งออกเป็น 6 ขั้น ผูว้ิจัยจึงขอน าเสนอ

ผลการวิจัย ดังนี้ 

 

  2.1 ผลการก าหนดและเตรยีมผู้เชี่ยวชาญ 

   งานวิจัยครั้งนี้ ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน  5 คน  ซึ่งเป็นบุคคลที่มคีวามรู้

ความสามารถ มปีระสบการณ์ในการจัดการศกึษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   

ที่มช่ืีอเสียงและเป็นที่ยอมรับ ประกอบด้วย 1) นายวัลลภ  พริ้งพงษ์  อธิบดีกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น  2)  นายอิทธิพล  คุณปลืม้  นายกเมอืงพัทยา  3) นางอรทัย ประทุม

รัตน ์ อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนสกลทวาปี จังหวัดสกลนคร  4) รองศาสตราจารย์  

ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 5) ดร.เยาวลักษณ์   

สุตะโคตร ผูอ้ านวยการกองการศกึษาเทศบาลเมืองมุกดาหาร  ท าหน้าที่ในการคัดเลือก

กลุ่มผู้เช่ียวชาญโดยคัดเลือกผู้เช่ียวชาญแบบเจาะจง (Purposive sampling)ตามรายชื่อ 

ที่ผู้วจิัยน าเสนอในภาพรวมทั้งประเทศ  ให้คงเหลอืตัวแทนผู้เช่ียวชาญภาคละ 1 จังหวัด 

จ านวน20 คน โดยจ าแนกกลุ่มผู้เช่ียวชาญออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน  ดังนี้ 

    2.1.1 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มบีทบาทอ านาจ หน้าที่ ในการก าหนด

นโยบายการทั้งทางตรงและทางออ้ม จ านวน 5 คน ประกอบด้วย 

     2.1.1.1 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

     2.1.1.2 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

     2.1.1.3 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

     2.1.1.4 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

     2.1.1.5 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

    2.1.2 กลุ่มผู้เช่ียวชาญที่มบีทบาท หน้าที่ในการด าเนินงานสนองตอบ

นโยบายจ านวน 5 คน ประกอบด้วย 
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     2.1.2.1 ผูอ้ านวยกองการศกึษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชยีงใหม่ 

     2.1.2.2 ผูอ้ านวยกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปทุมธานี 

     2.1.2.3 ผูอ้ านวยกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

     2.1.2.4 ผูอ้ านวยกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา 

     2.1.2.5 ผูอ้ านวยกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประจวบคีรขีันธ์ 

    2.1.3 กลุ่มผู้เช่ียวชาญเป็นผู้บริหารสถานศกึษา จ านวน 5 คน 

ประกอบด้วย 

     2.1.3.1 ผูอ้ านวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงวิทยาลัย จังหวัด

เชยีงใหม่ 

     2.1.3.2 ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดป่างิ้ว จังหวัดปทุมธานี 

     2.1.3.3 ผูอ้ านวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม ่จังหวัดชลบุรี 

     2.1.3.4 ผูอ้ านวยการโรงเรียนประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

     2.1.3.5 ผูอ้ านวยการโรงเรียนรัชตวิทยาคม จังหวัด

ประจวบคีรขีันธ์ 

    2.1.4 กลุ่มผู้เช่ียวชาญที่เป็นผู้ใช้ผลผลติจ านวน 5 คน ประกอบด้วย 

     2.1.4.1 ประธานกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนต้นแก้ว

ผดุงวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 

     2.1.4.2 ประธานกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดป่างิ้ว 

จังหวัดปทุมธานี 

     2.1.4.3 ประธานกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาล

เมืองใหม่ จังหวัดชลบุรี 

     2.1.4.4 ประธานกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประทาย 

จังหวัดนครราชสีมา 

     2.1.4.5 ประธานกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน 

รัชตวิทยาคม จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 
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  2.2 ผลการสัมภาษณ์ หรือ EDFR รอบที่ 1 

   เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิท าการเลือกผู้เช่ียวชาญเป็นที่เรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจัยน า

ผลการวิเคราะหเ์นือ้หาสาระ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาสร้างแบบสัมภาษณ์แบบ

กึ่งมโีครงสรา้ง (Semi-structured Interview) เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มผู้เช่ียวชาญ  เพื่อให้ทราบ

ถึงแนวโน้มภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหนา้  

(2556 – 2565) มาก าหนดประเด็นค าถามเพื่อน าเสนอที่ปรึกษาตรวจสอบ จากนั้นน าแบบ

สัมภาษณ์ฉบับร่างเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบเนื้อหาสาระ แนวค าถามการ

สัมภาษณ์และน ามาปรับปรุงแก้ไข น าแบบสัมภาษณ์ฉบับร่างที่ผ่านการแก้ไขเสนอ

ผูเ้ชี่ยวชาญอีกครั้งก่อนน าไปใช้ ในการสัมภาษณ์แบบEDFRรอบที่ 1 โดยผูว้ิจัยได้ท าการ

สัมภาษณ์ตั้งแต่ วันที่ 7 กันยายน 2557–10กรกฎาคม2558 ผูว้ิจัยขอน าเสนอผลการ

สัมภาษณ์ในรายประเด็น ดังนี้ 

    2.2.1 ด้านความเสมอภาคของโอกาสทางการศกึษา 

     ความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดในทศวรรษหนา้นั้น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดให้มกีารจัดท าระบบ

ฐานขอ้มูลเด็กวัยเรียน เด็กตกค้าง เพื่อ ให้ทุกคนให้ได้รับโอกาสทางการศกึษาให้มีการจัด

ให้ทุกคนมีสทิธิทางการศึกษา เช่น เด็กพิเศษ ผู้ทุพลภาพ ผู้ดอ้ยโอกาส เพื่อศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดใหม้ีการจัดการศกึษาให้เด็กอย่างทั่วถึง เช่น เด็กที่อยู่ห่างไกล เด็กต่างชาติ 

และให้มคีวามรักท้องที่อยู่และจัดใหเ้รียนถึงมัธยมศกึษาตอนปลายให้มีสิ่งก่อสร้างอาคาร

สถานที่ใหม้ีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึน้จัดสรร

งบประมาณให้กับโรงเรียนในสังกัดอย่างเท่าเทียมกันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้อง

จัดให้มกีารจัดการศกึษาให้สอดคล้องกับ AEC มีการน าเอาเทคโนโลยีให้ทันสมัยมากยิ่งขึน้

ให้มกีารจัดท าระบบฐานข้อมูลเด็กวัยเรียน เด็กตกค้าง เพื่อ ให้ทุกคนให้ได้รับโอกาสทาง

การศกึษาให้มกีารจัดสิทธิประโยชน์ของบุคลกรใหม้ีความเท่าเทียมกับบุคลากรของ สพฐ.

ดังผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญดังต่อไปนี้ 
 

     “ในอนาคต ควรให้เด็กทุกคนที่ประสงค์เข้าเรียนในโรงเรียนใน

สังกัดได้เข้าเรียนทุกคน และจัดการศกึษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศกึษาตาม

อัธยาศัย นอกจากนี้ควรเพิ่มการจัดการศกึษาในสายอาชีพ การศกึษาส าหรับผู้ดอ้ยโอกาส 

เชน่ เด็กพิการ เด็กยากจน เป็นต้น  และควรจัดการศึกษาส าหรับเด็กเก่งที่มคีวามสามารถ
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พิเศษต่างๆ ทั้งเด่นทางด้านวิชาการ  ด้านกีฬา เพื่อเด็กๆ จะได้มคีวามเสมอภาคใน

การศกึษาเท่าเทียมกัน” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 1, 9 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 

 

     “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดให้มีสิ่งก่อสร้างอาคาร

สถานที่ใหม้ีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึน้จัดสรร

งบประมาณให้กับโรงเรียนในสังกัดอย่างเท่าเทียมกัน” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 2, 9 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 

 

     “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดให้มีการจัดใหทุ้กคนมี

สิทธิทางการศกึษา เช่น เด็กพิเศษ ผู้ทุพลภาพ ผู้ดอ้ยโอกาส เพื่อศึกษาในโรงเรียนสังกัดให้

มีการจัดการศกึษาให้เด็กอย่างทั่วถึง เช่น เด็กที่อยู่ห่างไกล เด็กต่างชาติ และให้มีความรัก

ท้องที่อยู่และจัดใหเ้รียนถึงมัธยมศกึษาตอนปลาย” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 3, 10 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 

 

     “ความตื่นตัวทางการเมอืง ท าให้ประชาชนต้องรับรู้ข่าวสารมาก

ขึน้และต้องมกีารพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนด้วย ดังนัน้อบจ.จะต้องเปลี่ยนแปลง

ด้วยการจัดการศกึษาให้กับกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาส ผูม้ีความสามรถพิเศษ ด้านการเรียน กีฬา 

ดนตรี นาฏศลิป์ และควรส่งเสริมให้มการเรียนใกล้บ้าน” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 4, 10 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 

 

     “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดให้มีการจัดการศกึษาให้

สอดคล้องกับ AEC มีการน าเอาเทคโนโลยีให้ทันสมัยมากยิ่งขึน้ให้มกีารจัดท าระบบ

ฐานขอ้มูลเด็กวัยเรียน เด็กตกค้าง เพื่อ ให้ทุกคนให้ได้รับโอกาสทางการศกึษา” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 5, 7 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดให้มีการจัดท าระบบ

ฐานขอ้มูลเด็กวัยเรียน เด็กตกค้าง เพื่อ ให้ทุกคนใหไ้ด้รับโอกาสทางการศกึษาให้มีการจัด

สิทธิประโยชนข์องบุคลกรใหม้ีความเท่าเทียมกับบุคลากรของ สพฐ.” 
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           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 6, 7 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ถ้าความเสมอภาคคือทุกคนมสีิทธิ์เท่าเทียมกันส่วนโอกาส

ทางการศึกษาคือได้เข้าเรียนในโรงเรยีนและน่าที่จะเหมาะสมกับวุฒิภาวะของเด็กด้วยผมมี

ความคิดแบบนีน้ะครับว่าตอนนีก้ารจัดการศกึษาของเราเป็นแบบผสมเด็กพิเศษก็อยู่กับเรา

ที่นี้อาจจะรวมกันได้แต่วา่อาจจะจัดให้เป็นการเฉพาะเช่นในโรงเรยีนเดียวกันแตจ่ะมีการจัด

หอ้งพิเศษแยกเด็กอกมาเรียนต่างหากแต่ยังอยู่ในโรงเรียนเดียวกันเวลาสังคมเค้าก็ได้และ

อยากใหเ้ด็กได้เรยีนอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะคนไทยหรือคนต่างชาติและเรื่องของคุณภาพในส่วน

ที่เด็กเค้ามีความพัฒนาการต่างกันสมมุตเิด็กหัวหนวก LD ก็จะให้มีครู มีสื่ออุปกรณ์ มี

เทคโนโลยีให้ใช้ได้อย่างครบกัน” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 7, 8 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ความเสมอภาคคือการตระหนักถึงการเรียนการสอนมาเท่าไหร่

เรารับได้หมดเราไม่เก็บเงินบ ารุงการศกึษาและอาหารกลางวันเราให้เด็กเพิ่มกันอีกเช่น 

สพฐ ให้มาคนละ 20 บาท เราก็เพิ่มให้ไปอีก 20 บาท ในอนาคตผมว่าโรงเรียนนี้จะต้องเป็น

โรงเรียนตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าท้องถิ่นท าได้ดีกว่า สพฐ.” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 8, 8 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “อนาคตประชาชนทั่วทั้งพืน้ที่ควรจะได้รับสิทธิทางการศกึษาให้

เท่าเทียมกันซึ่งตอนนี้โรงเรียนในเมืองมีความพร้อมแต่ในชนบทไม่มคีวามพร้อมในอนาคต

ผมจะให้คุณภาพของโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลใหท้ัดเทียมและไปได้อย่างทั่วถึง” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 9,11 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
 

     “การจัดการศกึษาน่าจะมีรูปแบบที่ทุกคนมีสทิธิในการเข้าเรียน

ศกึษาต่อ ซึ่ง อบจ ของเรามีงบเยอะเกือบ 3,000 ล้านบาท ซึ่งเรามีโรงเรียนที่สังกัดท้องถิ่น

ครอบคลุมอยู่ทั้ง 11 โรงเรียนในจังหวัด ผมคิดว่าในสิบปีขา้งหน้าจะต้องฟรีและฟรีที่เห็นได้

ชัดคือด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด อบจ ของเรายิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดมีความ

พร้อมครับครันยิ่งสิบปีขา้งหนา้นี้จะยิ่งมีมากกว่านีอ้ีกเป็นสิบๆ เท่าและยึดว่าโรงเรียนของ

เราจะต้องดีกว่าสังกัดอื่นๆ” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 10, 11 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
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     “ผมมองว่าสิทธิคนจะสูงขึ้น แต่ตอ้งให้การศกึษา เพราะคนเข้าใจ

ค าวา่สิทธิไม่แตกฉาน ผมอยากใหค้นในท้องถิ่นรักองค์กร รักท้องถิ่น ซึ่งถ้าท้องถิ่นสามารถ

ท าให้ประชาชนเห็นได้ว่าสามารถจัดการการศกึษาได้ อนาคตการศกึษาจะมาเป็นอันดับ

หนึ่งเลย ต้องให้ท้องถิ่นจัดการไปเลย และควรจะมีการจับคู่กับมหาวิทยาลัยเพื่อมาช่วยกัน

พัฒนาการศกึษา ซึ่งจะท าใหเ้หลือคูแ่ข่งแค่ ภาคเอกชน กับ ท้องถิ่น เท่านั้น อกีทั้งถ้า

โรงเรียนสังกัดอปท. สามารถจัดรถ รับ-ส่ง ให้กับเด็กที่อยู่ไกล ซึ่งจะให้โอกาสทางการ

ศกึษากับเด็กที่อยากเรียนแต่อยู่ไกลด้วยเช่นกัน ความเสมอภาค ศักดิศ์รี ความเป็นมนุษย์ 

มันเป็นหัวใจส าคัญเลยครับ” 

(ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 11, 12 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “จังหวัดชลบุรีมปีระชากรแฝงประชากรย้ายถิ่นฐานมา

ค่อนขา้งมากหรอืมาจากต่างชาติดังนั้นในส่วนของ อบจ. เองจ าเป็นต้องรองรับและให้ความ

เสมอภาคทางการศกึษาซึ่งโรงเรยีนในสังกัด อบจ. จะรองรับเด็กทุกคนเพื่อให้โอกาส

ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานกับเขาและมีการแจกจ่ายงบประมาณให้กับโรงเรียนในสังกัดครบ

ทุกกลุ่มสาระอาคารสถานที่วัสดุครุภัณฑ์อกีทั้งเรายังส่งครูไปตามโรงเรียนที่ขาดแคลนอีก

ด้วย” 

(ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 12, 12 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “อบจ. ควรจัดการศกึษาให้กับผูด้้อยโอกาส คนพิการทางร่างกาย 

สติปัญญา รวมถึงผู้มคีวามสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ดนตร ีนาฏศลิป์ เชน่ การท าหอ้ง 

Gifted room สนับสนุนส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน องค์กรเข้ามามีสว่นร่วมในการจัด

การศกึษา มีการจัดท าระบบสารสนเทศขอ้มูลพื้นฐานของประชากรในก่อนการเรียนและ

ข้อมูลเด็กวัยเรียนเพื่อใชใ้นการวางแผนการจัดการศกึษา” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 13, 30 มิ.ย. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “สังคมปัจจุบันเป็นสังคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ประชาชน

ได้รับข่าวสาร ท าให้ประชาชนได้รับข่าวสารข้อมูลรูปแบบการจัดการศกึษาทั้งในและ

ต่างประเทศมากขึ้น อบจ.จึงตอ้งเปลี่ยนแปลงด้านความเสมอภาคทางการศกึษา โดยจัด

ศกึษาให้กับผูด้้อยโอกาสด้วยการจัดการเรยีนรว่มกับเด็กปกติ โดยการจัดครูการศึกษา
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พิเศษและสื่อสารการเรียนการสอน นอกนั้นโรงเรียนควรจัดหอ้งเรียนส าหรับเด็กเก่งด้าน

ต่างๆ เช่น ด้านภาษาอังกฤษ วทิยาศาสตร์ กีฬา ดนตรี  นาฏศิลป์ รวมถึงเปิดสอนสาย

อาชีวศกึษาให้เด็กที่จบสามารถได้รับวุฒิมัธยทศกึษาและอาชวีศึกษา นอกจากนั้นควรจัด

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยโดยการเปิดสอนในโรงเรยีนภาคค่ าหรอื

เสารอ์าทิตย์ หรอืเปิดสอนที่อาคารแสดงสินค้าชุมชน (OTOP)” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 14, 30 มิ.ย. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “อบจ.ตอ้งเปลี่ยนแปลงด้านความเสมอภาคทางการศกึษา โดยจัด

ศกึษาให้กับผูด้้อยโอกาสด้วยการจัดการเรยีนรว่มกับเด็กปกติ โดยการจัดครูการศึกษา

พิเศษและสื่อสารการเรียนการสอน นอกนั้นควรจัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัยโดยการเปิดสอนในโรงเรียนภาคค่ าหรือเสาร์อาทิตย์ดว้ย” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 15, 1 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องศึกษาถึงสภาพบริบทและ

สังคม กระแสการพัฒนาและความต้องการของท้องถิ่น โดยทุกภาคส่วนตอ้งเข้ามามีสว่น

ร่วม เชน่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 16, 1 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “อันดับแรกต้องดูรัฐบาลกลางก่อน เวลาเปลี่ยนรัฐมนตรีก็เปลี่ยน

หลักสูตรซึ่งการปรับตัวมันไม่ทัน ผมว่าการศกึษาของเรามันไม่เหมือนภาค Inter เลยครับ 

อย่างการศกึษาของ Inter การปฏิบัติจะมากกว่าทฤษฎีดว้ยซ้ า ซึ่งทุกวันนีถ้ามผมว่า ลูกผม

เรียนที่ไหน ตอบได้ว่าผมให้ลูกผมเรียนที่ กรุงเทพฯฮะ อย่างการสอนของโรงเรียนเอกชน 

กับรัฐบาลมันก็ต่างกันแล้ว คือบางครั้งเราอยู่ท้องถิ่น เรามีแนวความคิดที่จะด าเนินการใดๆ 

แตก่็ติดระเบียบที่ไม่สามารถด าเนินการได้ อย่างผมมีโครงการตวิเด็กสอบ entrance ให้กับ

เด็กไปจา้งอาจารย์ดังๆ ในย่านสยามมา เพราะผมถือว่าเด็กในบ้านผมไม่ค่อยมีโอกาสได้

เรียนพิเศษ ซึ่งค่าใช้จา่ยมันสูง ผมท ามา 9 ปี ปีนี้ปีที่ 10 ผมโดน สตง. ระงับ เพราะถือว่า

ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ซึ่งท าให้ผมตอ้งหยุด และถามต่อไปอีกว่าได้อะไรบ้าง ซึ่งค าตอบได้ผล

มากเลยครับ เมื่อก่อนเด็กประจวบฯสอบได้ 10 คน ผมท าปีแรกได้เพิ่มมาอีกเท่าตัว และใน

ปีต่อไปก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐครับซึ่งปีที่ 10 ด าเนินจัดซื้อจัด
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จา้งเรียบร้อยก็โดนสั่งระงับ นี่คอืเหตุผลหนึ่งที่ควรจะให้อ านาจหน้าที่ อบจ. ในการดูแลเด็ก 

ผมบอกเลยว่าต าราเรียนแต่ละโรงเรยีนยังไม่เหมอืนกันเลย ควรเท่าเทียมกันทุกระดับ ทุกที่ 

สถานที่ การสอน ครู” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 17, 9 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ประเทศไทยได้โอกาส ผมอยากใหเ้ด็กมีโอกาล าดับเรียนจบจนถึง 

มัธยมศกึษาตอนปลาย ให้โอกาสเด็กต่างด้าวด้วย” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 18, 9 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “กระทรวงศกึษาธิการได้วางตน้แบบของความเสมอภาคอยู่แล้ว 

ซึ่งนักเรียนทุกคนจะได้รับโอกาสในการศกึษาภาคบังคับ (3 – 16 ปี) อย่างทั่วถึงแตอ่าจจะมี

เด็กที่อยู่ห่างไกลหลงเหลอื ไม่สามารถมาเรยีนได้หรอื เด็กต่างชาติที่มีภูมิล าเนาอยู่ใน

ประเทศไทย ซึ่งจบแล้วจะไม่ได้ใบรับรอง ซึ่งผมมองว่าแนวโน้มในสิบปีขา้งหนา้ อาจจะมี

แนวโน้มว่าจะยกระดับขึน้มาในช่วงช้ัน มัธยมตน้ เพื่อยกระดับอายุใหถ้ึง 15 ปี ซึ่งถ้าเราไม่

ท า เราก็จะเข้าในสนามแขง่ขันล าบาก” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 19, 10 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ปัจจุบันเสมอภาคแต่โอกาสมีนอ้ย บางทีขาดปัจจัยจงึไม่ได้เข้า

เรียน บางคนจบแบบครึ่งๆ  กลางๆ  ก็ออกได้ ดิฉันอยากใหเ้ขาได้เรียนฟรี เพราะตอนนีย้ัง

มีการเหลื่อมล้ าในการจัดการ เช่น ด้านทรัพยากร เงนิสนับสนุน อาจจะไม่ตรงจุด ต่อไป

ควรสนับสนุนให้เรียนต่อจนถึง มัธยมศกึษาช้ันปีที่ 6 ท าให้เด็กมีความเท่าเทียมกัน 

เพราะว่าปัญหาครอบครัว เศรษฐกิจ สว่นคนต่างชาติ มันเป็นกฎหมายทางมนุษยชาติ ต้อง

ดูแลเขาดว้ย” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 20, 10 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

    2.2.2 ด้านการจัดการศกึษาปฐมวัย 

     ภาวะผูน้ าของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า 

ด้านการจัดการศกึษาระดับปฐมวัยนั้น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดควรจะให้มีการ

จัดตัง้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึน้เพื่อให้บริหารจัดการศกึษาอย่างมคีุณภาพจะมีการจัดท า
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หลักสูตร การคัดเลือกบุคลากรที่มีทักษะ และการผลติสื่อการเรียนรู้ด้านปฐมวัยอย่างมี

คุณภาพใหม้ีการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศกึษาปฐมวัยโดยเน้นดา้นความ

ปลอดภัย สุขภาพ อนามัย และอาหาร ใหม้ีความเท่าเทียมกับต่างประเทศจัดให้มีการศกึษา

ปฐมวัยเป็นการสรา้งพื้นฐานชีวติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตดังผลการสัมภาษณ์

ผูเ้ชี่ยวชาญ ดังตอ่ไปนี้ 
 

     “ด้านการจัดการศกึษาปฐมวัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ควรจะให้มกีารจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึน้เพื่อให้บริหารจัดการศกึษาอย่างมคีุณภาพจะมี

การจัดท าหลักสูตร การคัดเลือกบุคลากรที่มทีักษะ และการผลติสื่อการเรียนรู้ด้านปฐมวัย

อย่างมคีุณภาพ”            

(ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 1, 9 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 
 

     “ให้มกีารจัดตัง้หนว่ยงานรับผดิชอบการจัดการศกึษาปฐมวัยโดย

เน้นด้านความปลอดภัย สุขภาพ อนามัย และอาหาร ให้มีความเท่าเทียมกับต่างประเทศ” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 2, 9 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 
 

     “การจัดการศกึษาระดับปฐมวัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ควรจัดใหม้ีการศกึษาปฐมวัยเป็นการสรา้งพื้นฐานชีวติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน

อนาคต” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 3, 10 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 

 

     “ด้านจัดการศกึษาระดับปฐมวัย ให้มกีารจัดตัง้หนว่ยงาน

รับผิดชอบการจัดการศกึษาปฐมวัยโดยเน้นดา้นความปลอดภัย สุขภาพ อนามัย และ

อาหาร เพื่อบรรลุมาตรฐานท้องถิ่น และมาตรฐานชาติ” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 4, 10 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 
 

     “โรงเรียนปฐมวัยเปรียบเสมอืนการเริ่มต้นเด็กตรงนีค้วรดูแลเป็น

สิทธิพิเศษเด็กที่นี่เริ่มเข้าเรียนตอน 3 ขวบ ซึ่งปกติจะเริ่มเรียนตอน 8 ขวบ ผมอยากให ้

อบต. เติมความรัก ให้ความอบอุ่นกับเด็กที่ขาดโอกาส ในที่ที่ขาดงบประมาณ เด็กก็จะขาด

โอกาส ด้วยกว่าคนอื่น” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 5, 7 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
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     “ควรจัดใหม้ีการศกึษาปฐมวัยเป็นการสรา้งพื้นฐานชีวติ เพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 6, 7 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ควรทุ่มงบประมาณในการพัฒนาสื่อส าหรับเด็กปฐมวัยอย่าง

เต็มที”่ 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 7, 8 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “อนาคตผมมองอย่างนี้ครับเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุดควรเริ่มตน้

ที่ฐานรากเลย  นั่นคือ  อปท.ควรจัดการศกึษาระดับปฐมวัย โดยเน้นที่บุคลากรที่จะเข้ามา

ดูแลเด็กๆ  ควรมีความรูค้วามสามารถตรงกับงานที่จะมาท า อปท.ควรวางแผนในการจัด

การศกึษาร่วมกับชุมชน โรงเรียนในสังกัด และหนว่ยงานทางการศกึษาที่เป็นมหาวิทยาลัย

ในท้องถิ่นที่เป็นแหล่งผลิตบุคลากร โดยอปท.ควรใหทุ้นการศกึษาแก่นักเรียนโรงเรียนใน

สังกัด เพื่อกลับมาท างานพัฒนาโรงเรียนในสังกัดต่อไป” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 8, 8 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ปฐมวัยของเราก าลังประกวดชงิทุนพระราชทานในระดับประเทศ 

(ครั้งที่ 2) ซึ่งโรงเรียนวัดป่างิว้ก็รอผลอยู่และทุกโรงเรียนยังไม่เข้าข่าย แตโ่รงเรียนวัดป่างิ้ว

ได้สดมได้ดีมากทุกมาตรฐาน อกีทั้งทางท้องถิ่นมีประกัน มีมาตรฐานทางด้านความ

ปลอดภัย สุขภาพ ให้เด็กครบหมดแล้ว เพราะฉะนั้นเด็กก็จะอยู่ในกรอบที่เราวางไว้ให้ และ

ในอนาคตจะมีความเข้มข้นมากกว่า” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 9, 11 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
 

     “การจัดการศกึษาอนุบาลประถม ม.ต้น ม.ปลาย ในสิบปีขา้งหน้า

ของอนุบาลจะเป็นโรงเรียนสองภาษาทั้งหมด ซึ่งตอนนี้ก็น ารอ่งไปหลายโรงเรยีนแล้ว ซึ่ง 

อบจ มีสโลแกนว่า เรยีนที่ไหนก็ได้สองภาษา ซึ่งจะเน้นไปตั้งแตป่ฐมวัยเลยและอาจจะมีการ

สอนนอกเวลา (โรงเรียน 24 ชม.) ซึ่งจะให้บริการผู้ปกครองที่ไม่มเีวลาดูแลเด็ก” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 10, 11 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
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     “ ผมมองว่าท้องถิ่นต้องดูแลตั้งแตก่่อนเกิดในอนาคตมนุษย์ตอ้ง

ก าหนดเพศได้และเมื่อใหคุ้ณภาพชีวติให้เค้าแล้วจะต้องมศีูนย์ไปบ่มเพาะไปพัฒนาความรู้

ความเข้าใจของผูป้กครองเช่นบางคนอยากใหลู้กเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเป็นต้นเพื่อลด

ปัญหาการหย่าร้างตอ้งเตรียมครูดูแลเด็กและครูต้องเข้าใจเด็กรู้ปัญหาเด็กซึ่งช่วงเด็กเล็กๆ

จะต้องมคีรูเยอะๆ  คอยคุมและค่อยๆ  ลดลงเรื่อยๆ  อีกทั้งค่ารายหัวต้องเพิ่มอาหารตอ้งดี 

พร้อมทั้งครูที่มคีวามรูท้างด้านภาษาต่างประเทศตอ้งมาช่วยกันปลูกฝักเด็กตั้งแตเ่ล็กๆ” 

(ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 11, 12 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ปัจจุบันมกีารแขง่ขันในด้านการศึกษาค่อนข้างสูงและมีการ

เปรียบเทียบกับต่างประเทศด้วยซึ่งเราถูกจัดอันดับไปอยู่อันที่ 8 ซึ่งเป็นอันดับท้ายๆ 

การศกึษาปฐมวัยต้องเอาไปเรียบเทียบกบัต่างประเทศด้วย ซึ่งประเทศเรามีช่ัวโมงเรียนที่

สูงมากถึง 1,200 ชม มันค่อนข้างนักส าหรับเด็กเรา ซึ่งการศกึษาปฐมวัย เป็นวัยที่ต้อง

สร้างพื้นฐานให้มากกว่าวัยอื่นๆ  และเราจะสังเกตุได้ว่า ประเทศที่ถูกจัดอันดับต้นๆ  ของ

โลก วิชาเรียนเขาจะไม่ค่อยเยอะ และช่วงบ่ายเขาจะให้เด็กไปเรียนรู้ในทักษะชีวติ ทักษะ

อาชีพ มุง่เข้าไปสู่จุดเป้าหมาย (เก่ง ด ีมคีวามสุข) ซึ่งประเทศเราจะเน้นไปทางปริญญามาก

เกินไป แนวโน้มขอรัฐบาลอยากใหม้ีสัดสว่นของอาชีพมีมากขึ้น ถ้าเราใส่วิชาการ และ

ประสบการณใ์ห้เด็ก ผมจึงคิดว่าเขาจะมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต เช่น ในเรื่องของ

ภาษา อุดมการณ์ อุดมคติ เสริมความรักชาติ ซึ่งประเทศเราคงไม่ต้องเอาแบบตาม

ประเทศที่มกีารศกึษาอันดับต้นๆ  แตเ่ราต้องดูวีถีชีวติ ของเราด้วย” 

(ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 12, 12 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ควรมีการจัดท าหลักสูตร การคัดเลือกบุคลากรที่มคีวามรูแ้ละ

ทักษะ นอกจากนี้ควรสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนรู้ด้านปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 13, 30 มิ.ย. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “อนาคตในสิบปีขา้งหน้า อบจ. ซึ่งน าโดยนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารจัดการศึกษาทุกระดับ โดยมุ่งพัฒนาผูเ้รียน

เป็นส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับปฐมวัย ต้องมุง่เน้นทักษะทางภาษาตั้งแตเ่ริ่มต้น” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 14, 30 มิ.ย. 58 : สัมภาษณ์) 
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     “อนาคต การศกึษาระดบปฐมวัยจะเกิดขึ้นอย่างมคีุณภาพ ใน

โรงเรียนในสังกัด อบจ. อย่างแน่นอน” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 15, 1 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “เชื่อมั่นว่าในอนาคต อบจ.จะจัดการศกึษาในระดับปฐมวัยได้

อย่างมคีุณภาพ โดยสนองไปที่ความตอ้งการของมาตรฐานการศกึษา ความตอ้งการของ

ผูป้กครอง” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 16, 1 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ผมมองว่าสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือช่วงปฐมวัยเชน่โรงเรียน Inter ใน 

กรุงเทพฯ ในต่างประเทศ เค้าจะให้ความรู้รอบตัวพาเด็กไปดูของจริงพาไปเที่ยวห้างอย่าง

ตัวผมผมเริ่มเรยีน A B C ตอน ป.5 ซึ่งตอนนีผ้มเอาลูกเข้าไปเรียนตอน ป.2 มีปัญหาที่สุด

คือเรื่องภาษา เพราะต่างจังหวัด A B C เริ่ม ป.5 ซึ่งนีค้ือความแตกต่างและคุณภาพของครู 

ซึ่งปฐมวัยผมถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญ ปัญหาครู คุณภาพครูส าคัญในการสอน ซึ่งในอนาคต

ต้องมีบุคลกรที่ดี มีวนิัยก่อน มีจิตที่จะเป็นครูโดยตรง ส าหรับท้องถิ่น คือ ประชาชนต้อง

เชื่อมั่นในนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน อ านาจถึงจะได้เต็มในการดูแล รวมถึง

อุปกรณ์ อาหาร การใช้ชีวติรับรู้สิ่งรอบตัว ภาคปฏิบัติส าคัญมากกว่าภาคทฤษฎี การ

แสดงออก ประสบการณ์จากชีวติจรงิ สร้างความเชื่อมั่น การรับรู้ทางภาษาอย่างน้อย 1 

ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจนี ฯ” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 17, 9 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ผมว่าถ้ามีกฎหมายเดียวกัน คอื จะมีมาตรฐาน ซึ่งเราเสียเปรียบ

กับนักวิชาการ ถ้าให้ อบจ จัด กับท้องถิ่นจัดเลยจะได้มากขึ้น ดังนัน้วันนีห้ากเราร่วมกัน

ผลักดันและจัดการศกึษาให้ดีตัง้แต่ระดับปฐมวัย เชื่อว่าอนาคตใน 10 ปีข้างหน้า  

การศกึษาไทยจะดขีึ้นแนน่อน” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 18, 9 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
 

 

มห
าวทิ

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



139 

     “อบจ กับปฐมวัยมีความสัมพันธ์กันน้อยส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียน

ถ่ายโอนที่เป็นโรงเรยีนมัธยม แต ่อปท. อบต. จะดูแลในระดับปฐมวัย และใน 10 ปีข้างหน้า 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด น่าจะมีบทบาทมากกว่านี ้และเพิ่มศักยภาพใหด้ีกว่านี้” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 19, 10 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “อนาคตผมคิดว่า ผูท้ี่จะเข้ามาเป็นนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดในอนาคต ต้องให้ความส าคัญกับท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการ

จัดการตรงนี้ โดยเริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัยเป็นต้นไป สรุป อยากให ้อปท. เป็นผู้จัดการศกึษา

ตั้งแตร่ะดับปฐมวัย” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 20, 10 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

    2.2.3 ด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

     ภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดใน

ทศวรรษหน้าด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษานั้น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มี

การพัฒนามาตรฐานการศึกษาโรงเรียนในสังกัดใหส้อดคล้องกับบริบทแวดล้อมของ

ท้องถิ่นและชุมชนให้มกีารจัดการระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายในโรงเรียนใน

สังกัด เพื่อให้มมีาตรฐานทัดเทียมกับ ASEAN หรอืเทียบเท่าระดับโลกใหม้ีการจัดการระบบ

การประกันคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองคุณภาพการศกึษา (สมศ.) ให้มีการ

จัดท าเกณฑม์าตรฐานการศกึษาท้องถิ่น เพื่อเป็นเป้าหมาย ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาของโรงเรียนในสังกัด และเป็นไปตามมาตรฐานกลางให้มีการท าบันทึกข้อตกลง

ความรว่มมอื (MOU) กับโรงเรียน มหาวิทยาลัย  เพื่อร่วมมอืกันพัฒนาคุณภาพการศกึษา

ให้สูงขึ้นใหม้ีการจัดท ามาตรฐานทางการศกึษาของ อบจ.โดยเฉพาะ เช่น ทักษะชีวิต การ

น าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ ทักษะภาษาจนี ภาษาอังกฤษ ฯลฯ  ดังผลการสัมภาษณ์

ผูเ้ชี่ยวชาญ ดังตอ่ไปนี้ 

     “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดใหม้ีการพัฒนามาตรฐาน

การศกึษาโรงเรียนในสังกัดใหส้อดคล้องกับบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นและชุมชน และให้มี

การจัดการระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายในโรงเรยีนในสังกัด เพื่อให้มีมาตรฐาน

ทัดเทียมกับ ASEAN หรอืเทียบเท่าระดับโลก” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 1, 9 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 
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     “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดใหม้ีการจัดการระบบการ

ประกันคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองคุณภาพการศกึษา (สมศ.)  และควรให้มกีาร

จัดท าเกณฑม์าตรฐานการศกึษาท้องถิ่น เพื่อเป็นเป้าหมาย ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาของโรงเรียนในสังกัด และเป็นไปตามมาตรฐานกลาง”  

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 2, 9 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 

 

     “ด้านคุณภาพมาตรฐานการศกึษาของ อบจ. ต้องจัดการศกึษาให้

มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยสร้างเครือข่ายการประเมินโดยเชญิผูป้ระเมินที่เป็นครู

ในโรงเรยีนหรอืสถาบันอุดมศกึษาใกล้เคียงรว่มเป็นกรรมการประเมิน และการตัด

การศกึษาด้วยการประกันคุณภาพเพื่อปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานอย่างตอ่เนื่อง มีการ

ก าหนดนโยบายใหค้วามส าคัญและกระตุ้นใหทุ้กโรงเรยีนน าผลการประเมินไปใช้ในการ

ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศกึษา และควรแตง่ตั้งคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในที่มีสว่น ได้ส่วนเวียเข้ามามีสว่นร่วมในการประเมินคุณภาพเพื่อยนืยันผล

การด าเนินงานที่ชัดเจน และสามารถจัดการศกึษาเพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของ

ชุมชน ท้องถิ่นได้ อย่างแท้จริง” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 3, 10 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 

 

     “อบจ. ควรเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานด้วยการยกฐานะของ

งานประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานอสิระเพื่อให้ความสามารถท าหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา 

มีการจัดท าคู่มอืประกันคุณภาพเพื่อให้ผูเ้กี่ยวข้องได้ทราบวิธีการเป้าหมายในการ

ด าเนนิงานที่ชัดเจนในทิสทางเดียวกันรวมถึงการจัดระบบฐานขอ้มูลให้ชัดเจนเป็นระบบใน

รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและสืบค้น” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 4, 10 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 

 

     “การศกึษาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเติมยังไงก็ไม่เต็มเพราะการพัฒนา

คนควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศมันจะหยุดนิ่งไม่ได้ ซึ่งจะต้องเอาความคิดของแต่ละคนที่มี

ประสบการณก์ับการศกึษาที่มอียู่ ทั้งนอกประเทศและในประเทศเอามาประกอบกันและเติม

ให้มันเต็มไม่ง้ันไม่ทันครับผมอยากมีมาตรฐานจากกระทรวงศกึษาธิการเอาลูกแท้ๆ  มาวาง
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เกมส์นโยบายใหชั้ดเจน บางทีรัฐบาลเอาพวกมาวางมันไม่ถูกหลักเกณฑ์ของการเป็นผู้บริหาร

การศกึษา เช่นรัฐมนตรบีางคนเป็นลูกมหาดไทยแต่มาอยู่กระทรวงศกึษาซึ่งมันไม่ถูก” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 5, 7 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ถ้าตราบใดที่ม ีสมศ.อยู่เราก็ต้องยึดเกณฑต์ามมาตรฐานซึ่ง

จังหวัดปทุมธานีมีมหาวิทยาลัยมากมีโรงงานอุตสาหกรรมมากควรจะต้องมีมาตรฐาน

พิเศษเช่นเด็กในย่านธุรกิจควรจะรู้อะไร เรามีโรงงานอุตสาหกรรมมาก ภาคแรงงานนี่พอ

ไหม ถ้าไม่พอ อบจ.น่าจะต้องจัดโปรแกรมทางดา้นวิชาชีพหรอืไม่ ท่านนายกเคยมีความคิด

ที่จะซือ้ที่ดนิมาท าโรงเรียนทางดา้นเฉพาะทางอกีด้วยสรุปคือยึดส่วนกลางและก็เพิ่มสว่นที่

ขาดเติมเต็มอย่างที่มันควรจะเป็นและควรจะมีมาตรฐานท้องถิ่นซึ่งต้องเน้นทั้งปริมาณและ

คุณภาพควบคู่กันไปและมีการคัดกรองเข้าไปในหลักสูตรเฉพาะทางเช่น STEM หรอื 

หลักสูตรเตรียมทหาร ต้ังศูนย์อาเซียนศกึษาให้บริการ” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 6, 7 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ควรใหม้ีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) กับโรงเรียน 

มหาวิทยาลัย  เพื่อร่วมมอืกันพัฒนาคุณภาพการศกึษาใหสู้งขึ้นใหม้ีการจัดท ามาตรฐาน

ทางการศึกษาของ อบจ.โดยเฉพาะ เช่น ทักษะชีวติ การน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ ทักษะ

ภาษาจนี ภาษาอังกฤษ ฯลฯ” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 7, 8 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ต้องยอมรับว่าตอนนี ้ป.1 - ป .5 อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ ป.6 ยังไม่

ผา่นเกณฑ์ เพราะเด็กที่ย้ายเข้ามา และเป็นเด็กที่มปีัญหาทางด้านการเรียน เลยท าใหเ้กิด

โครงการหนึ่งคอื อ่านคล่องเขียนคล่อง ซึ่งเอาครูที่เกษียณอายุมาช่วยสอนเด็ก ด้วยใจ  

(ครูจติอาสา) ผมมองว่าในอนาคตสิบปีขา้งหน้าเราจะคัดกรองในเรื่องของ o-net ของการ

เรียนการสอนกับเด็กพิเศษ (เด็กออทิสตคิสมาธิสั้น) แล้วในอนาคตเด็กจะดีขึ้นและแตกต่าง

จากโรงเรยีนของ สพฐ ท าให้รัฐบาลเห็นว่าท้องถิ่นท าได้ดีกว่าซึ่งบางคนคิดว่าท้องถิ่นท าได้

ไม่ดี” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 8, 8 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
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     “ผมมองว่าไม่ใช่เด็กแค่เรียนเก่งนะแตเ่ด็กต้องเอาความรูไ้ปใช้ใน

ชีวติประจ าวันได้ด้วยและไปประกอบอาชีพได้ซึ่งมาตรฐานควรจะวัดได้จากการใช้ชีวิตมี

ทักษะและท าส าคัญคือเด็กต้องเอาความรูไ้ปใช้ประโยชน์ได้และปรับปรุงมาตรฐานในเรื่อง

ของภาษาอังกฤษ” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 9, 11 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “มี สมศ. มาประเมิน ณ ตอนนีป้ระเมินผา่นหมดแล้วทั้ง 11 

โรงเรียน และในอนาคตข้างหนา้จะต้องมกีารเปลี่ยนแปลงที่ดกีว่านีด้้วย มาตรฐานต้องมี

การเปลี่ยนแปลงที่สูง และเราจะเน้นไปทางด้านบุคลากรด้วย (ตรงสาขา ไม่เด็กเส้น) และมี

อาจารย์ฝร่ังมาสอนหมดทุกโรงเรียน อกีทั้งเรายังมหีนว่ยศึกษานิเทศน์คอยก ากับดูแลโดย

ผูบ้ริหารให้ความส าคัญกับการศกึษาเป็นอย่างมาก ในทศวรรษหน้ามาตรฐานจะต้องดกีว่า

นี ้มากกว่านี ้เพราะเรามีทีมงานมหาวิทยาลัยคอยประเมินก่อน สมศ และโรงเรียนของเรา

ท า MOU กับมหาวิทยาลัยยูนาน จะมีอาจารย์มาสอนวิชาภาษาจนีทุกโรงเรียน และมีความ

สะดวกมากมาย เช่น อุปกรณ์การเรียน การสอน แถมครูได้โบนัสประจ าปีด้วย” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 10, 11 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “วันหนึ่งมาตรฐานจะต้องเป็นตัวที่ทุกคนต้องเปรียบเทียบคล้ายๆ

กับ Admission หรอืสอบตรงในทุกวันนี้และเกิดการเปรียบเทียบโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัด 

ซึ่งถ้า สมศ หรอื ผลสอบ O-NET เอาคุณค่าทางขอ้สอบทั้งประเทศมาเป็นตัวตั้ง ไม่เอาทาง

รัฐศาสตร์ ความแตกต่างแต่ละพืน้ที่เป็นตัวตั้ง มันก็ไม่เสถียร โรงเรยีนใครดี ก็ได้เด็กไป แต่

ถ้าก าหนดค่ามาตรฐานการศกึษาของชาติ เอาไว้สูงมาก และมาตรฐานการศกึษาของ

ท้องถิ่น หรอื ของจังหวัด อาจจะมีดอกจันทร์ หรือ มปีัญหา เราจะไปเปรียบเหมอืนมวย

หนา้เวทีไม่ได้ สิ่งที่การศกึษาในอนาคตที่จะน่ากลัวกับทุกคนก็คือ ค ารับประกันของ

โรงเรียนต่างๆ  เพราะวันหนึ่งมาตรฐานจะมาอยู่ที่เรา เหมอืนรัฐบาลปัจจุบันกลัวมาตรฐาน 

ต้องดูว่าปัจจัยที่เอาไปใส่ให้แต่ละโรงเรียนไม่เท่ากัน ถ้าไม่มคีวามเท่าเทียม คุณจะเอาอะไร

มาวัด เพราะฉะนั้นมาตรฐานจะต้องเท่าเทียม เท่าทันกันก่อนถึงจะมาวัดมาตรฐานกันได้ 

กฎหมายการศกึษาไม่มคีวามเป็นสภาพบังคับ เช่น ต้องส่งบุตร หลาน เข้าเรียน แต่

ผูป้กครองไม่ยอมส่ง เป็นต้น และถ้าอยู่โรงเรียนท้องถิ่น มีการสัมโนประชากรเกิดขึน้ ผมว่า
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มาตรฐานจะดีขึ้น และ ถ้าเอามาตรฐานของท้องถิ่นไปจับ ผมมองว่า การศกึษาจะสูงขึ้น 

เพราะมันมาจากคุณภาพชีวิต” 

(ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 11, 12 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “เป็นอีกตัวหนึ่งที่เรามีความประสงค์จะให้เด็กไทยก้าวไปสู่

มาตรฐานระดับโลก ซึ่งจะต้องก้าวใหถู้กต้องและมีเป้าหมายที่ส าคัญและมาตรฐานเรา

จะต้องดูว่าจะใช้มาตรฐานของใครเป็นตัววัดในประเทศเราหรอืมาตรฐานการแข่งขันของ

ต่างประเทศอย่างชลบุรีจะสร้างมาตรฐานการศกึษาให้สอดคล้องกับหนา้ที่การงานในพื้นที่

เชน่การท่องเที่ยวการส่งออกการพัฒนาชายฝัง่อุตสาหกรรมเป็นต้นซึ่งนักศึกษาที่จบมาแต่

ละปีได้แตป่ริญญาแตไ่ม่มงีานท าซึ่งต้องดูเป้าหมายของแต่ละพื้นที่ด้วยตามแตล่ะพืน้ที่และ

ผลติบุคลากรออกมาให้ตรงตามความตอ้งการของแต่ละภูมิภาคด้วย สมศ. ตอ้งปรับ

โครงสรา้งวิธีการให้สอดคล้องกับภูมภิาคและแนวทางของผู้บริหารคุณภาพมาตรไม่ควรจะ

ถูกก าหนดจากกระทรวงเพียงอย่างเดียวควรจะเปิดกว้างให้ท้องถิ่นมีโอกาสเสนอหลักสูตร

เพื่อก าหนดทิศทางได้” 

(ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 12, 12 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “การส่งเสริมสนับสนุนระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก

อย่างเป็นระบบท าให้ อบจ. ต้องเปลี่ยนแปลงคุณภาพมาตรฐานจัดการศกึษาให้ได้

มาตรฐานตามเกณฑข์องท้องถิ่นและส านักงานรับรองคุณภาพการศกึษา (สมศ.) ควรมี

มาตรการในการควบคุมคุณภาพการจัดการศกึษาของโรงเรียนมมีาตรฐานทุกอย่าง

เหมอืนกัน” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 13, 30 มิ.ย. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “อบจ.ควรใช้มาตรฐานการจัดการศึกษาของหน่วยงานท้องถิ่น 24 

มาตรฐานเป็นกรอบในการด าเนนิงาน และมีระบบประกันคุณภาพภายในภายนอก การ

อบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจมาตรฐานการจัดการศึกษา ให้กับครู บุคลากรทางการ

ศกึษาและผูบ้ริหาร ท าให้คุณภาพมาตรฐานการศกึษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

กาฬสินธุ์เปลี่ยนแปลงสูงขึน้” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 14, 30 มิ.ย. 58 : สัมภาษณ์) 
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     “อบจ. ควรจัดการอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับมาตรฐานการศกึษา

ของส านักงานการศกึษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) มาตรฐานการศกึษาของท้องถิ่นและมาตรฐาน

การศกึษาชาติให้แก่ครูและบุคลากรทางการศกึษา และมีการใช้มาตรฐานการศึกษาของ

ท้องถิ่นเป็นเครื่องมอืในการจัดการศึกษาส่งผลใหคุ้ณภาพมาตรฐานการศกึษาขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์อีกสิบปีขา้งหน้าสูงขึ้น และได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น” 

(ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 15, 1 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
 

     “อบจ. ควรมีการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน

การศกึษาของส านักงานการศกึษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมีการใช้มาตรฐานการศึกษาของ

ท้องถิ่นเป็นเครื่องมอืในการจัดการศึกษาส่งผลใหคุ้ณภาพมาตรฐานการศกึษาขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์อีกสิบปีขา้งหน้าสูงขึ้น” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 16, 1 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
 

     “ต้องปลูกฝังความคิดใหเ้ด็กตั้งแต่ยังเล็ก เช่น “ไม่โกงโปร่งใส” 

แบบของกรุงเทพฯอีกทั้งลดความเหลื่อมล้ าของการศกึษาให้มคีวามใกล้เคียงกันมี

มาตรฐานใกล้เคียงกันทุกวันนีใ้นกทมเริ่มเรยีนพิเศษตั้งแตย่ังเด็กแล้วขนาดต ารายังต่างกัน

เลยซึ่งในอนาคตภาษาจะเป็นสิ่งส าคัญเช่นภาษาอังกฤษภาษาพม่าหรอืต้องเพิ่มเอก

อาเซียนศกึษาและเน้นไปทางภาคปฏิบัติใหเ้ด็กได้ฝึกจริง” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 17, 9 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
 

     “ส่วนมาก เมื่อสรุปรวมข้อมาตรฐานไม่เท่ากันซึ่งโรงเรียนในเมอืง

กับโรงเรียนชนบทจะมีการใช้อุปกรณ์การเรียนไม่เท่ากัน แต่จริงๆแล้วยังมีความเหลื่อมล้ า

กันอยู่ ให้ดูเกณฑค์วามตอ้งการของเด็ก คุมด้วยคะแนน O-NET ซึ่งเด็กบ้านนอกสู้เด็กใน

เมืองไม่ได้ ถ้า 10 ปีข้างหน้า น่าจะเป็นงานใหญ่ของผู้บริหาร จะผลิตคนระดับมัธยมศกึษา 

6 ให้เป็นอย่างไร ให้ออกมาประกอบอาชีพอะไร” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 18, 9 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
 

     “ในอนาคตข้างหน้าควรจะต้องยกระดับมาตรฐานให้อยู่ในแบบ 

ASEAN หรอื ASIA อย่างนอ้ยๆ  ควรจะยกระดับให้มากขึ้น” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 19, 10 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
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     “ทุกสังกัดต้องมีมาตรฐานเดียวกัน มีองค์กรอิสระตรวจสอบอยู่ 

ภายในโรงเรียน ภายในองค์กร ก็ต้องเป็นแนวทางเดียวกันตามกฎหมายก าหนด อนาคต

ต้องดูว่าคนที่คิดมาตรฐานคือใคร ตอ้งมอีงค์กรคอยควบคุมก ากับ ตดิตาม ซึ่งถ้าหากไม่

เป็นไปตามที่ก าหนดอาจจะต้องติดตาม คอื ตอ้งไปวิเคราะห์ ไปเปรียบเทียบกับที่อืน่ว่าเขา

มีการก าหนดมาตรฐานอย่างไร และมาก าหนดเป็นมาตรฐานแหง่ชาติของเรา อย่างน้อย 

ต้องเทียบกับกลุ่มประเทศใน ASEAN แตม่าตรฐานของเราตอ้งให้อยู่ในระดับ International 

ในเรื่องมาตรฐานภาระของครูเยอะ น่าจะวัดในเรื่องความตอ่เนื่องของเด็ก ว่าควรจะเป็น

อย่างไร ตอ้งดูเป้าหมาย ถ้าเอาง่ายก็ คุณธรรมก่อน เอาคะแนนก่อน เอาบุคลากร และเก็บ

ข้อมูลตอ่ไป ตอ้งมีหน่วยเก็บผล คล้ายแนะแนว ควรจะมีมาตรฐานอย่างตอ่เนื่อง ควรต้องมี

มาตรฐานเทียบเคียงกับระดับโลก จะได้มคีวามเป็นสากล” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 20, 10 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

    2.2.4 ด้านระบบบริหารและการจัดการศกึษา 

     ภาวะผูน้ าการจัดการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ในทศวรรษหน้า ด้านระบบบริหารและการจัดการศกึษานั้น จะให้มกีารยกฐานะ 

กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นส านักการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการให้มี

ความชัดเจนให้มีการมอบอ านาจ การจัดการศกึษาให้กับโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีอิสระใน

การบริหาร ให้มกีารจัดการศกึษาตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนและความต้องการของแต่ละ

พืน้ที่  ให้มหีนว่ยงานที่ท าหน้าที่ก ากับการจัดการศกึษา และให้นโยบายเช่น สภาการศกึษา

จังหวัด ให้มีการจัดท าขอ้ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้านการศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมอย่างชัดเจนให้มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานในท้องถิ่น เพื่อ

ประโยชน์กับท้องถิ่นมากขึ้นดังผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ ดังต่อไปนี้ 
 

 

     “จากกระแสการบริหารจัดการที่เน้นความสะดวก รวดเร็ว 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรจะให้มกีารยกฐานะกองการศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม เป็นส านักการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการให้มคีวามชัดเจนใหม้ีการมอบ

อ านาจ การจัดการศกึษาให้กับโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีอสิระในการบริหาร” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 1, 9 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 
 

มห
าวทิ

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



146 

     “อบจ. ควรเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารและการจัดการศกึษา 

เชน่ ด้านการมอบอ านาจภารกิจการจัดการศกึษาให้กับโรงเรียนจัดท าแผนยุทธศาสตรแ์ละ

แผนพัฒนาระยะสามปี มีการน าเทคโนโลยีสารสรเทศมาใช้เป็นส่วนหนึ่งการบริหารเพื่อใช้

ข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ มกีารจัดท าฐานข้อมูลในเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

เชน่ ฐานข้อมูลของครู นักเรยีน บุคลากรทางการศกึษา และงานวิจัย ที่มคีวามทันสมัยและ

สามารถเรียกใช้ได้ทันที นอกจากนีต้้องมีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรเพื่อ

สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและมีระบบรักษาคนดี คนเก่งให้ท างานกับองค์กรไปอย่าง

ยาวนาน” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 2, 9 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 
 

     “อบจ.ควรมกีารมอบอ านาจด้านการจัดการศกึษาให้กับโรงเรียน

ส่งเสริมชุมชน ผู้ปกครอง และทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศกึษา

และควรบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นขั้นตอน นอกจากนี้ตอ้งมกีารก าหนดกรอบงาน 

ภารกิจที่ชัดเจน รวมทั้งผู้บริหารควรเป็นคนภายในเพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้กับคนใน

องค์กร เพราะคนเหล่านี้จะมีความรูค้วามช านาญในการท างาน และมีความรักความผูกพัน

กับองค์กร” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 3, 10 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 
 

     “อบจ. ควรมีการท างานที่เป็นระบบเชงิรุก (Active process) มกีาร

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาระยะสามปี และแผนพัฒนารายปีของโรงเรยีน โดย

แตง่ตัง้คณะกรรมการพัฒนาการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อให้ค าแนะน าภารกิจจัด

การศกึษา ศาสนาและวัฒธรรม ส่วนคณะกรรมการสถานศกึษาท าหน้าที่ก ากับ ดูแล ให้

ค าแนะน าการจัดการศกึษาของโรงเรียน นอกจากนี้จะต้องปรับโครงสรา้งการบริหารงาน

ใหม่เพื่อให้รับรองและสร้างความชัดเจนในการปฏิบัติตามภารกิจ” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 4, 10 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 
 

     “ให้มกีารจัดการศกึษาตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนและความ

ต้องการของแต่ละพืน้ที่  ให้มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับการจัดการศกึษา และให้นโยบาย

เชน่ สภาการศกึษาจังหวัด ใหม้ีการจัดท าข้อ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้าน

การศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรมอย่างชัดเจน”   

              (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 5, 7 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
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     “เพื่อให้โรงเรียนมอีิสระในการบริหาร ใหม้ีการจัดการศึกษาตาม

เอกลักษณ์ของโรงเรียนและความตอ้งการของแต่ละพืน้ที่ชัดเจน  และให้มีการบริหาร

จัดการโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานในท้องถิ่น เพื่อประโยชน์กับท้องถิ่นมากขึ้น” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 6, 7 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “น่าจะเป็นเอกภาพที่สถาบันการศึกษาสามารถตัดสินใจเองได้ซึ่ง

ทางฝ่ายบริหารระดับสูงนา่จะมีกรอบแค่นโยบายและในทางปฎิบัติน่าจะเปิดโอกาสใหท้าง

สถานศกึษาเป็นอิสระเพราะสถานศกึษาแต่ละแห่งเขาก็ระดมกันอยู่แต่ก็ติดขัดในระเบียบ

กฎหมายข้อปฎิบัติซึ่งก็ขึน้อยู่กับผูบ้ริหารด้วยคนไหนกล้าท ากล้าซิกแซกก็อยู่ได้คนไหนไม่

กล้าก็ปล่อยไปอย่างหน่วยงานระดับสูงก็ยังควบคุมอยู่งบประมาณก็ได้นอ้ยและผูบ้ริหารมี

อ านาจจัดซือ้จัดจา้งนอ้ยเกินไปผมอยากใหเ้อางบมาให้โรงเรียนบริหารจัดการเองไม่ตอ้งท า

เรื่องจัดซื้อซึ่งมันเสียเวลาจะได้ลดขั้นตอนลงอย่างเรื่องการสอบบรรจุทาง อบจ รับสมัคร

สอบเข้ามาเองท างานกับเราสัญญาปีตอ่ปีถ้าคุณท างานเก่งมีความสามารถก็ต่อสัญญาและ

กลุ่มคนพวกนี้ถ้าอยู่กับเรา  3 ปี เราจะประเมิณให้บรรจุเป็นครูผูช่้วย และถ้าอยู่จนครบ 5 ปี 

ทางโรงเรียนจะบรรจุใหเ้ป็นข้าราชการเลย แต่ทางรัฐบาลโรงเรยีนเราได้ครูที่สอบบรรจุเขา้

มาน้อย ซึ่งน่าจะแก้ปัญหาที่ตน้เหตุ หาครูมาให้เพียงพอกับจ านวนเด็กที่เข้ามาเรียน” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 7, 8 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
 

     “ในปัจจุบันท่าน ผอ มเีกณฑใ์ห้หัวหน้าฝ่ายต่างๆ  ทั้ง 6 ฝา่ย และ

เน้นทางด้านวิชาการ กิจกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นระบบครอบครัวใกล้ชิดกัน ซึ่งในสิบปี

ข้างหน้ามันจะดีขึ้น ท าใหฝ้่ายต่างๆ  เหนื่อยน้อยลงและเป็นระบบมากขึ้น” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 8, 8 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
 

    “ในอนาคตควรจะมีการกระจายอ านาจในเรื่องของการศกึษาลงมาสู่

ในระดับท้องถิ่นให้มากขึ้นซึ่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นจะได้มีสว่นชว่ยในการบริหารการศกึษา

ซึ่งการก าหนดหลักสูตรในแต่ละภาคไม่เหมือนกัน ซึ่งต้องมเีนือ้หาสาระที่สอดคล้องกับ

ท้องถิ่นซึ่งท้องถิ่นสามารถช่วยได้ และการบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากรเกี่ยวกับอาคาร

สถานที่ต้องให้จังหวัดจัดการซึ่งเขาจะรู้วา่ตรงไหนควรจะปรับควรจะจัดการซึ่งอยากให้

ท้องถิ่นมีสว่นร่วมมากขึ้น” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 9, 11 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
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    “ในสิบปีขา้งหน้าด้านการศึกษาจะเป็นอันดับหนึ่งของนโยบายเลย

ปัจจุบันอาจจะเน้นเรื่องโครงสรา้งพื้นฐานแตม่ันเริ่มจะเต็มแล้วตอ่ไปผูบ้ริหารอาจจะต้อง

เข้ามาเล่นในด้านการศกึษาอาจจะจัดตั้งโรงเรียนเพิ่มเติมหรอืขยายการศกึษาอีกระดับหนึ่ง

เชน่สายอาชีพไม่แนอ่ีกสิบปีขา้งหน้าอาจจะตั้งมหาวิทยาลัยเลยก็ได้และที่มกีารเรียกร้อง

อยากใหเ้ราตั้งวิทยาลัยพยาบาลที่สนองต่อคนท้องถิ่นได้ซึ่งเรามีโครงการความรว่มมอืกับ

มหาวิทยาลัยบูรพา คนืบัณฑติรักถิ่น คัดเลือกพยาบาลมา และสง่ไปที่ อนามัย หรือ สถานี 

ในสิบปีขา้งหน้า นโยบายนี้จะต้องให้เป็นอันดับหนึ่งของ อบจ เลย อกีทั้งจะขยายการศกึษา

ไปให้ครอบคลุมทุกระดับ และเนน้ไปทางด้านวิชาชีพ เพราะเรามีแหล่งอุตสาหกรรม ซึ่งจะ

สามารถจัดตั้ง วทิยาลัยอาชีวะ หรอื วทิยาลัยเทคนิค” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 10, 11 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

    “กรณีโรงเรียนผมผมมองข้ามโรงเรียนท้องถิ่นเริ่มเป็นโรงเรียนสอง

ภาษเป็นที่แรกภาษาอังกฤษภาษาจนีฯ และตอนนีม้ีระเบียบอ้างองิทุกวันนีท้างโรงเรียนได้

พาเด็กไปค่ายสองภาษาที่ประเทศสิงคโปร์และอินเดียอีกทั้งเรื่องคนคนผมมพีร้อมถ้าครูขอ

ไปเรียนก็อนุญาตและครูส่วนใหญ่จบปริญญาโทมาประมาณร้อยละ 30-40 วันนีม้ีครูที่จบ

ปริญญาเอกมาดูแลฝ่ายประกันคุณภาพ และครูต่างชาติอกี 30-40 คน ซึ่งผมมองการ

บริหารการจัดการศกึษาในภายภาคหน้า เราต้องหาคนเก่งมาเป็นครู ครูก็ต้องจบปริญญา

โท หรอื สูงกว่ามาสอนระบบบริหารตอ้งสอนเด็กให้เข้าใจ และท่องจ า ไม่ใชว่่าท่องจ าไม่มี

ความหมาย และบ้านเมืองต้องเอาการศกึษามาเป็นตัวตั้ง เชน่ ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น” 

(ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 11, 12 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
 

     “ระบบราชการถูกก าหนดตามกฎหมายที่เรามีมีกฎมเีกณฑม์ี

ระเบียบออกมาอย่างมากมายแต่ไม่ประสบความส าเร็จผมคิดว่าทางรัฐบาลจะต้องปรับ

โครงสรา้งลดหลักสูตรหรอืกระบวนการให้ลดน้อยลงซึ่งกระทรวงจะก าหนดอย่างเดียว

ไม่ได้แล้วฝ่ายการศกึษาน่าจะมีสว่นร่วมในการจัดระบบบริหารการศกึษาเช่นฟังความ

คิดเห็นในแต่ละภูมิภาคจากผูป้ฏิบัติจริงให้สอดคล้องกับพืน้ที่ของเค้าด้วยผมอยากให้

กฎหมายมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการตนเองได้ในขณะเดียวกันเราจะต้องพัฒนา

ผูบ้ริหารและจะต้องถูกคัดเลือกมา” 

(ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 12, 12 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
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     “อบจ.ควรพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เช่น 

การด าเนินงานต้องสะดวกรวดเร็วและท างานอย่างเป็นระบบ บุคลากรมีความสุขในการ

ท างาน คณะกรรมการสถานศกึษาควรมอบอ านาจภารกิจการจัดการศกึษาให้กับโรงเรียน 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงขอ้บัญญัติงบ 

ประมานรายจ่ายประจ าปีและแผนพัฒนารายปีของโรงเรียนในสังกัด” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 13, 30 มิ.ย. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “อบจ. มีภารกิจจัดการศกึษาให้ประสบความส าเร็จ สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผู้เรยีน ประชาชนและท้องถิ่น จึงควรด าเนินงานที่สะดวก

รวดเร็ว กระชับฉับไว ดังนั้นจงึควรมกีารเปลี่ยนแปลงในด้านการมอบอ านาจภารกิจการจัด

การศกึษาให้กับโรงเรียน ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ด้านการศกึษา ศาสนาลัวัฒน

ธรรม แผนพัฒนาระยะสามปี และแผนพัฒนารายปีของโรงเรียนในสังกัดใหม้ีคุณภาพบรรลุ

วัตถุประสงค์” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 14, 30 มิ.ย. 58 : สัมภาษณ์) 

 

    “อบจ. ต้องขับเคลื่อนภารกิจการจัดการศกึษาให้ประสบความส าเร็จ 

เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลใหผู้เ้รียนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข บุคลากร

ทางการศึกษามีความก้าวหน้า การท างานที่สะดวก รวดเร็ว นอกจากนีย้ังตอ้งบริหาร

การศกึษาโดยใช้ฐานความรู้ตามหลักวิชาการหรือสารสนเทศทางการศกึษาต่างๆ ซึ่งจะท า

ให้การบริหารจัดการศกึษามีคุณภาพและประสิทธิผลมากขึ้น” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 15, 1 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “อบจ. ควรมีการมอบอ านาจด้านการจัดการศกึษาให้กับโรงเรียน 

นอกจากนีต้้องมกีารก าหนดกรอบงาน ภารกิจที่ชัดเจน รวมทั้งผูบ้ริหารควรเป็นคนภายใน

เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้กับคนในองค์กร เพราะคนเหล่านีจ้ะมีความรูค้วามช านาญในการ

ท างาน และมีความรักความผูกพันกับองค์กร” 

”          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 16, 1 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
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     “เรื่องนีก้็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ส าคัญซึ่งอย่างนอ้ยๆครูอาจารย์

จะต้องมวีิสัยทัศนเ์รื่องการบริหารก็เป็นส่วหนึ่งที่บริหารยากซึ่งทางอบจ. ไม่สามารถย้ายไป

ไหนได้ตอ้งรอให้ครูชุดเก่าออกซึ่งคุณภาพศักยภาพมีไม่ถึงถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดี

เกิดขึ้นผมมองว่าครูที่เป็นคนรุ่นใหม่สามารถสอนเด็กๆ ได้อย่างดมีีเทคนิคการสอนดีกว่า

อาจารย์ที่สอนกันทั้งเทอมอีกอีกทั้งจะต้องมีการตวิเพิ่มความรูใ้ห้กับครูด้วยซึ่งต้องพัฒนา

บุคลากรของเราซึ่งไม่มกีารพัฒนาที่มคีุณภาพและการใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสอน” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 17, 9 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “น่าจะมีระะเบียบกฎหมายใหท้ าร่วมกับท้องถิ่น ท ายังไงให้ท า

ร่วมกันให้ได้ เพื่อประโยชน์แก่ท้องถิ่นให้มากขึ้น” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 18, 9 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ผมอยากใหจ้ัดการศกึษาที่ครบวงจร ตั้งแต่ปฐมวัย จนถึง 

อุดมศกึษา เราก็จะสร้างบุคลากรท้องถิ่นขึน้มา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อท้องถิ่นและควร

เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปเลย” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 19, 10 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ปัจจุบันหนว่ยเดียวกัน แต่ของหน่วยสนับสนุน มันบังคับบัญชา

ไม่ได้เป็นการบังคับใช้กฎหมาย ควรจะออกมาตรฐานใช้ ก็ควรมีการบริหารจัดการร่วมมี

หนว่ยก ากับ อาจจะมีสภาการศกึษาเฉพาะจังหวัด ต้องท าให้เข้มแข็งกันเอง สรุปอยู่ที่

วิสัยทัศนข์องผู้บริหาร” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 20, 10 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

    2.2.5 ด้านครู อาจารย์และบุคลากร 

   ภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดใน

ทศวรรษหน้า ด้านครู อาจารย์และบุคลากรทางการศกึษานั้น นายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดจะให้มกีารวางแผนพัฒนาครูในโรงเรียน ครูท้องถิ่น ทั้งการพัฒนาตนเอง และเชิญ

ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะในท้องถิ่นมาร่วมสอน ใหม้ีการจัดอบรม ศึกษาดูงานและส่งเสริม

การศกึษาต่อเพื่อพัฒนาครู บุคคลากรใหม้ีความสามารถในการสอนหรือมีคุณวุฒทิี่สูงขึ้น
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ให้มกีารประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคคลากรทางการศกึษา เช่น  มีต าราเป็น

ของตนเอง ครูทุกคนจะต้องสามารถสอนได้อย่างนอ้ย 2 ภาษา และแตล่ะโรงเรียนจะต้องมี

ครูชาวต่างชาติ ให้มกีารสอบบรรจุเพื่อคัดเลือกคนเก่ง มีจิตวญิญาณครู มาปฏิบัติหนา้ที่

จัดการเรยีนการสอน   ให้มีการยกย่องเชิดชูครู และบุคลากรทางการศกึษา เช่น มอบ

เกียรตบิัตรและของรางวัล เป็นระยะๆ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้กับครูทุกคนให้มกีารส่งเสริม

สนับสนุนให้ครูมกีารพัฒนาตนเองให้ได้รับวิทยฐานะสูงขึน้ดังผลการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ดังตอ่ไปนี ้

 

     “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะให้มกีารวางแผนพัฒนาครูใน

โรงเรียน ครูท้องถิ่น ทั้งการพัฒนาตนเอง และเชิญผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะในท้องถิ่นมาร่วมสอน 

ให้มกีารจัดอบรม ศึกษาดูงาน และส่งเสริมการศกึษาต่อเพื่อพัฒนาครู บุคคลากรใหม้ี

ความสามารถในการสอนหรอืมีคุณวุฒทิี่สูงขึ้น” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 1, 9 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 
 

     “มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคคลากรทางการ

ศกึษา เช่น  มีต าราเป็นของตนเอง ครูทุกคนจะต้องสามารถสอนได้อย่างนอ้ย 2 ภาษา และ

แตล่ะโรงเรยีนจะต้องมคีรูชาวต่างชาติ เพื่อให้มีความเป็นมอือาชีพ สามารถคิดองค์ความรู้

เพื่อพัฒนาการจัดการศกึษาใหม่ๆ ได้มีผลงานเผยพี่ทั้งในและต่างประเทศ มีชื่อเสียง ได้รับ

เชญิใหเ้ป็นวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ได้รับการยกย่องที่ส าคัญได้รับการยอมรับจาก

นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน”            

(ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 2, 9 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 

 

     “อบจ. ควรจัดตัง้กองทุนพัฒนาการศกึษาท้องถิ่น รวมถึงการ

จัดตัง้ชมรม องค์กรวิชาชีพของครุและบุคลากรทางการศกึษา เช่น การจัดท าโครงการ

พัฒนาศักยภาพเตรียมสู่การเป็นผู้บริหาร การจัดอบรมให้ความรู้ให้ความรูก้ารจัด

การศกึษาของท้องถิ่น รวมถึงการฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จรงิเพื่อให้ซึมซับถึงวิถีการ

ท างานและวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อจะได้ครู บุคลากรทางการศกึษาที่มคีุณภาพและ

ผูบ้ริหารที่มีความสามารถท าให้การเรยีนการสอนรวมถึงการบริหารจัดการศกึษาเป็นไป

อย่างราบรื่น และมีความรักความผูกพันกับองค์กร” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 3, 10 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 

มห
าวทิ

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



152 

     “อบจ. ต้องมบีุคลากรที่มีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม มีอุดมการณ์

ที่มุง่มั่น มคีวามเช่ียวชาญช านาญในภารกิจของตน นอกจากนีต้้องมีการวางแผนที่เป็น

ระบบเพื่อสรรหาคนเก่ง คนดี ให้ตรงกับความตอ้งการของหน่วยงานด้วยความรวดเร็ว  

มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สง่เสริมใหไ้ด้วทิยฐานะ สนับสนุนการเข้าร่วมการ

ประกวดแขง่ขันและยกย่องเชิดชูครู บุคลากรทางการศึกษา” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 4, 10 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 

 

     “ให้มกีารยกย่องเชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษา เช่น มอบ

เกียรตบิัตรและของรางวัล เป็นระยะๆ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้กับครูทุกคนให้มกีารส่งเสริม

สนับสนุนให้ครูมกีารพัฒนาตนเองให้ได้รับวิทยฐานะสูงขึน้” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 5, 7 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “หัวใจคือการปฎิรูปครูบุคลากรเปลี่ยนวิธีคิดวิธีสอนการจัดการ

เรียนรู้ครูตอ้งเป็นนักปฏิมากรรมซึ่งยากถ้าจะปรับใหถู้กต้องเน้นที่กระบวนการจัดการ

เรียนรู้ของครูใหเ้ข้ากับเด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อนใหไ้ด้ถ้าใช้วธิีเดียวกันมันยากที่จะส าเร็จ

เปรียบดังการตัดเสื้อโหลซึ่งต้องเริ่มจากการคัดสรรค์คนที่อยากมาเป็นครูตอ้งหาคนเก่งมา

เรียนมีจิตวญิญาณอยากจะเป็นครูด้วยซึ่งการที่จะพัฒนาครูบุคลากรการที่จะรอโครงการ

จากรัฐมันใช้เวลานานแต่ของเราสามารถจัดการได้เลยที่จะส่งครูไปเรียนรู้หรอืไปศึกษาดู

งานที่ต่างประเทศและก็มีระบบให้ครูด้วยเช่นระบบ E-learning แตเ่ราต้องมกีารประเมิน

เป็นระยะ และก็มีระบบการให้รางวัลมาร่วมด้วย เพื่อเป็นสิ่งจูงใจ” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 6, 7 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ด้านบุคลากรควรจะเอาคนที่เก่งที่สุดมาเป็นครูเพราะเราตอ้งการ

พัฒนาประเทศเราต้องพัฒนาคนการพัฒนาคนต้องพัฒนาการศกึษาการพัฒนาการศกึษา

ต้องเอาคนเก่งมาเป็นครูรับสอบเด็กคล้ายๆ เอ็นทรานส์เพื่อเข้ามาเป็นครูและส่งเขาเรียน

ต่อจนสอบบรรจุและต้องให้เงินเดอืนสูงๆ  เพราะเขาจะท างานได้เต็มประสิทธิภาพโดยไม่

ต้องไปท างานอื่นๆ  อีกอีกทั้งอยากให้คนในพืน้ที่มาเป็นครูให้มากขึ้นเนื่องจากโรงเรียนมีครู

จากต่างจังหวัดและย้ายกลับไปพืน้ที่ของตนเยอะจงึต้องหาครูใหม่ประจ า” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 7, 8 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
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     “ถือว่าทาง อบจ. จัดการได้อย่างยอดเยี่ยมเลยมีครูทุกสาขาวิชา

และเป็นครูเก่งๆ  มาสอนและเอาครูเก่าไปดูแลในฝ่ายธุรการก็จะมีฝ่ายผูช่้วยผูบ้ริหารทั่วไป

และผู้ช่วยส่งเสริมการสนับสนุน (นักการภารโรง) ซึ่งโรงเรียนใน สพฐ. มีบุคลากรน้อยใน

ทศวรรษต่อไปการเหนื่อยจะน้อยลงเพราะมีบุคลากรมากขึ้นเรารู้ระบบงานมากขึ้นมีทุก

ฝา่ยทุกแขนงและบุคลากรเราช่วยกันดูแลอีกทั้งการสรรค์หาครูเค้าต้องมาอยู่กับเรา 3 ปี 

แล้วถึงจะบรรจุ” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 8, 8 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “รัฐบาลควรจะต้องลงทุนหาครูใหค้รบถ้วนมีครูที่สอนตามความ

เชี่ยวชาญตามวิชาเอกของเขาด้วยและมีการจัดครูให้เกินไว้และจัดงบประมาณไว้ให้ครู

อย่างครบถ้วนโดยปกติกรมส่งเสริมบุคลากรท้องถิ่นทางกรมให้อัตรามาน้อยซึ่ง อบจ. 

แก้ไขโดยการจา้งครูเองเพื่อให้มาครบกับจ านวนนักเรียน” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 9, 11 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
 

     “ในสิบปีขา้งหน้าผมวา่ปริญญาตรไีม่พออย่างนอ้ยต้องปริญญาโท

และการอบรมเฉพาะทางไม่ว่าด้านภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์  ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็น

อย่างมากเพื่อให้สมกับความไว้วางใจจากพี่นอ้งประชาชนอย่างครูต่างประเทศต้องให้วุฒิ

ตรงเอาเฉพาะทางอย่างน้อยต้องมใีบประกอบวิชาชีพและเนน้แค่5 ชาติ (อเมริกา อังกฤษ 

แคนนาดา นวิซีแลนด์ ออสเตรเลีย) บุคลากรเรามีศกึษานิเทศน์ในระดับผูเ้ชี่ยวชาญซึ่งใน

สิบปีขา้งหน้าจะต้องเป็นระดับผูเ้ชี่ยวชาญพิเศษ” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 10, 11 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ด้านครูผมอยากใหม้ีครูคนืถิ่นอีกทั้งอยากใหค้รูมีเท่าเกณฑห์รอื

เกินเกณฑ์ไว้หนอ่ยอีกทั้งครูบุคลากรผมก็อยากใหม้ีการส่งเสริมคนในท้องถิ่นส่งเขาไปเรียน

เพื่อที่จะกลับมาท างานซึ่งจะเน้นคนท้องถิ่นมีจิตใจดีมีความพัฒนามอือาชีพมีความมุ่งมั่น

และต้องเข้าสู่ระบบสังคมโลกต้องมีนานาชาติดว้ยและตรงตามสายงานสรุปว่าได้มาและ

ต้องพัฒนาอีกจ านวนปริมาณคุณภาพต้องตรงเกินมาตรฐาน” 

(ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 11, 12 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
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     “ปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนครูเป็นเรื่องส าคัญครูเป็นหัวใจที่เรา

ต้องฝกึอบรมเขาโดยเฉพาะวิชาที่สอนถ้าเราจัดครูให้ตรงกับสาขาวิชามากเท่าไหร่มันก็จะ

เป็นประโยชน์ตอ่เด็กนอกจากตรงสาขาวิชาแล้วผมคิดว่าการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องมี

ความจ าเป็นเพราะวันนีเ้ราจะเห็นได้ว่าปัญหาที่เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ค่อนข้างเยอะมาก

ทาง อบจ. เองก็ได้จัดท าการฝึกอบรมครูและแบบฝกึการสอนคู่มือการสอนและมีการ

ทดสอบทุกภาคจนปัจจุบันเด็กที่มปีัญหาแทบจะหมดไปและโรงเรียนในสังกัดก็จะมีครู

ชาวต่างชาติมาสอนด้วยและก็จะมกีารท า MOU กับทางยูนาน และต้าลี่ ประเทศจีน ซึ่งมี

การมาเสริมภาษาจีนด้วย เพื่อนให้โครงการสอนภาษามาให้เด็กเลือก ซึ่งเราต้องเพิ่ม

บุคลากรที่มคีวามรู้ ความสามารถ มาสอนด้วย” 

(ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 12, 12 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “อบจ. ควรจัดการอบรมให้ครูมีความสามารถในการท าวิจัย 

สามารถจัดการเรียนการสอน โดยเชื่อมกับการแก้ไขปัญหาใหก้ับชุมชนและสังคม เพื่อให้

เป็นที่ยอกรับจากสังคมและชุมชน” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 13, 30 มิ.ย. 58 : สัมภาษณ์) 
 

     “อบจ.ตอ้งจัดการศกึษาที่บ่งบอกความก้าวหนา้ของประเทศ 

โดยเฉพาะบุคลากรในสังกัด ตอ้งมกีารปฏิบัติงานเพื่อให้มีคุณภาพ มีความรูค้วามสามารถ

และคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงมรีะบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้วยการเข้าร่วมประกวดแข่งขัน การยกย่องเชิดชู และจัดตัง้

ชมรมองค์กรวิชาชีพ” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 14, 30 มิ.ย. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “อบจ. ส่งเสริมให้ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศกึษามีการ

เปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพ คุณวุฒิ คุณธรรม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพตนเองและ

ยกระดับคุณภาพการศกึษาด้วยการเข้าร่วมประกวดแข่งขัน เข้าร่วมอบรมสัมนา ทัศน

ศกึษาดูงาน สว่นบุคลากรทางการศกึษาที่ปฏิบัติงานในส านักงานที่ตอ้งได้รับความก้าวหน้า

และมีวทิยฐานะเพื่อให้มคีวามก้าวหน้าในวิชาชีพเชน่เดียวกับครูและบุคลากรในสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 15, 1 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
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     “อบจ.เองก็ได้จัดท าการฝกึอบรมครูและแบบฝกึการสอนคู่มอืการ

สอนและมีการทดสอบทุกภาคจนปัจจุบันเด็กที่มปีัญหาแทบจะหมดไปและโรงเรียนใน

สังกัดก็จะมีครูชาวต่างชาติมาสอนด้วยและก็จะมีการท า MOU กับครูต่างชาติ เพื่อให้

โครงการสอนภาษามาให้เด็กเลือก ซึ่งเราต้องเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ  

มาสอนด้วย”           

(ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 16, 1 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ต้องหาครูที่จบเฉพาะด้านเช่ียวชาญหรอืสาขาที่ตรงตามความ

ต้องการของโรงเรียนมาสอนซึ่งผมไม่เชื่อว่าครูคนนึงจะสามารถสอนได้ทุกวิชาเขาก็เหนื่อย

ของเขาและจัดหาครูตา่งชาติซึ่งเป็นเจา้ของภาษามาสอนด้วย” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 17, 9 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “จะต้องเตรยีมครูเอง เช่น ส่งครูไปเรียนเอง จึงจะได้บุคลากรใน

ท้องถิ่นของตนเองสรุปเตรียมครู บุคลากร มาช่วยพื้นที่ตามเฉพาะเพื่อกลับมาพัฒนา

ท้องถิ่น ถ้าไม่มอีาจจะล าบาก” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 18, 9 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ถ้าเป็นไปได้ อบจ. ต้องดูว่าต้องการบุคลากรในลักษณะไหน แล้ว

ก็ใหทุ้นกับคนในท้องถิ่น ซึ่งเขาเป็นคนท้องถิ่น เขาก็จะท าเพื่อคนในท้องถิ่น คนในครอบครัว 

และครูจะต้องได้ภาษาที่ 2 หรอื ที่ 3 ด้วย ซึ่งต้องถ่ายทอดวิชาชีพในภาษาสากลได้” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 19, 10 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “เห็นด้วย ควรจะครบวงจร ให้เป็นไปตามกฎหมายแก่คนนั้นจะให้

ความรูไ้ด้ เพราะเรื่องเฉพาะของบางคนก็จะเก่งกว่าครู ควรวางแผนล่วงหน้า ครูท้องถิ่น 

เพื่อไปเรียนและกลับมาสอบที่เดิม อนาคตควรท าอิสระกว่านี ้ควรเชญิผูเ้ชี่ยวชาญตาม

ท้องถิ่นมาสอน” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 20, 10 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
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    2.2.6 ด้านหลักสูตร 

   ภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดใน

ทศวรรษหน้า ในทศวรรษหน้า ด้านหลักสูตรนัน้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้อง

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งมีความ

ครอบคลุมทั้งท้องถิ่นและบริบทโลกใหม้ีหลักสูตรที่สามารถใหน้ักเรียนและบุคคลภายนอก

ที่สนใจสามารถมาเรยีนร่วมได้ให้มีการจัดท าหลักสูตรการอบรม สัมมนา ศกึษาดูงาน ดา้น

ภาษาอังกฤษ ภาษาจนี ใหส้อดคล้องกับความตอ้งการของผู้ปกครอง ท้องถิ่นและชุมชน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มกีารจัดหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อ

สร้างเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งมคีวามครอบคลุมทั้งท้องถิ่นและบริบทโลกใหม้ีหลักสูตรที่

สามารถใหน้ักเรียนและบุคคลภายนอกที่สนใจสามารถมาเรียนร่วมได้ให้มีการส่งเสริม

ความรว่มมอืกับโรงเรียนมัธยมชัน้น าทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้เป็นโรงเรยีนพี่โรงเรียน

น้อง รว่มกันพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาและหลักสูตรท้องถิ่น ให้มีการจัดท าหลักสูตร ที่

เน้นวิชาชีพทั้งเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและกีฬา ให้มีการจัดท าหลักสูตรเพื่อการพัฒนา

เฉพาะด้าน เช่น หลักสูตรท่องเที่ยว หลักสูตรภาษา ตา่งประเทศ หลักสูตรทางธุรกิจ และ

อุตสาหกรรมดังผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ ดังตอ่ไปนี้ 
 

     “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องสง่เสริมสนับสนุนให้มกีาร

จัดท าหลักสูตรการอบรม สัมมนา ศกึษาดูงาน ดา้นภาษาอังกฤษ ภาษาจนี ให้สอดคล้อง

กับความตอ้งการของผูป้กครอง ท้องถิ่นและชุมชน” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 1, 9 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 
 

     “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องสง่เสริมสนับสนุนให้มกีาร

จัดหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งมีความครอบคลุมทั้งท้องถิ่นและ

บริบทโลกใหม้ีหลักสูตรที่สามารถใหน้ักเรียนและบุคคลภายนอกที่สนใจสามารถมาเรียน

ร่วมได้” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 2, 9 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 
 

     “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องสง่เสริมสนับสนุนให้มกีารจัด

หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งมีความครอบคลุมทั้งท้องถิ่นและบริบท

โลกใหม้ีหลักสูตรที่สามารถให้นักเรียนและบุคคลภายนอกที่สนใจสามารถมาเรยีนร่วมได้”  

                   (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 3, 10 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 
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     “ให้มหีลักสูตรที่สามารถให้นักเรียนและบุคคลภายนอกที่สนใจ

สามารถมาเรยีนร่วมได้และให้มกีารส่งเสริมความรว่มมือกับโรงเรียนมัธยมช้ันน าทั้งในและ

ต่างประเทศเพื่อให้เป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนนอ้งร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาและ

หลักสูตรท้องถิ่น” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 4, 10 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 
 

     “ด้านหลักสูตรเราเดินตามกระทรวงศกึษาธิการอยู่แลว้ครับใน

อนาคตควรจะให้ท้องถิ่นจัดท าหลักสูตรเองเช่นหลักสูตรการท าอาชีพเกษตรกรรมซึ่งตอนนี้

ผมได้ปลูกต้นไมเ้ชน่ต้นปาล์มดอกทานตะวัน ฯ และจัดรถรับ-ส่ง ให้เด็กไปดูแตป่ัจจุบันทาง

ท้องถิ่นได้เพิ่มเตมิเรื่องประกอบอาชีพกีฬาอกีทั้งเรื่องภาษาต้องเร่งซึ่งทางโรงเรียนมี

หลักสูตรภาษาจนีภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นและภาษาในประเทศอาเซียน” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 5, 7 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
 

     “หลักสูตรแกนกลางมีและต้องมหีลักสูตรสถานศกึษาและมี

หลักสูตรเพิ่มเตมิเช่นหลักสูตรทางด้านธุรกิจหลักสูตรทางดา้นอุตสาหกรรมส่วนทางดา้น

เกษตรกรรมยังมนี้อยต้องเพิ่มเข้ามาซึ่งปทุมธานมีีคลองเยอะอันนี้คอืเราไปเปรียบทางดา้น

ทรัพยากรคือคนเราจากสูงสุดกลับสู่สามัญสังเกตจากการท่องเที่ยวเป็นเชงิอนุรักษ์ซึ่ง

แมน่้ าเป็นสิ่งล้ าค่าคลองเรามีถึง 13 คลอง และมีคลองซอย แมน่้ าเจา้พระยา แม่วัดวา 

อาราม ซึ่งหลักสูตรตอ้งเน้นไปที่การส่งเสริมการท่องเที่ยว และเราก็จะมีรายได้จากคนที่

เข้ามาเที่ยว” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 6, 7 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ให้มกีารจัดท าหลักสูตร ที่เน้นวชิาชีพทั้งเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมและกีฬา ให้มีการจัดท าหลักสูตรเพื่อการพัฒนาเฉพาะด้าน เช่น หลักสูตร

ท่องเที่ยว หลักสูตรภาษา ต่างประเทศ หลักสูตรทางธุรกิจ และอุตสาหกรรม” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 7, 8 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ทาง อบจ. ยังคงยึดหลักสูตรตาม สพฐ. อยู่และทางโรงเรียนจะ

เน้นให้ประกอบอาชีพได้ในอนาคตแตป่ัจจุบันยังไม่ค่อยเห็นเด่นชัดมากขึ้นและท่านนายกมี

แนวนโยบายเปิดการเรียนพื้นฐานอาชีพในท้องถิ่นก็มีการสอนจักสานบ้างและก็มีการเชญิ
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วิทยากรมาสอนผมคิดว่าหลักสูตรควรจะมีการเปลี่ยนแปลงแตต่้องออกไปในทางง่ายๆ

เพราะเด็กยังอยู่ในช่วงประถมศึกษาอยู่” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 8, 8 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “คือท้องถิ่นไม่สามารถก าหนดเองได้ทั้งหมดซึ่งก็ต้องมีหลักสูตร

กลางแต่ควรจะมีหลักสูตรเฉพาะในท้องถิ่นเช่นจังหวัดชลบุรีมีที่ท่องเที่ยวเยอะก็น่าจะมี

หลักสูตรหรอืเน้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาเสริมให้เด็กเป็นต้นซึ่งจะท าให้เด็กเราเกิด

ความรักและหวงแหนและไม่ลมืถึงบรรพบุรุษที่มมีาและเด็กสามารถประกอบอาชีพได้ใน

อนาคต” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 9, 11 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
 

     “ปัจจุบันเรายังคงยึดหลักสูตรกระทรวงศกึษาธิการเป็นหลักแต่ใน

สิบปีขา้งหน้าเราจะเน้นหลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนสามารถก าหนดหลักสูตรตามความ

ต้องการของเด็กได้เชน่เกษตรกรรมการท่องเที่ยวเป็นต้นซึ่งอยากเน้นหลักสูตรท้องถิ่น

หลักสูตรภาษาต่างประเทศและยังเชื่อมโยงไปทางด้านรักษ์ธรรมชาติด้วยมีการจัดการเรียน

การสอนการรักษาปะการังของโรงเรียนภูตาหลวงดว้ย” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 10, 11 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “จะต้องมองว่าจะท ายังไงถึงจะเข้าสู่สังคมโลกเราตอ้งก้าวให้ถึง

เชน่ในห้องมีคอมพวิเตอร์มีอุปกรณ์ทุกอย่างสามารถสอนเป็นภาษาอะไรก็ได้และต้องการ

สอนให้เด็กคิดเป็นซึ่งคนที่เอาหลักสูตรมาใช้มาสอนก็คือครูครูผมก็ต้องเตรยีมความพร้อม

ตลอดก่อนสอนซึ่งผมมองว่าในอนาคตคนจะถูกฟ้องด้วยหลักสูตรวันนีเ้ด็กอ่านไม่ออกเขียน

ไม่ได้กลุ่มผู้ปกครองจะมีค าถามตามมาว่าท าไม?เชน่ครูวิชาชีพช้ันสูงแต่สอนลูกเค้าไม่ได้ค า

ว่าประกันคุณภาพการศกึษาวันหนึ่งถ้ากระทรวงเขียนว่าระวังโดนฟ้องนะครับ” 

(ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 11, 12 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
 

“ในอนาคตจะต้องมีความยืดหยุ่น” 

(ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 12, 12 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
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     “อบจ.ตอ้งจัดท าหลักสูตรที่ส่งผลใหน้ักเรียนที่จบมีคุณลักษณะ

พิเศษ เชน่ มีบุคลิกภาพดี สะอาด สง่างาม มีรสนิยมในการแต่งกาย มัคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ มีความเป็นไทย เช่น มีความเป็นกุลสตร ีเป็นสุภาพบุรุษ สามารถไหว้หรอืแสดง

ความเคารพได้อย่างถูกต้องสวยงามและเป็นไปได้ ดังนั้นการจัดท าหลักสูตรต้องมเีรื่อง

ชุมชนและสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยต้องมีการประเมินปรับปรุงทุกปี เพื่อให้ทันกับ

ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รวมถึงต้องเน้นการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม นอกจากนีย้ังต้องสร้างเครือข่ายกับสถาบันอุดมศกึษา

และโรงเรียนช้ันน าเพื่อสนับสนุนการเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ”  

         (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 13, 30 มิ.ย. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “การจัดท าหลักสูตรต้องให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ

ต้องการของท้องถิ่น ผูเ้รียน ผู้ปกครอง และสังคม ซึ่งหลักสูตรท้องถิ่นตอ้งแสดงออกถึง

เอกลักษณ์ของจังหวัด เช่น จังหวัดเป็นจังหวัดอุดมสมบูรณ์ดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ เป็น

เมืองดินด าน้ าชุม่ มีเขื่อนมรีะบบชลประทานที่ดี มีดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ ควรเลือกท า

หลักสูตรโปงลาง หลักสูตรข้าว เพื่อท าให้นักเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเข้ากับการด ารงชีวติ

ละการประกอบอาชีพได้ ซึ่งจะส่งผลใหค้รูและนักเรียนในสังกัด ให้มคีวามเชี่ยวชาญด้าน

ดังกล่าวและควรมีการน าเสนอผลงานต่อสาธารณชนเพื่อเป็นการพัฒนาความเป็นมือ

อาชีพ” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 14, 30 มิ.ย. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “อบจ. ควรน าผลการทดสอบระดับชาติ เช่น NT O-net มาใช้ใน

การปรับปรุงหลักสูตร มกีารใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศหรอืช่องทางการสื่อสารมาประกอบ

ในการจัดการเรียนการสอน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศและการ

เติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงวิธีการการเรียนรู ้(learning style) ของผูเ้รียนในยุค

ใหม่ที่จะใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารได้คล่องแคล่ว” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 15, 1 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “จัดท าหลักสูตรต้องให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความตอ้งการ

ของท้องถิ่น ผูเ้รียน ผูป้กครอง และสังคม ซึ่งหลักสูตรท้องถิ่นต้องแสดงออกถึงเอกลักษณ์
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ของจังหวัดเพื่อท าให้นักเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเข้ากับการด ารงชีวติละการประกอบอาชีพ

ได้ ซึ่งจะส่งผลใหค้รูและนักเรียนในสังกัด ให้มคีวามเชี่ยวชาญด้านดังกล่าวและควรมีการ

น าเสนอผลงานต่อสาธารณชนเพื่อเป็นการพัฒนาความเป็นมอือาชีพ” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 16, 1 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ผมอยากใหห้ลักสูตรเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศเชน่

หนังสือเรยีนเป็นต้นซึ่งทุกครั้งที่เปลี่ยนรัฐมนตรกี็จะมีการเปลี่ยนหลักสูตรเพราะตามไม่ทัน

ปรับตัวไม่ทันซึ่งบางทีปรับวิชานีเ้ข้า-ออก อีกทั้งต้องหาผู้เช่ียวชาญมาช่วยกันก าหนด

หลักสูตรอย่าให้มีความเหลื่อมล้ ามากและทางอบจ.ประจวบฯ อยากจะเน้นไปทางหลักสูตร

นายสิบ หลักสูตรการพัฒนากีฬากอล์ฟ” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 17, 9 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “น่าจะอิงกับท้องถิ่นด้วย ส่วนกลางก็น่าจะมีสิทธิ์รว่มด้วย น่าจะมี

หลักสูตรของท้องถิ่นแต่ตอ้งยังคงยึดกับส่วนกลาง” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 18, 9 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “คิดว่าควรจะจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับท้องถิ่น ซึ่งจะได้รับ

ความรูใ้นท้องถิ่น เช่น วิชาเพิ่มเติม ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 19, 10 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ยึดหลักสูตรแกนกลาง และน่าจะมีหลักสูตรของท้องถิ่นตามที่

นั้นๆ เพื่อใหเ้ด็กได้เรยีนและรู้จักท้องถิ่นของเค้าก่อน และดูแนวโน้มว่าควรจะพัฒนา

บุคลากรมาเพื่อสอนได้ (ต้องสัมพันธ์กับหลักสูตร) และการจะวางแผนหลักสูตรจะต้อง

วางแผนบุคลากรด้วย อกีทั้งต้องมีโปรแกรมให้เลือกด้วย” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 20, 10 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

    2.2.7 ด้านกระบวนการเรียนรู้ 

     ภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดใน

ทศวรรษหน้าด้านกระบวนการเรียนรู้น้ัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้โรงเรียนใน
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สังกัดจะมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับสภาพของสังคมและ

ท้องถิ่น จัดใหโ้รงเรียนในสังกัดมีการจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห ์

สังเคราะห ์มวีิจารณญาณและคดิอย่างสรา้งสรรคด์้วยตนเอง จัดใหโ้รงเรียนในสังกัด จะมี

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอก

หอ้งเรียนจัดให้โรงเรียนในสังกัดมีการประเมินผู้เรยีนหลากหลายวิธีการ 

จัดให้โรงเรียนในสังกัด จะมีการจัดการเรียนรูใ้ห้นักเรียนสามารถเรียนรู ้และมีการฝกึ

ปฏิบัติตามโรงงาน หรอืหน่วยงานจริงดังผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ ดังตอ่ไปนี้ 
 

     “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดใหโ้รงเรียนในสังกัดจะมี

กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับสภาพของสังคมและท้องถิ่น จัดให้

โรงเรียนในสังกัดมีการจัดการเรียนรู้เพื่อฝกึทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์มี

วิจารณญาณและคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยตนเอง เพื่อสร้างให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี มี

ความสุข รักความเป็นไทย รวมถึงสามารถเรียนรูไ้ด้ดว้ยตนเอง ทั้งในและนอกห้องเรียน” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 1, 9 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 
 

     “ในอนาคตจัดให้โรงเรียนในสังกัดมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรยีน” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 2, 9 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 

 

     “ควรส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถฝึกทักษะ

การคิดวิเคราะหไ์ด้ มีความสามารถในการท างาน แก้ปัญหาและสามารถน าความรู้ที่ได้รับ

มาต่อยอดองค์ความรู ้สามารถค้นพบศักยภาพของตนเอง สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวติ

และที่ส าคัญมีจิตส านึกรักความเป็นไทย” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 3, 10 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 

 

     “ในช่วง 10 ปีข้างหนา้ อบจ. ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้

ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรยีนแต่ละประเภท เช่น นักเรียนเก่ง ปานกลาง  หรือ อ่อน 

และเปิดโอกาสใหน้ักเรียนทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ เชน่ ความสามารถด้านภาษา  

ด้านกีฬา หรอืนาฏศลิป์ เป็นต้น” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 4, 10 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 
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     “จัดให้โรงเรียนในสังกัดมีการประเมินผู้เรยีนหลากหลายวิธีการ 

จัดให้โรงเรียนในสังกัด จะมีการจัดการเรียนรูใ้ห้นักเรียนสามารถเรียนรู ้และมีการฝกึ

ปฏิบัติตามโรงงาน หรอืหน่วยงานจริง” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 5, 7 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ต้องจัดการเรียนรู้ใหน้ักเรียนคิดเป็นตัดสินใจเป็นไม่ใช่ครูเป็น

ส่วนกลางเครื่องมอืเทคโนโลยีที่มอียู่จะไม่มปีระโยชน์ถ้าเด็กใช้ไม่เป็นต้องสอนใหเ้ด็กใช้เป็น

ต้องท าให้เด็กมีวนิัยและจะโยงมาอยู่การค้นคว้าเป็นเรื่องยากที่เราจะจัดการเรื่องนีเ้พราะ

เด็กเข้ามาเยอะและมีความหลากหลาย ซึ่งจุดอ่อนของเราคือครูตอ้งรับคนใหมเ่ข้ามาและ

ส่วนใหญ่เป็นอัตราจ้างซึ่งครูมไีม่พอที่จะตอบสนองตอ่ความเติบโตซึ่งเราจะต้องอุดรอยรั่ว

โดยการพัฒนาอย่างที่บอกว่าเราตอ้งมโีปรแกรมของเราเองซึ่งก็คือต้องมกีารเรียนรู้ให้

เหมาะสมกับเด็กแตล่ะกลุ่ม” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 6, 7 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ทฤษฎีควบคู่ปฏิบัติเด็กจะต้องไปปฏิบัติจริงเรียนรู้ทฤษฎีแล้ว

จะต้องไปลงมอืปฏิบัติอนาคตหอ้งเรียนตอ้งครบ” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 7, 8 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ขึน้อยู่กับครูฝ่ายวิชาการที่จบปริญญาโทบริหารมาด้วยซึ่งเป็น

ก าลังส าคัญของเราซึ่งจะมีการประชุมครูทุกสัปดาห์และฝ่ายวิชาการจะแถลงถกถึงปัญหา

ว่ามีอะไรบ้าง และครูจะมาท างานก่อนเปิดเทอมซึ่งท าใหก้ารท างานได้ง่ายและค่ลองตัวมาก

ขึน้” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 8, 8 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ผมคิดว่าในการเรียนรูค้วรจะปรับเปลี่ยนจากที่การเรียนรูจ้าก

การฟังครูอย่างเดียว มาเป็นการคิดการโต้ตอบครู” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 9, 11 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
 

     “เราจะเอาองค์ความรูต้่างๆ มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิญ

วิทยากรที่เช่ียวชาญ (ภูมปิัญญาท้องถิ่น) มาสอนจะเน้นนอกห้องเรียนให้มากกว่าใน
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หอ้งเรียนและพาออกไปนอกสถานที่ในอีกสิบปีขา้งหน้าเด็กๆ จะเก่งทั้งด้านศาสตร์และด้าน

ศลิป์ทั้งกระบวนการเรียนรู้ทั้งในห้องเรยีนและนอกห้องเรียนเป็นประโยชน์ตอ่ผูป้กครองตอ่

ผูน้ าท้องถิ่นต่อท้องถิ่นต่อประเทศ” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 10, 11 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
 

     “ต้องมีการก าหนดรว่มกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเบือ้งบนทั้งหลายไม่ว่า

จะเป็นมหาวิทยาลัยหรือ ศกอ. ทั้งหลายเขาจะเปิดโอกาสใหเ้ราได้สร้างการบริหารของ

ท้องถิ่นซึ่งเป็นการเปิดโอกาสใหแ้ตล่ะท้องถิ่นได้ใหค้วามส าคัญกับการบริหารการจัดการ

ตนเองเชน่อบจ.ชลบุรีไปดึงมหาวิทยาลัยต้าลี่หรอืไสร้างสัมพันธ์กับประเทศสิงคโปร์เป็นต้น

ต้องให้แตล่ะท้องถิ่นเขาแสดงจุดขายของตัวเองเช่นเก่งด้านภาษาด้านวัฒนธรรมฯลฯและ

บอกถึงความเป็นตัวของคนในจังหวัดได้และให้จังหวัดแต่ละจังหวัดดูแลจัดการตนเอง 

(Ranking) ผมมองว่าต้องมศีูนย์แนะแนวการเรียน แนะน าเด็กให้เลือกเรียนในที่ที่ถูกต้อง

หรอืที่ที่เด็กชอบ เช่น สายอาชีวะ หรือ สายสามัญ เป็นต้น” 

(ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 11, 12 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
 

     “ผมคิดว่าไม่ว่าหลักสูตรจะปรับเป็น 6 หรอื 8 สาระ ก็ยังคงอยู่ใน

กรอบเดิมของมันอยู่ ซึ่งมันเป็นวิชาสากล แต่กระบวนการที่ส าคัญที่สุดก็คือ มันจะต้องมี

กระบวนการที่จะสื่อสาร หรอื ถ่ายทอดใหก้ับเด็กที่เข้าใจเด็กด้วย ที่เรียกว่า จิตวทิยาการ

เรียนการสอน หรอื Brain Based Learning คือ กระบวนการเข้าใจสภาวะของเด็ก ซึ่งตอ้ง

น าเทคนิคหลายๆ วิธีมาใช้ ซึ่งต่างประเทศเค้ามีเยอะ อีกทั้งจะต้องมีเครื่องมอื อุปกรณ์การ

เรียนการสอนที่ดี เพราะอุปกรณ์จะช่วยสร้างความเข้าใจให้เด็ก และช่วยครูได้เยอะ ใน

ปัจจุบันเด็กใช้เครื่องมอืในการท างาน ท าการบ้าน คอ่นข้างเยอะ และเด็กจะมีปัญหา

เกี่ยวกับการเขียนเป็นอย่างมาก เช่น เรยีงความ ย่อความ เป็นต้น ซึ่งผมอยากใหผ้สมผสาน

ทั้งการสอนแบบเดิม และแบบใหม่ ซึ่งเทคโนโลยีมันจะมีทั้งผลดแีละผลเสีย จากการสื่อสาร

จากวัฒนธรรมตา่งๆ ท าให้พฤติกรรมของเด็กมีการเบี่ยงเบนไป” 

(ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 12, 12 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
 

     “ควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างหลากหลาย เพิ่ม

ช่องทางการเรยีนรู้ เชน่ การเรียนจากห้องสมุด พิพธิภัณฑ ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์

ชาวบ้าน” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 13, 30 มิ.ย. 58 : สัมภาษณ์) 
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     “ในอนาคต เชื่อว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ของแตล่ะโรงเรียน 

จะจัดอย่างมปีระสิทธิภาพและคุณภาพ เพราะนั่นคือแรงดงึดูดที่ส าคัญที่จะสร้างความ

สนใจใหก้ับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ให้วางใจที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 14, 30 มิ.ย. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “เชื่อว่าในอนาคต ทุกโรงเรียนจะมีกระบวนการเรียนรู้จาก

ประสบการณจ์ริงในรูปแบบสหกิจ (Cooperative Education) กับหนว่ยงานภายนอกอย่าง

เป็นระบบ และต้องมีการพัฒนาสื่อ เพื่อน ามาใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง

กว้างขวาง” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 15, 1 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ควรมีการจัดการเรียนรูทุ้กรูปแบบจากทุกสถานที่และจาก

ประสบการณจ์ริง และมีการส่งเสริมครูและน้กเรียนใหเ้ข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นใหม้ีการพัฒนาการด้านการศกึษาให้แก่ครูและนักเรียน 

ในทุกๆ  เวทีการแขง่ขัน” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 16, 1 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ควรเน้นไปทางปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีเพราะเด็กจะได้จ าได้

มากกว่าการเรียนแบบทฤษฎีเช่นเด็กทะเลกระโดดน้ าก็ต่างกันแล้วครับ” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 17, 9 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ถ้าท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนรว่มจะดีมาก ถ้าให้ท้องถิ่นจัดจะมีการ

เรียนรู้มากขึ้น” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 18, 9 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
 

     “ผมคิดว่าเรื่องนีต้้องส่งเสริมให้มากขึ้น เช่น การทดลอง แต่จะเป็น

การทดลองในวงแคบๆ ให้ลงสนามจรงิ ควรออกไปปฏิบัติจริงตามโรงงาน หรอืสนามฝึก 

ซึ่งน่าจะเริ่มจากระดับมัธยมศกึษาได้เลย และใช้ของเติมเต็มให้มากที่สุด” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 19, 10 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
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     “ต้องท าให้หลากหลาย พอเรามีหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตร

ท้องถิ่น เราอาจจะมีการบริการให้เด็กเราไปเรียน คนนอกก็มาเรียนได้ มีการบริการให้เด็ก

ค้นคว้าหาความรู้จากอินเตอร์เนต โดยเฉพาะด้านกีฬา เชน่ ฟุตบอล” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 20, 10 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
 

    2.2.8 ด้านทรัพยากรและการลงทุนด้านการศกึษา 

     ภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดใน

ทศวรรษหน้าด้านทรัพยากรและการลงทุนด้านการศกึษานั้น นายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดจะต้องให้มกีารจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากที่รัฐบาลจัดสรรเพื่อพัฒนา

การศกึษาอย่างเพียงพอให้มีการเปิดโอกาสใหโ้รงเรียนเข้ามามีสว่นร่วมในการน าเสนอ

งบประมาณตามความต้องการพัฒนาการศกึษาโดยใช้ขอ้มูลโรงเรียนเป็นฐานให้มีการ

ระดมทรัพยากรและการลงทุนทั้งจากบุคคล องค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อการ

พัฒนาใหม้ีการจัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและระดับที่สูงขึน้ ทั้งครู

และนักเรียนให้มกีารจัดตั้งกองทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสและนักเรียนเก่ง 

ให้มกีารแก้กฎระเบียบต่างๆ ดา้นงบประมาณเพื่อความสะดวกในการบริหารงานได้อย่าง

คล่องตัวดังผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ ดังตอ่ไปนี้ 
 

     “ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ใน 10 ปีข้างหน้า 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องให้มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากที่รัฐบาล

จัดสรรเพื่อพัฒนาการศกึษาอย่างเพียงพอให้มกีารเปิดโอกาสใหโ้รงเรียนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการน าเสนองบประมาณตามความตอ้งการพัฒนาการศกึษาโดยใช้ขอ้มูลโรงเรียนเป็น

ฐาน” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 1, 9 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 

 

     “ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ให้มีการระดม

ทรัพยากรและการลงทุนทั้งจากบุคคล องค์กร หนว่ยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาให้

มีการจัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อศกึษาต่อระดับปริญญาตรีและระดับที่สูงขึ้น ทั้งครูและนักเรียน” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 2, 9 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 
 

     “ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ควรมีการจัดสรรเงนิ

รายได้ของโรงเรียนอย่างรวดเร็ว มีการจัดสรรงบประมาณให้กับด้านการศกึษาหรืองาน
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พัฒนาคุณภาพชีวติ ซึ่งควรมีการก าหนดวงเงินที่แนน่อน เช่น ก าหนดเป็นร้อยละ 20 ของ

งบประมาณทั้งหมดในแตล่ะปี” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 3, 10 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 

 

     “ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มีการจัดตั้งกอง

ทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสและนักเรียนเก่งให้มีการแก้กฎระเบียบต่างๆ ด้าน

งบประมาณเพื่อความสะดวกในการบริหารงานได้อย่างคล่องตัว” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 4, 10 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 
 

     “ณ ปัจจุบันทางท้องถิ่นก็ลงทุนกับการสรา้งอาคารเรียนให้

โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีอยู่แล้ว และในอนาคตจะยังคงลงทุนต่อไปเรื่อยๆ  และมุ่งเน้น

ไปทางการศึกษาเช่นอุปกรณ์การศกึษาอาคารเรียน และบุคลากรซึ่งจะท าให้เกิดความ

เจริญมากไปกว่านีอ้ีกซึ่งจะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 5, 7 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “เนื่องจากทุนในการจัดการศกึษาเราคอ่นข้างจะได้เปรียบกว่า 

สพฐ. หรอือบต. ปัจจุบันเหมอืนเราใหฟ้รีและใหป้ัจจัยพืน้ฐานก่อนเช่นเรื่องเครื่องแตง่กาย

ซึ่งรัฐใหง้บมาก้อนหนึ่งแต่มันไม่พอเรื่องการดินทางเนื่องจากโรงเรยีนเราอยู่ลึกเราจงึจัดหา

รถมาบริการเด็กใหเ้ข้ามาเรียนกับเราเรื่องอาหารกลางวันซึ่งรัฐจัดสรรงบมาให้แล้วแตเ่ราก็

เติมเข้าไปอีกรวมทั้งหลักสูตร English mini program เราก็ไม่เก็บค่าเล่าเรียนจากผูป้กครอง

เลย ซึ่งตอ่ไปก็ต้องขึ้นอยู่กับเด็กแล้ว ในการเรียนรู้ ซึ่งทางโรงเรียนสังกัด อบจ. มกีาร

จัดการประชุมผูป้กครองภาคละ 2 ครั้ง รวมเป็นปีละ 4 ครั้ง” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 6, 7 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ควรจะมีอาคารสถานที่อาคารเรยีนห้องเรียน(พิเศษ) 

หอ้งปฏิบัติการหอ้งวิทยาศาสตรห์อ้ง Sound lap หอ้งนาฎศลิป์ หอ้งสหกรณ์ให้ครบถ้วน

เพื่อให้เพียงพอส าหรับเด็กที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวันมันจงึจะสมบูรณ์แบบ” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 7, 8 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
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     “การลงทุนการศกึษาฝา่ยบริหาร อบจ. ลงทุนค่อนข้างสูงซึ่งให้

หลายอย่างเช่นรถรับส่งนักเรียนเรื่องอาหารเราจะมีแม่ครัวต่างหากมาท าจะไม่มอีาหารซ้ า

กันเลยในสัปดาห์นงึและจะมีครูมาดูแลเรื่องอาหารอย่างใกล้ชิด ส่วนทรัพยากรในท้องถิ่น

ที่มาช่วยจากฝ่ายบุคลากรก็จะมาช่วยดูการปฏิบัติกับเด็กๆ ในทศวรรษหนา้ท้องถิ่นจะต้อง

ลงทุนด้านการศกึษาน้อยลงเพราะปัจจุบันลงทุนไปมากแล้วและไปลงทุนด้านอื่นๆ  เชน่

กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเยาวชนและประชาชนหรอืกลุ่มการงานอาชีพหรือศูนย์ภาษาเพื่อน

สอนเด็กๆ  ให้ได้ฝกึพูด” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 8, 8 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ต้องให้การลงทุนทางดา้นการศกึษาให้มากกว่านีใ้นส่วนของ

รัฐบาลเองซึ่งปัจจุบันนีก้ารลงทุนเพิ่มเติมมันน้อยอย่างเช่นดา้นอาคารสถานที่ซึ่งถ้าเป็น

โรงเรียนเก่าๆ  ก็แทบจะพังอยู่แล้วและในส่วนของกระทรวงศกึษาก็ไม่มีงบประมาณที่จะมา

ช่วยท านุบ ารุงหรอืสร้างให้ซึ่งควรจะทุ่มให้มากขึ้นและการลงทุนในเรื่องของบุคลากรก็ควร

จะลงทุนใหเ้พียงพอ” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 9, 11 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
 

     “ทาง อบจ. ไม่มปีัญหาทั้งครูบุคลากรสถานที่ในสิบปีขา้งหน้าจะมี

ทรัพยากรเพียงพอมากมายและมีคนที่มคีุณค่าเข้ามาเพราะมีมีงบประมาณเยอะเราเลือก

ได้สว่นด้านลงทุนเราลงทุนทุกด้านมทีุนเยอะส าหรับ อบจ. มีมากจนผมตกใจสิบปีจะมีแต่

ของที่ดีและเรามีชลบุรีอคาเดมี่มีบ้านพักครูสวัสดิการโบนัสอื่นๆ  อีกทั้งเรายังพาเด็กไป

ศกึษาดูงานที่ต่างประเทศทุนการศึกษาให้เด็กเรียนต่อ” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 10, 11 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “เปิดโอกาสใหส้ถานศกึษาจัดการตน้เองในการลงทุนงบประมาณ

ต้องเพิ่มรายหัวต้องจัดการตนเองเชน่จะเปิดโปรแกรมสองภาษาผูป้กครองยอมจ่ายแต่เรา

ต้องแก้ระเบียบ” 

(ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 11, 12 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
 

     “ให้มกีารจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากที่รัฐบาลจัดสรรเพื่อ

พัฒนาการศกึษาอย่างเพียงพอใหม้ีการเปิดโอกาสใหโ้รงเรียนเข้ามามีสว่นร่วมในการ
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น าเสนองบประมาณตามความตอ้งการพัฒนาการศกึษาโดยใช้ขอ้มูลโรงเรียนเป็นฐานใหม้ี

การระดมทรัพยากรและการลงทุนทั้งจากบุคคล องค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อ

การพัฒนา” 

(ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 12, 12 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “อบจ. ควรจัดสรรงบประมาณตามความตอ้งการในการพัฒนาคุ

รภาพการศกึษาของแต่ละโรงเรยีน ทั้งนี้โรงเรียนตอ้งจัดท าแผนพัฒนาการศกึษา โรงเรยีน

มอีิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศกึษา” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 13, 30 มิ.ย. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ควรเป็นไปใน

ลักษณะเพิ่มส่วนที่ขาด ไม่ควรท าในลักษณะการแขง่ขันกับหนว่ยงานดารจัดการศกึษาอื่น

ในจังหวัดเดียวกัน เช่น โรงเรียนเฉพาะทางดา้นกีฬา  เป็นต้น” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 14, 30 มิ.ย. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ควรใหค้วามส าคัญ

ในการลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาครูเป็นอันดับแรก เพราะครูคือหัวใจของการจัดการศกึษา” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 15, 1 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ใน 10  ปีขา้งหน้า  อบจ.ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาครู 

การพัฒนาหอ้งสมุดและศูนย์สารสนเทศของโรงเรียนอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 16, 1 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
 

     “พัฒนาบุคลากรครูก่อนถ้าพัฒนาบุคลากรแล้วดา้นอื่นๆ  จะ

ตามมาทีหลังอกีทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกใหเ้ต็มที่ก่อนบุคลากรต้องมีความรู้มีความรัก

องค์กรรักการสอนหาคนที่ไว้ใจได้ในการสอนส่วนหนึ่งต้องมกีารคอืพัฒนาอุปกรณ์ทาง

เรียนการสอนต้องมคีวามทันสมัยต้องเอื้อต่อทรัพยากรให้มากที่สุดตอ้งเพรียบพร้อม

ผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นนั้นจริงๆ” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 17, 9 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

มห
าวทิ

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



169 

     “ถ้าใหท้้องถิ่นจัดการจะได้ประโยชน์มาก ส่งคนไปเรียนในด้าน 

ที่ตอ้งการสว่นหนึ่งก็ ไปหาผูเ้ชี่ยวชาญมาด้วย ให้เชี่ยวชาญเปฺนเลิศไปเลย ลงทุนด้าน

บุคลากร อุปกรณ์ และ อาคาร” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 18, 9 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ผมมองว่าหนว่ยงานหลัก กับ สถานศึกษา ควรจะต้องวางแผนให้

สอดคล้องกัน ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่โรงเรียนต้องการแลว้มาลงทุน” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 19, 10 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ต้องมเีป้าหมาย ก าหนดมาตรการ นโยบาย ถ้าขาดอะไรตอ้ง

วางแผนให้คลอบคลุม ครบวงจร เช่น ขาดอาคาร หรอื ครู บุคลากร อื่นๆ สนับสนุน

พืน้ฐานใหเ้ข้าได้ศกึษาต่อให้สอดคล้องกับความต้องการ อบจ น่าจะก าหนดทิศทางได้” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 20, 10 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

      2.2.9 ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

    ภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดในทศวรรษหนา้ ในทศวรรษหน้า ดา้นเทคโนโลยีเพื่อการศกึษานั้น  นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มกีารสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดตั้งศูนย์

เทคโนโลยีเพื่อการศกึษาในโรงเรยีน เชน่ ห้องสมุดมีชีวิต ห้องเรียน ICT และเปิดกว้างให้

ชุมชนสามารถเข้าถึงได้ด้วยมีศูนย์เทคโนโลยี ทั้งวิทยุโทรทัศน ์อนิเทอร์เน็ต เพื่อบริการ

นักเรียน บุคลกรทางกรศกึษา และสามารถเรียนรู้ร่วมกับชุมชนได้ใหม้ีการสนับสนุนครู 

และบุคลากรทางการศกึษาในการอบรม ศกึษาดูงาน ใหส้ามารถประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีเพื่อ

การบริหารและจัดการศกึษาได้จะส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารที่มีความเร็วสูง มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และมีซอฟแวร์ด้านการบริหาร

และการเรียนรูจ้ะให้มกีารเชื่อมตอ่ระบบสารสนเทศของ อบจ. เข้ากับหอ้งสมุดของ

มหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ของนักเรียนมากยิ่งขึน้ ดังผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

ดังตอ่ไปนี ้
 

     “อบจ. ควรจัดตัง้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา จัดหา

บุคคลากร วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณในการด าเนินงาน มีระบบอินเตอรเ์น็ตความเร็วสูง
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ให้กับทุกโรงเรยีน มกีารพัฒนาบุคลากรใหม้ีความสามารถและทันต่อยุคสมัยของการใช้

เทคโนโลยีเสมอ” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 1, 9 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 

 

     “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องสง่เสริมสนับสนุนให้มกีาร

สนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศกึษาในโรงเรยีน เช่น หอ้งสมุด

มีชีวติ หอ้งเรียน ICT และเปิดกว้างให้ชุมชนสามารถเข้าถึงได้ดว้ยมีศูนย์เทคโนโลยี ทั้งวทิยุ

โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต เพื่อบริการนักเรียน บุคลกรทางกรศึกษา และสามารถเรียนรู้ร่วมกับ

ชุมชนได้” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 2, 9 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 

 

     “จะส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารที่มีความเร็วสูง มหีอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และมีซอฟแวร์ด้านการบริหารและ

การเรียนรูจ้ะให้มกีารเชื่อมต่อระบบสารสนเทศของ อบจ. เข้ากับหอ้งสมุดของ

มหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ของนักเรียนมากยิ่งขึน้” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 3, 10 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 

 

     “อบจ. จัดสรรคอมพิวเตอร์ให้พอเพียงกับนักเรียน เพื่อใช้ใน

กิจกรรมการเรียนการสอน การน าเสนอผลงาน จัดห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ที่

ทันสมัยใหก้ับทุกโรงเรยีนและส่งเสริมสนับสนุนครูให้มีการแขง่ขันและพัฒนาทักษะทาง

คอมพิวเตอร์เสมอๆ” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 4, 10 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 

 

     “ในอนาคต เชื่อว่าผูท้ี่จะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ต้องตระหนักและเป็นผู้ที่มคีวามความสารถในการใชเ้ทคโนโลยีมากพอสมควร ดังนั้นเช่ือ

ว่าการสนับสนุนและลงทุนด้านนีค้งต้องครบและสมบูรณ์แบบที่สุด น่ันคือลงทุนทุกอย่างที่

เป็นประโยชน์และคุ้มค่า” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 5, 7 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
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     “ในอนาคตทุกโรงเรียนที่สังกัด อบจ.จะมีหอ้งสมุดมีชีวิต มี

หอ้งเรียน ICT ครบทุกโรงเรียน  เพราะตอนนีเ้ราเริ่มโครงการเป็นบางโรงเท่านั้น  และ

ตอนนี้ให้ผู้เช่ียวชาญเข้ามาตรวจสอบดูว่าเราจะขาดอะไรส าหรับเทคโนโลยี” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 6, 7 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “หอ้งเรียนทุกหอ้งควรจะสมบูรณ์แบบเลยเป็นแบบ IT และ

เชื่อมตอ่กับระบบอินเตอร์เนต เด็กจะได้ค้นคว้าได้โดยตรง และควรจะให้มีหอ้งสมุดที่มี

ข้อมูลครบ เพื่อให้เด็กค้นคว้า และควรจะใช้กับเด็กที่โตๆ  หนอ่ย เพราะถ้าใช้กับเด็กเล็กๆ

เขายังอา่น หรือ เขียนไม่ได้” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 7, 8 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “เริ่มตน้ที่โอนสังกัดมา อบจ. นัน้เด็กก็จะมีคอมพวิเตอร์ได้เรยีนรู้

ตั้งแต ่ป.1 จนกระทั่ง ป.6 ซึ่งเวลาเด็กจบไปต่อ ม.1 ก็จะสามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว 

ในอนาคตยังไม่ค่อยเห็นเด่นชัดมากนัก แต่ในช่วงมัธยมจะเห็นเด่นขึน้ เช่น หุ่นยนต์ กลไก 

เป็นต้น ซึ่งจะต้องไปต่อยอดเอาในระดับต่อไป” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 8, 8 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “เดี๋ยวนีม้ีความจ าเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่ใช้เทคโนโลยีทั้งหมดเลยซึ่ง

มันดีในเรื่องของการคน้คว้าหาข้อมูลต่างๆ แตถ่้าสอนใหเ้ด็กใช้เทคโนโลยีอย่างเดียวเด็กก็

จะไม่ได้คิดเลยซึ่งเมื่อก่อนเด็กยังท่องจ าสูตรคูณได้แต่เดีย๋วนี้ใชเ้ครื่องคดิเลขอย่างเดียวและ

ในอนาคตผมคิดว่าการเรียนอาจจะไม่ได้มีเรยีนแค่ตรงนีแ้ล้วแตเ่ด็กอาจจะมีการเรียนรู้ด้วย

ตนเองได้เชน่เรียนที่บ้าน” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 9, 11 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
 

     “เทคโนโลยีเราต้องเป็นเลิศให้มากกว่าสถานศกึษาที่อื่นมีทุกอย่าง

และสถานศกึษาหน่วยงานจะต้องมาขอดูงานกับเราเพราะโรงเรียนเรามีทุกอย่างพร้อมเช่น

หอ้งโสตน์หอ้งวิทยาศาสตร์หอ้งแล๊บเป็นต้น” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 10, 11 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
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   “ไม่ถึงกับล้ ายุคแตแ่ค่ใหม้ีใช้ให้ล้ าหนา้” 

(ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 11, 12 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ในอนาคต โรงเรียนในสังกัดทุกโรงจะต้องมีความพร้อมด้าน

อุปกรณ์ IT ครบสมบูรณ์แบบ  นักเรียนมคีวามรูค้วามสามารถเต็มศักยภาพแน่นอน” 

(ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 12, 12 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “อบจ. ต้องจัดท าแผนพัฒนาการศกึษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้กับโรงเรียนในสังกัด มกีารจัดตัง้ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศกึษาเพื่อดูแลงานเทคโนโลยี

สารสนเทศทั้งหมด รวมถึงมีการพัฒนาสื่อและซอฟแวร์เพื่อการศกึษา มกีารผลติเอกสาร

การเรียนรูท้ี่ตรงกับความสนใจของนักเรียน”  

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 13, 30 มิ.ย. 58 : สมัภาษณ์) 

 

     “ควรมีการระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ

การศกึษา เพื่อผลติการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาในอีก 10 ปี ข้างหน้า 

โดยมีการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนพัฒนา สง่เสริมการใช ้การวิจัยการพัฒนา รวมถึง

ประเมินคุณภาพการผลิตและการใชเ้ทคโนโลยีทางการศกึษาอย่างต่อเนื่อง” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 14, 30 มิ.ย. 58 : สัมภาษณ์) 
 

     “ในอนาคตอีก 10 ปีขา้งหน้า อบจ.จะควรสนับสนุนการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อให้นักเรียนน ามาใช้ในการเรียนรูใ้ห้เกิด

ประสิทธิภาพ” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 15, 1 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
 

     “สนับสนุนให้บุคลากรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เช่น 

รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ รับฟังการน าเสนอตัวอย่างการจัดการศกึษาที่ประสบ

ความส าเร็จทั้งในและนอกประเทศ  นอกจากนี้สง่เสริมให้จัดสิ่งแวดล้อมทางการศกึษาที่

เอือ้ต่อการใช้ ICT ในโรงเรียนอย่างมปีระสิทธิภาพ” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 16, 1 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
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     “ท าให้มคีวามทันสมัยมากขึ้นตามปัจจุบันนั้นแต่ตอ้งใช้

งบประมาณให้เหมาะสมอีกทั้งหาสิ่งที่เป็นประโยชน์และใช้ใหคุ้้มค่า” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 17, 9 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “เป็นเรื่องที่ใชง้บประมาณต้องทุ่มให้ครบเพราะ องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดจะจัดการได้ดีกว่า” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 18, 9 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ต้องก้าวใหท้ันการเปลี่ยนแปลงของโลก อบจ. น่าจะดูแลด้านการ

สนับสนุนให้มคีวามพร้อม ท าให้เกิดความสมบูรณ์ น่าจะต้องมีระบบเครือข่าย และท าให้

เป็นศูนย์การเรียนรู้” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 19, 10 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
 

     “ควรจะมีของใหค้รอบคลุม มีศูนย์การให้ความช่วยเหลือทาง

เทคโนโลยี ให้ประชาชนเข้าถึงได้ อยากให้เปิดกว้างถึงชุมชนด้วย” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 20, 10 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

    2.2.10 ด้านการส่งเสริมกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเด็ก 

     ภาวะผูน้ าทางการจัดการศึกษาของนายอกงค์การบริหารส่วน

จังหวัด ในทศวรรษหน้า ด้านการสง่เสริมกีฬานันทนาการและกิจกรรมเด็กนั้น นายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรส่งเสริมจะให้มกีารจัดตั้งศูนย์นันทนาการและกีฬาเพื่อ

ให้บริการนักเรียนผูป้กครองและชุมชน เพื่อการออกก าลังกายและหลีกเลี่ยงยาเสพติด 

จะมีการจัดตั้งศูนย์กีฬาส าหรับเด็กและเยาวชน เพื่อสง่เสริมใหเ้ป็นตัวแทนนักกีฬาระดับ

จังหวัด ระดับชาติและเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปจะให้มีหน่วยงานกองการท่องเที่ยวและกีฬา 

เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางดา้นกีฬาและการท่องเที่ยว จะให้มกีารจัดค่ายกีฬาไทยหรือ

กีฬาพื้นบ้าน กีฬาสากล ดนตรไีทย ดนตรีสากล และกิจกรรมเด็ก เช่น กิจกรรมลูกเสือเพื่อ

เสริมสรา้งวินัยจะให้มกีารจัดตั้งหอ้งสมุด ศูนย์การเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานทุกโรงเรียนจะให้มี

การจัดตัง้พิพธิภัณฑ์ ท้องฟ้าจ าลอง หอ้งสมุดมีชีวิต โรงหนังระบบสี่มติิ เพื่อให้โอกาสการ

เรียนรู้ของนักเรียนและชุมชนดังผลการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ ดังตอ่ไปนี้ 
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     “ด้านการส่งเสริมกีฬานันทนาการและกิจกรรมเด็ก ในช่วง 10 ปี 

ข้างหน้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดควรส่งเสริมจะให้มกีารจัดตัง้ศูนย์นันทนาการ

และกีฬาเพื่อให้บริการนักเรียนผูป้กครองและชุมชน เพื่อการออกก าลังกายและหลีกเลี่ยง

ยาเสพติด จะมีการจัดตั้งศูนย์กีฬาส าหรับเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เป็นตัวแทน

นักกีฬาระดับจังหวัด ระดับชาติ และเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 1, 9 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 
 

     “ในช่วง 10 ปี ขา้งหน้าจะให้มีหน่วยงานกองการท่องเที่ยวและ

กีฬา เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางด้านกีฬาและการท่องเที่ยว จะให้มกีารจัดค่ายกีฬา

ไทยหรือกีฬาพืน้บ้าน กีฬาสากล ดนตรไีทย ดนตรสีากล และกิจกรรมเด็ก เช่น กิจกรรม

ลูกเสือเพื่อเสริมสรา้งวินัยจะให้มกีารจัดตัง้หอ้งสมุด ศูนย์การเรียนรูท้ี่ได้มาตรฐานทุก

โรงเรียน” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 2, 9 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 

 

     “มกีารจัดตัง้พิพธิภัณฑ ์ท้องฟ้าจ าลอง ห้องสมุดมีชีวติ โรงหนัง

ระบบสี่มติิ เพื่อให้โอกาสการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 3, 10 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 
 

     “มีการจัดลานกีฬาพร้อมกับอุปกรณ์ให้กับทุกโรงเรยีน มบีุคลาร 

มีวัสดุส าหรับงานกีฬา สง่เสริมและสนับสนุนการจัดการแขง่ขันกีฬาในระดับจังหวัด  

จัดค่ายและกิจกรรมเยาวชนต้านยาเสพติด ออกก าลังกาย นันทนาการ ศลิปะดนตร ีจัดตั้ง

หอ้งสมุด พิพธิภัณฑ์” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 4, 10 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 
 

     “แตก่่อนผมเคยเป็นนายกสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานเีคยท าปทุม

เอฟซีแต่ไม่ประสบความส าเร็จซึ่งการดูแลคนเป็นเรื่องที่ยากและประสบการณเ์รายังมไีม่

พอเพราะฉะนั้นตอนนีเ้ราจงึต้องสร้างเยาวชนให้เล่นกีฬาได้ทั้งกีฬาพืน้บ้านกีฬาสากล

ส่งเสริมเด็กๆ  ให้เป็นนักกีฬาที่เข้มแข็งเช่นฟุตบอลมวยวอลเล่ย์บอลตะกร้อทั้งภายนอก

และภายในโรงเรียน ดังนัน้เชื่อวา่ ในอนาคตโรงเรียนในสังกัดจะมีโรงเรียนเฉพาะทางดา้น

กีฬาครบทุกจังหวัด” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 5, 7 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
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     “อย่างที่ผมบอกว่าเราเน้นไปทางดา้นภาษากีฬาดนตรีและวชิาชีพ

ตอนนี้สนามกีฬาอยู่ด้านหน้าแตต่่อไปจะมีสนามกีฬาบนอาคารสนามกีฬาในร่มมีสนามฟุต

ซอลเราตอ้งพัฒนาทางกายไปด้วยกันโดยใช้กิจกรรมเรามคีรูพละที่เราเติมเข้ามาทุกด้านทั้ง

กีฬาสากลกีฬาไทยด้านดนตรกี็มีดนตรไีทยดนตรีสากลซึ่งเราจะจา้งผู้ทรงคุณวุฒิมาจาก

เอกชนเป็นวิทยากรมาสอนครูแล้วครูก็มาสอนนักเรียนต่อและส่งเสริมกิจกรรมจติอาสา

ลูกเสือยุวกาชาดเป็นสิ่งที่ส าคัญด้วย” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 6, 7 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “กิจกรรมที่เป็นตัวอย่างคอืกิจกรรมฝึกอบรมผูบ้ังคับบัญชา

ลูกเสือ (ในหลักสูตรจะเป็นกิจกรรมในตารางเรียนและมีงานที่เรามอบหมายใหแ้ละมีการ

ทดสอบ) มวีิทยากรเทคโนโลยีที่หลากหลายและเน้นท างานกันเป็นกลุ่มซึ่งจะช่วย

เสริมสรา้งความสัมพันธ์ให้กันซึ่งเด็กๆ  ชอบ” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 7, 8 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “การส่งเสริมการกีฬาถือว่าเป็นจุดที่โรงเรียนเน้นเป็นพิเศษเลยใน

ทุกปีจะมีกีฬาสีที่จัดรว่มกันและก็จะเชญิโรงเรยีนที่สังกัด สพม. สพป. มาร่วมประจ าซึ่งเรา

มีงบช่วยในเรื่องการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกทั้งดนตรทีางโรงเรียนเราสามารถจัดได้

อย่างยอดเยี่ยมเชน่โฟล์คซองซึ่งมผีู้ช่วยครูที่ได้รับคัดเลือกมาช่วยเด็กในการแสดงและวง

โยธวาทิตทุกโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานไีด้รับงบประมาณจาก อบจ. ทั้งหมดเช่นเครื่อง

ดนตรีแตรกลอง ฯ ซึ่งในอนาคตกิจกรรมเหล่านี้จะยังคงมอียู่และเน้นส่งเสริมเข้าไปอีกซึ่งใน

ส่วนของประถมยังไม่เคยมีครูสอนดนตรีสากลมาก่อนซึ่งเราก็ได้จัดหาครูมาสอนใหแ้ละ

เพิ่มครูดนตรีไทยครูนาฏศลิป์ดว้ย” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 8, 8 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ผมว่าด้านนี้เป็นสิ่งส าคัญเลยซึ่งการเรียนรูโ้ดยผ่านการมสี่วน

ร่วมไม่วา่จะเป็นกีฬานันทการหรอือื่นๆ มันจะพัฒนาการใชชี้วติในสังคมรว่มกันซึ่งมันสอน

มาจากกิจกรรมและยังสามารถพัฒนาไปถึงสู่ระดับอาชีพได้เชน่การกีฬาเป็นต้นและควรจะ

เพิ่มสัดส่วนให้มกีิจกรรมมากกว่าการเรียนในห้องเรียน” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 9, 11 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
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     “อีกสิบปีขา้งหน้าเราเป็นเลิศแน่นอนเรามีนักกีฬามากที่สุดในภาค

ตะวันออกเราจะมีนักกีฬามากที่สุดในระดับประเทศระดับภาคเพราะมีอคาเดมี่ตั้งหลาย

อย่างและมีกองการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยเรามีชลบุรีเอฟซี มีสนามกีฬาเยอะมาก และเรา

ให้การสนับสนุนสนามกีฬาทุกอ าเภอ อกีทั้งยังมีท้องฟ้าจ าลอง หอ้งสมุดมีชีวิต โรงหนัง

ระบบ สี่มิติ” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 10, 11 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ของ อบจ.ชลบุรีกระแสฟุตบอลไม่ตกเลยครับซึ่งการเล่นกีฬาเด็ก

จะช่วยใหเ้ด็กหลุดออกมาจากอะไรก็แล้วแต่แบบคุณลักษณะอย่างหนึ่งคอื 3 ล: เล่น ล้า 

หลับ เราตอ้งมกีิจกรรมให้เด็ก ปัจจุบันทางโรงเรียนมเีด็กเป็นแชมป์ปิงปอง เป็นแชมป์ฟุต

ซอล อกีทั้งโรงเรียนยังมีสระว่ายน้ าที่เป็นขวัญใจให้เด็กๆ เด็กถ้ารู้จักออกก าลังกายแล้ว

กีฬาจะไปสู่อาชีพ ซึ่งนายก อบจ สนับสนุนทุกโรงเรียน ให้สนามกีฬา สระว่ายน้ า ฯ ใน

อนาคตน่าจะมีการเพิ่มการอ านวยความสะดวกให้มากขึน้ และปูพืน้ฐานตั้งแตว่ัยเด็ก ยัน 

สูงวัย ต้องท าให้คู่ขนานกับการศกึษา อกีทั้งรัฐบาลควรจะแข่งขันเพิ่มให้มากขึ้นและในอีก

สิบปีขา้งหน้า ผมเชื่อได้เลยว่าการกีฬา ออกก าลังกายจะต้องมาแรง ซึ่งช่วยแก้ปัญหาทาง

สังคม รัฐบาลจะต้องมลีานกีฬาสาธารณะด้วยและเผลอๆ สถานศกึษาต้องสร้างกลุ่มกีฬา

มาตรฐานอาชีพ เช่น ทางโรงเรียนอนุบาลเมอืงใหมเ่ด็กได้แชมป์กอล์ฟ เป็นตัวแทนของ

จังหวัด ดนตรกี็ได้รับรางวัลถ้วยจากพระเทพฯ เพราะเขาได้เล่น ช่วงหลังเลิกเรียน เราต้อง

สงเสริมเขา” 

(ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 11, 12 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
 

     “อบจ. เราจัดกีฬาในแต่ละโรงเรียนเป็นประจ าอยู่แล้วและจัดกีฬา

ในกลุ่มโรงเรยีนในกลุ่มระดับจังหวัดและในกลุ่มระดับชาติซึ่งเด็กเรามีความสามารถ

ค่อนขา้งเยอะและเด็กเราได้รับรางวัลค่อนข้างเยอะผมมองงีว้่าถ้าใครมคีวามรู ้ความสาม

รถก็ส่งเสริมให้เค้าเป็นเลิศทางกีฬาเพราะเรามีสถานบันการพละศกึษาอยู่ สว่นเรื่อง

นันทนาการเด็กไทยเราเครียดมากซึ่งเราจะมีกิจกรรมพาเด็กไปดูงานได้มีกิจกรรมเพื่อเป็น

การผ่อนคลายเรามีใหอ้ยู่แล้ว” 

(ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 12, 12 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
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     “ควรส่งเสริมกีฬา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอีก 10 ปี

ข้างหน้า เช่น เปิดโปรแกรมหอ้งเรียนกีฬาทุกโรงเรียนในสังกัด โดยให้เลือกชนดิกีฬาตาม

ความถนัดของโรงเรียน ท าความรว่มมอืกับสถาบันอุดมศกึษาในการให้ความรูด้้าน

วิทยาศาสตร์การกีฬา และการให้โควต้าพรอ้มทุนการศกึษาให้กับนักเรียนที่มีผลงานเพื่อ

เข้าศกึษาต่อในระดับปริญญาตรี” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 13, 30 มิ.ย. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “จัดตัง้ทุกโรงเรียนในสังกัดเป็นลานกีฬา ประชาชนในชุมชน

สามารถมาใช้พืน้ที่ได้โดยไม่เสียค่าใชจ้า่ย ” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 14, 30 มิ.ย. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมด้านกีฬาและควรก าหนด

นโยบายออกก าลังกายอย่างนอ้ยสัปดาห์ละ 1 วันๆ ละ 30 นาที จัดให้มีการตรวจสุขภาพ

ประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง มีการทดสอบสมรรถภาพอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 15, 1 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
 

     “ประสานความรว่มมอืกับสาธารณสุขในเรื่องการตรวจสุขภาพ 

และจัดสรรงบประมาณเต็มที่ในการสนับสนุนทั้งวัสดุกีฬา จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรด้าน

กีฬาเสมอๆ” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 16, 1 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “การกีฬาเป็นสิ่งส าคัญนักกีฬาไทยขาดการต่อยอดที่ดตี่อไปสู่

อาชีพได้เช่นระดับโรงเรียนระดับต าบลระดับอ าเภอระดับจังหวัดเป็นต้นมีการตัง้

งบประมาณทุกปีให้มกีารแข่งขันในระดับจังหวัดอีกทั้งอบจส่งเสริมสนับสนุนกีฬาทุก

ประเภทตามความต้องการของการเรยีกร้องของประชาชนซึ่งก็สร้างศูนย์กีฬาให้ตามความ

ต้องการแก่อ าเภอเทศบาลฯ แต่กระนั้นเมื่อสร้างแล้วจะต้องมีหน่วยงานหรอืองค์กรเข้ามา

ช่วยกันดูแลและสารตอ่ซึ่งถ้าส่งเสริมสนับสนุนอย่างนี้แล้วเด็กจะไก้เป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับ

สารเสพติดและน าไปสู่อาชีพในอนาคต” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 17, 9 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
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     “ต้องให้ท้องถิ่นเป็นคนจัดการ ถ้าท้องถิ่นเข้าไปช่วย ไปร่วมจะมี

ประโยชน์มาก ล าพังรอจากส่วนกลางจะนานมาก เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 

ทุ่มใหม้ากกว่า การท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย (กทท.) โดยเฉพาะการเป็นเลิศต่างๆ เชน่ 

ฟุตบอล และส่งเสริมใหเ้ป็นอาชีพไปเลย” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 18, 9 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “เป็นหนา้ที่ของ อบจ. จะท ายังไงใหม้ันมคีรบ เช่น ศูนย์กีฬา ซึ่ง

โดยหน้าที่นี้เป็นอยู่แล้ว เช่น ห้องสมุดประชาชน ผมคิดว่าโอเคอยู่แล้วซึ่งท้องถิ่นต้องการอยู่

แล้ว ตอบสนองทุกเป้าหมาย แตคุ่ณต้องสรา้งบุคลากรมาช่วยในด้านนี้ด้วย อีกทั้งยังได้

ออกก าลังกายและหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 19, 10 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “อาจจะมีศูนย์ด้านการกีฬา เด็กคนไหนสนใจก็ปั้นเขา มีศูนย์ให้

ครอบคลุมทั้งจังหวัด” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 20, 10 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

    2.2.11 ด้านการส่งเสริมอาชีพ 

     ภาวะผูน้ าทางการจัดการศึกษาของนายอกงค์การบริหารส่วน

จังหวัด ในทศวรรษหน้า ด้านการสง่เสริมอาชีพนัน้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดควร

ส่งเสริมใหจ้ะมีการจัดท าหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นให้บริการแก่นักเรียนและประชาชน

ทั่วไปจะให้มกีารจัดตั้งเครือข่ายในการสง่เสริมอาชีพ มีสถานประกอบการเพื่อการฝกึงาน

จะให้มกีารพัฒนาแหล่งอาชีพในชุมชน เช่น อุตสาหกรรมพืน้บ้านต่างๆ ศลิปาชีพ เพื่อเป็น

แหลง่อาชีพในชุมชน จะให้มีหลักสูตรคู่ขนานของหลักสูตรสามัญกับหลักสูตรอาชีพ เช่น 

จบ ม.6 และได้วุฒิ ปวช.ให้มกีารจัดตั้งร้านจ าหน่ายสินค้าจากการฝึกงานของนักเรียน และ

ชุมชนที่ผา่นการฝกึอาชีพจะให้มกีารส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนและชุมชนที่สอดคล้องกับ

บริบทของแต่ละจังหวัด เช่น การเลี้ยงปลา การปลูกพืช เป็นต้น  ดังผลการสัมภาษณ์

ผูเ้ชี่ยวชาญ ดังตอ่ไปนี้ 
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     “ในอนาคต นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดควรส่งเสริมให้จะมี

การจัดท าหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นให้บริการแก่นักเรียนและประชาชนทั่วไปจะให้มีการ

จัดตัง้เครือข่ายในการส่งเสริมอาชีพ มีสถานประกอบการเพื่อการฝกึงาน” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 1, 9 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 
 

     “จะให้มีการพัฒนาแหลง่อาชีพในชุมชน เช่น อุตสาหกรรมพื้นบ้าน

ต่างๆ ศลิปาชีพ เพื่อเป็นแหล่งอาชีพในชุมชน จะให้มีหลักสูตรคู่ขนานของหลักสูตรสามัญ

กับหลักสูตรอาชีพ เช่น จบ ม.6 และได้วุฒ ิปวช. 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 2, 9 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 

 

     “ควรส่งเสริมอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์ของแตล่ะจังหวัด หรอื 

โรงเรียน เชน่อาชีพนักดนตรีโปงลาง อาชีพประดิษฐ์ของที่ระลึก เป็นต้น และการจัดท า

ฐานขอ้มูลอิด้านอาชีพและภูมปิัญญาท้องถิ่น จัดหลักสูตรอาชีพระยะสั้นในโรงเรียนด้วย” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 3, 10 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 

 

     “จะให้มีการส่งเสริมอาชีพใหก้ับนักเรียนและชุมชนที่สอดคล้องกับ

บริบทของแต่ละจังหวัด เช่น การเลี้ยงปลา การปลูกพืช เป็นต้น” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 4, 10 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 

 

     “อย่างที่กล่าวไปแล้ว เราให้การศกึษาและอนาคตซึ่งทางท้องถิ่น

ได้ท า MOU กับมหาวิทยาลัย และสถาบันปัญญาภิวัฒน์ มีทั้งมหาวิทยาลัยเอกชน และ 

รัฐบาล แต่ก็จะมีการสอบแข่งขันตามเกณฑ ์ซึ่งทางเราจะได้โควต้ามากกว่าปกติ และมี

บริษัทรองรับ เช่นโตโยต้า เบทาโกร และส าหรับคนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ ์ก็จะมีทุนให้ 

ดังนัน้เชื่อว่าในอนาคต โรงเรียนในสังกัดจะสามารถส่งเสริมดา้นอาชีพแก่นักเรียนได้ตรง

ตามความตอ้งการทุกฝ่าย” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 5, 7 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “เราท า MOU กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง และ มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี ก าลังคุยกันเรื่องหลักสูตรทวิภาคี ในส่วนของอาชีพที่หลากหลาย และ ท า 

MOU กับสถาบันปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งเขาช านาญในเรื่องของวิชาชีพ และเขาจะส่งบุคลากรมา
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สาธิต และเราท า MOU กับวิทยาลัยเทคนิคและประสานให้เขามาท าร่วมกัน ซึ่งจะให้เด็ก

ของเขามาฝกึงานกับเราไหมและเขาจะรับเด็กของเราไปเรียนด้วยไหม นี่คอืสิ่งที่เราท า

เพื่อให้อนาคตเกิดความชัดเจนที่สุด” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 6, 7 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ในวิชาเรียนมอียู่แล้วเช่นดนตรไีทยดนตรีสากลวิชาการงาน

พืน้ฐานอาชีพการฝมีือถ้าท าได้ดกี็เป็นอาชีพได้เลยวิชาประดิษฐ์ประดษิฐ์แลว้จ าหน่ายเช่น

ประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัวท าเป็นดอกกุหลาบเป็นดอกไม้เป็นกระเชา้และรับสมัครเด็ก

เรียนในช่วงปิดเทอมผมก็ก าลังคิดถึงเด็กที่มคีวามบกพร่องทางด้านการอ่านการเขียนอยาก

ให้เขามาฝกึกิจกรรมพวกนี้ดนตรีนาฏศิลป์กีฬาด้านกีฬาก็ควรจะมีครูพละเก่งๆ  มาสอน” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 7, 8 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ยังไม่ค่อยเด่นชัดนักแต่ยังคงเป็นเบือ้งตน้ซึ่งตอนนี้มีครูศลิปะอยู่

สองท่านซึ่งช่วยกันท าโครงการในชว่งปิดเทอม” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 8, 8 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “เรื่องการเรียนควรจะมีการส่งเสริมอาชีพมันต้องมีว่าเค้าสามารถ

ที่จะเรียนแล้วจะเอาไปท างานต่างๆ ได้ดว้ยไม่ได้หมายถึงระบบอาชีวะอย่างเดียวนะแมแ้ต่

โรงเรียนสามัญมันควรจะมีการเพิ่มอาชีพด้วยเพราะเมื่อเด็กเรียนจบมหาลัยค่อยไปท างาน

ถึงแม่เรยีนชั้นมัธยมเด็กก็ยังสามารถท างานได้ซึ่งจะได้ช่วยเหลอืครอบครัวและในชุมชนที่มี

การท าการเกษตรเป็นอย่างมาก” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 9, 11 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
 

     “เราเนน้หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อเน้นให้เด็กมีอาชีพจบ ม.6 ปวช. 

ออกไปท าอาชีพได้เลย เพราะมี แหลมฉบัง อมตนคร รายได้จะต้องด ีจะมีสถานศึกษามา

รองรับ อาจจะท า MOU กับโรงงาน มหาวิทยาลัย ออกใบรับรองให้เด็กเพื่อประกันการ

ท างาน และโครงการบัณฑิตรักถิ่น น่าจะเอามาใช้ได้เลย สิบปีขา้งหน้าจะเน้นโดยการเปิด 

การขยายให้มากขึ้น” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 10, 11 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
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     “นโยบายโรงเรยีนของเรามี 3 สิ่ง คอื 1. เด็กต้องได้ความรู ้2. เด็ก

ต้องได้ทักษะชีวติ 3. ตอ้งได้ทักษะทางสังคมซึ่งทักษะชีวิตนี่แหละเอามาใส่ดา้นส่งเสริม

อาชีพเช่นท าเค้กท าขนมไทย ฯลฯ แตอ่ย่าลืมเอาอาชีพที่อยู่ในพืน้ที่มาส่งเสริมซึ่งตอ้งดู

ครอบครัวว่าท าอะไรและเด็กต้องการท าอะไรหาคนมาเป็นตัวอย่างอกีทั้งผมชื่นชมยกย่อง

อาชีพของพ่อแม่เขาเพื่อให้เขาสานต่ออาชพีที่เขาต้องการที่เขาคุ้นเคยต้องมคีนช่วยชีแ้นะ

อย่าจับพลัดจับผลูเขา” 

(ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 11, 12 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
 

     “เรามีโรงเรียนบางโรงที่เป็นหลักสูตรคู่ขนานที่ก าลังทดลองอยู่เชน่

จบ ม.3 และได้วุฒิ ปวช. แต่เด็กอาจจะเครียด เพราะต้องเรียน วันเสาร์ วันอาทิตย์ ดว้ยใน

ด้านการส่งเสริมอาชีพทุกวันนีห้ลายโรงเรียนได้จัดกิจกรรมอยุ่ แล้วค่อยข้างประสบ

ความส าเร็จ เช่น การปลูกมะนาว คัดมะนาว และมีโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดอยู่โรงเรียนหนึ่ง 

ซึ่งประสบความส าเร็จที่ปลูกปะการังในท่อ PVC และได้รับรางวัลในระดับโลกในประเทศ

อินเดียว หรือ เนปาล อกีทั้งยังมีชาวต่างชาติมาขอดูงานด้วย ซึ่งเด็กของ อบจ สามารถ

แนะน าเป็นภาษอังกฤษได้ ซึ่งจะช่วยใหเ้ด็กเรียนรู้การท างานต่างๆ และเป็นอนาคตสู่การท า

เป็นอาชีพ และเรายังมีการสร้างกองทุนใหเ้ด็กไปเรียนต่ออกีด้วย” 

(ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 12, 12 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ควรจัดหากองทุนเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของนักเรียน

ในสังกัด เพื่อฝึกการเป็นผูป้ระกอบการ ก าหนดให้ทุกโรงเรียนมสีหกรณ์ร้านค้าของ

นักเรียนทุกโรงเรียน” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 13, 30 มิ.ย. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ควรส่งเสริมอาชีพการเกษตร ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่

ต้องการของตลาด เช่น การผลติข้าวและยางพารา การปลูกมะนาว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ

เหมาะสมของแต่ละพืน้ที่” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 14, 30 มิ.ย. 58 : สัมภาษณ์) 
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     “ควรจัดการประกวดแข่งขันด้านอาชีพ หรอืด้านผลผลิตและ

ผลติภัณฑ ์มกีารส่งเสริมสนับสนุนเชดิชูบุคคลผูป้ระกิบอาชีพประสบความส าเร็จในสาขา

ต่างๆ” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 15, 1 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “จัดการศกึษาในระดับอาชีวะ เพื่อมุง่ผลตินักเรียนสู่สายอาชีพ

โดยตรง ที่สอดคล้องกับทรัพยากรของจังหวัด” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 16, 1 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “มองว่าการเรียนสายอาชีวะน่าส่งเสริมเป็นอย่างมากเพราะพวก

เขาเป็นสายอาชีพตรงซึ่งผมมองวา่สายทฤษฎีเรยีนจบกันมาสว่นใหญ่จะตกงานแต่อาชีพที่

เป็นไปได้ยังขาดแคลนอยู่จงึควรจะมีอาชีพที่สอดคล้องกับทรัพยากรของจังหวัดเช่นการ

ประมงการปลูกสัปะรดการปลูกปาล์มน้ ามันการปลูกยางพาราการปลูกมะพร้าวการปลูก

ทุเรียน การปลูกปาละอูเป็นต้น” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 17, 9 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ในพืน้ที่ของตัวเองในเมื่อเข้าสู่ระบบแรงงาน องค์การบริหารส่วน

จังหวัด (อบจ.) น่าจะสง่เสริมการเรยีนหรือสาขาที่จะสอน สร้างความสอดคล้องตามความ

ต้องการของท้องถิ่น” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 18, 9 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ทุกจังหวัดมีศูนย์สง่เสริมอาชีพ แตม่ีไมก่ี่แหง่ ถ้ามีศูนย์ส่งเสริม  

1. มีสว่นประกอบการ 2. อบจ. ควรจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาชีพขึ้นมา ท าให้เกิดความส าเร็จ

จากอาชีพเสริม ท าตรงนี้ให้มากขึ้น” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 19, 10 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ตั้งชุมชน ใหเ้รียนมีหลักสูตรใช ้ถ้าเอาไปที่บางท้องถิ่นก็ได้ สัปรด 

ประมง ถ้าเป็นแบบธรรมนูญ จะดีมาก” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 20, 10 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
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    2.2.12 ด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

     ภาวะผูน้ าทางการจัดการศึกษาของนายอกงค์การบริหารส่วน

จังหวัด ในทศวรรษหน้า ด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นนั้น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะให้มกีารจัดงบประมาณอุดหนุนเพื่อส่งเสริม

สนับสนุนให้โรงเรียนจัดศูนย์การเรียนรูด้้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณี

ภูมปิัญญาท้องถิ่นจะให้มกีารก าหนดใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาแตง่กายด้วยเสื้อผ้า

พืน้เมืองหนึ่งวันตอ่สัปดาหเ์พื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น จะให้มกีารส่งเสริม

ให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี ของท้องถิ่น อย่างสม่ าเสมอจะให้โรงเรียน

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในการปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ให้

ครูและนักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข จะให้มกีารบูรณาการด้านศาสนา 

ศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ

เรียนรู้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศกึษาและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คง

อยู่ต่อไปให้มกีารสนับสนุนครูเป็นต้นแบบทางศิลปะ วัฒนธรรมที่ดขีองแต่ละท้องถิ่นและ

ชุมชน ใหโ้รงเรียนส่งเสริมการเชญิวิทยากรภายนอก ผู้อาวุโสในชุมชนมาเล่าเหตุการณ์ 

ส าคัญเพื่อให้ครูและนักเรียนเกิดความส านึกรักบ้านเกิดดังผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

ดังตอ่ไปนี ้
 

     “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะให้มกีารจัดงบประมาณ

อุดหนุนเพื่อสง่เสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดศูนย์การเรียนรูด้้านศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

จารีตและประเพณีภูมปิัญญาท้องถิ่น และจะให้มีการก าหนดให้ครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาแตง่กายด้วยเสื้อผ้าพื้นเมืองหนึ่งวันตอ่สัปดาหเ์พื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม

ท้องถิ่น” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 1, 9 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 
 

     “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะให้มกีารจัดงบประมาณ

อุดหนุนเพื่อสง่เสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี ของท้องถิ่น 

อย่างสม่ าเสมอใหโ้รงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมในการปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม ให้ครูและนักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 2, 9 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์ 
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     “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะให้มกีารบูรณาการด้าน

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการเรียนรู้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศกึษาและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอัน

ดีงามให้คงอยู่ตอ่ไปและให้มกีารสนับสนุนครูเป็นต้นแบบทางศิลปะ วัฒนธรรมที่ดขีองแต่ละ

ท้องถิ่นและชุมชน” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 3, 10 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 

 

     “ในอนาคตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดควรจะให้โรงเรยีนจัด

กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี ของท้องถิ่น อย่างสม่ าเสมอจะให้โรงเรียนส่งเสริมการ

จัดกิจกรรมในการปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมใหโ้รงเรียน

ส่งเสริมการเชิญวิทยากรภายนอก ผู้อาวุโส ในชุมชนมาเล่าเหตุการณ์ส าคัญเพื่อให้ครูและ

นักเรียนเกิดความส านึกรักบ้านเกิด” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 4, 10 ก.ย. 57 : สัมภาษณ์) 

 

     “โครงสร้างมกีารระบุชัดมากแต่ทางกระทรวงไม่ค่อยมีความ

ชัดเจนนโยบายรัฐบาลกับหนังสอืไม่สอดคล้องกันผมอยากใหม้ีการจัดอ านาจให้มีความ

ชัดเจนซึ่งบางเรื่องยังไม่มีความชัดเจนควรแก้กฎระเบียบให้ชัดเจนเชน่สนับสนุนให้มีการท า

อาชีพเช่นตุม่หุม้ไหมสามโคกหรือดอกบัวการส่งเสริมไปไม่ได้ซึ่งมันไม่มตีลาดมารองรับ 

ดังนัน้ในอนาคต หากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องการเห็นความส าเร็จในเรื่องนี้  

ตัวผูน้ าเองตอ้งเป็นผูร้อบรู้ เป็นผู้ประสาน และเป็นนักสังคมสงเคราะห ์ นั่นคือ ต้องเรียนรู้

และศกึษาเรื่องของประเพณีวัฒนธรรม ภูมปิัญญาของท้องถิ่น  ศึกษาการตลาด เมื่อมีสิ่ง

เหล่านีแ้ล้ว  ต้องให้ความรู ้ให้โอกาส และสนับสนุนส่งเสริมแก่โรงเรียนในด้านนีอ้ย่าง

เต็มที”่ 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 5, 7 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ปทุมธานจีะมีวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งมคีนมอญอยู่เมื่อมีคนชนชาติ

นีก้็จะมวีัฒนธรรมคนเหล่านีอ้ยู่ด้วยซึ่งเราอนุรักษ์เช่นจุดลูกหนูลอยกระทงสงกรานต์ ส่ง

ข้าวแช่สะบ้าเป็นต้นซึ่งอันไหนเราฟื้นได้ก็จะพยายามท าและในขณะเดียวกันก็มีวัฒนธรรม

ตะวันตกเข้ามานอกจากจะอนุรักษ์วัฒนธรรมเดิมแล้วยังตอ้งเรียนรูว้ัฒนธรรมใหม่ด้วยและ
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ให้เด็กเยาวชนรู้จักกรองว่าควรจะรับแค่ไหนอย่างไรให้เหมาะสมกับสภาพ เพื่อที่เราจะได้

ทราบว่าวัฒนธรรมเก่าของเรากับวัฒนธรรมใหม่จะไม่ขัดแย้งกัน ซึ่งปทุมธานกี็มีศาสนา

พุทธ คริสต์ อิสลามซึ่งพุทธจะเยอะมากที่สุดและเราไม่มีปัญหาเรื่องเชือ้ชาติและวัฒนธรรม

ผสานกันซึ่งเรื่องทั้งหมดต้องไปด้วยกันเป็นการสง่เสริมรักษา และเพิ่มของใหม่ที่อยู่ใน

ขอบเขต” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 6, 7 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “สิ่งต่างๆ เหล่านีอ้ยู่ได้เพราะโรงเรียนในทุกๆกิจกรรมเลยเช่นมี

การประกวดแข่งขันเกี่ยวกับวันต่างๆ เช่นวันแมว่ันพ่ออีกทั้งคนส่วนใหญ่เดี่ยวนีไ้ม่ค่อยมี

เวลาไปวัดเราจงึใช้วธิีนิมนต์พระมาเดือนละครั้งให้เด็กใส่บาตรทุกวันพุธสัปดาห์แรกของ

เดือนซึ่งเราจะแจ้งให้เด็กทราบล่วงหน้าทุกเดือนและนิมนต์พระมาสอนอยู่ที่โรงเรียน

เกี่ยวกับเรื่องของศาสนา” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 7, 8 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ทางโรงเรียนมีโครงการให้เด็กโครงการหนึ่งคอืจะมีกิจกรรมใส่

บาตรทุกวันพระเดือนละหนึ่งครัง้ทุกวันอังคารของเดือนซึ่งด็กกับครูก็จะมารับศีลรับพรกับ

พระในส่วนขอประเพณีต่างๆ ครูก็จะพานักเรียนช่วงช้ัน ป.4-6 ไปเป็นพิธีกร มาอารธนาศีล

ทุกวันพระ และยังพาเด็กไปช่วงงานวัดทุกงานและก็มีพระมาสอนที่โรงเรียนเป็นประจ า 

และมีค่ายอบรมพุทธบุตร ในช่วงวันศุกร์ อีกด้วย” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 8, 8 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ผมว่าจ าเป็นเพราะเรื่องนีเ้ป็นส่วนส าคัญครูควรจะสอดแทรก

นอกจากเรียนแล้วยังตอ้งคุณธรรมจริยธรรมเด็กจงึควรจะเรียนรู้ประเพณีแต่ละท้องถิ่น

เพื่อให้เขามีความภาคภูมใิจมีความผูกพันกับวัฒนธรรมเขาอย่างน้องก็เพื่อให้รู้ ให้มีความ

ผูกพัน” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 9, 11 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
 

     “อบจ. ชลบุรีจัดกิจกรรมมากที่สุดเชน่วิ่งควายแข่งเรือและเราจะ

เน้นในภูมปิัญญาท้องถิ่นส่งเสริมใหเ้ด็กมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยใหเ้ก็บข้อมูลศาสนา

ศลิปะในอีกสิบปีขา้งหน้าสิ่งพวกนีจ้ะยังคงอยู่สืบต่อไปทั้งวัฒนธรรมประเพณีส่วนศาสนา
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ของเราเราอุดหนุนให้วัดต่างๆ จัดการเรยีนการสอนภาคอริยะธรรมอบรมเณรส่วนพระจะ

พาไปอบรมศกึษาดูงานที่ต่างประเทศเชน่ประเทศอนิเดียเป็นต้นซึ่งสิบปีขา้งหน้าจารีต

ประเพณีวัฒนธรรมจะเป็นเลิศอาชพีก็เชน่กันอนุรักษ์ไว้อาจจะหากิจกรรมหรอืสิ่งใหม่ๆ  

เพิ่มขึน้” 

           (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 10, 11 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “นี่แหละครับส าคัญมากถ้าอยู่ในท้องถิ่นท้องที่การศกึษาเราตอ้งตี

คู่มากับศาสนาศลิปะ วัฒนธรรมต้องให้เป็นอันดับหนึ่งเราต้องตีโจทย์ให้แตกว่าท ายังไงสิบ

ปีขา้งหน้าจะให้มันอยู่สบืไปต้องไม่เป็นแบบเศรษฐกิจและตอ้งอนุรักษ์ไว้ด้วยครูต้องเป็น

ต้นแบบของศิลปะ วัฒนธรรมให้แก่เด็กอีกทั้งศลิปะจารีตประเพณีวัฒนธรรมของเราต้อง

ฝกึใหเ้ด็กเรียนรู้ภูมิปัญญาเก่าของบรรพบุรุษ” 

(ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 11, 12 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
 

     “ผมคิดว่าเด็กวันนีม้ีความต่างจากอดีตเช่นการเคารพครูอาจารย์

พ่อแม่ ฯ ซึ่งสังคมเจอปัญหาค่อนข้างเยอะเช่นอาชญากรรมทุจรติฯลฯซึ่งปัญหามันมาจาก

เราละเลยในการปลูกฝังเด็กให้มจีรยิธรรมคุณธรรมผมว่าแนวเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่พอ

กินสอนให้เขาเรยีนรู้มันก็จะช่วยใหเ้ขาไม่ไปก่ออาชญากรรมฯ และทางเราก็มีพระจากมาที่

โรงเรียนและมีกิจกรรมไปวัดอยู่เสมอเพื่อให้เขาเข้าใจในวิถีพุทธหลักเศรษฐกิจของในหลวง

การพัฒนาคน” 

(ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 12, 12 พ.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ในอนาคตโรงเรียนมกีารจัดกิจกรรมในการปรับตัวเข้ากับสังคมที่

มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ครูและนักเรียนสามารถอยู่รว่มกันได้อย่างมคีวามสุข 

และมีการบูรณาการด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้า

เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศกึษาและรักษา

ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ตอ่ไป” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 13, 30 มิ.ย. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “เชื่อว่าในอนาคต นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะให้มกีารจัด

งบประมาณอุดหนุนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดศูนย์การเรียนรู้ด้านศาสนา ศลิปะ 
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วัฒนธรรม จารีตและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น  จะใหม้ีการบูรณาการด้านศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่นเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูเ้พื่อ

เป็นการพัฒนาคุณภาพการศกึษาและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามใหค้งอยู่ต่อไป

อย่างตอเนื่องแน่นอน” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 14, 30 มิ.ย. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “เป็นส่วนส าคัญครูควรจะสอดแทรกนอกจากเรียนแล้วยังต้อง

คุณธรรมจริยธรรมเด็กจงึควรจะเรียนรู้ประเพณีแต่ละท้องถิ่นเพื่อให้เขามีความภาคภูมใิจมี

ความผูกพันกับวัฒนธรรมเขาอย่างนอ้งก็เพื่อใหรู้้ ให้มีความผูกพัน และเชื่อว่าในอนาคต 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะให้มกีารจัดงบประมาณอุดหนุนเพื่อสง่เสริมสนับสนุน

อย่างเต็มที่แน่นอน” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 15, 1 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี ของท้องถิ่น 

อย่างสม่ าเสมอ และจัดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 16, 1 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “ต้องเรียนควบคู่กันไปคนไทยถ้าไม่มปีัญหาก็จะไม่เข้าวัดต้อง

ปลูกฝังให้มคีวามเหมาะสมต้องมีวชิาอย่างนี้สอดแทรกเข้าไปบ้างเอาผูอ้าวุโสมาเล่า

เหตุการณท์ี่ท าให้เด็กเกิดส านึกรักบ้านเกิดอกีทั้งเพราะเด็กไม่ได้เรียนวิชาศลีธรรมจงึท าให้

เกิดความรุนแรง” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 17, 9 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) ได้ท าอยู่แล้ว แม้กระทั่งงาน

ต่างๆ ถ้าไม่ได้ อบจ ก็อาจจะไม่มงีานเกิดขึ้น ซึ่งต้องอาศัยท้องถิ่น และน่าจะดึงเข้ามาเป็น

งานหลัก” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 18, 9 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 
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     “ถ้าท่านจัดศูนย์ส่งเสริม มันมอียู่แล้วแต่จะท ายังไงใหม้ันเกิดขึ้น

มากขึ้นและมีชีวติ (อัดงบประมาณ ผลิตบุคลากรเพิ่ม)” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 19, 10 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

     “อยากใหม้ีการสอนภูมปิัญญา เอาคนมอีายุมาสอน และเชิดชูเขา

ด้วย เอามาเป็นวิทยากรด้วย” 

          (ผูเ้ชี่ยวชาญคนที่ 20, 10 ก.ค. 58 : สัมภาษณ์) 

 

  2.3 ผลการวเิคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 

   ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญทั้งหมด 20 

คนเพื่อรับฟังความเห็นตอ่แนวโน้มภาวะผู้น าทางการศึกษาของนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดในทศวรรษหนา้ (พ.ศ. 2556 – 2565) นัน้ ผูว้ิจัยได้วิเคราะหแ์ละสังเคราะห์ข้อมูล 

ได้องค์ประกอบทั้งหมด 12 ด้าน 70 ตัวชี้วัดและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นๆ สามารถสรุป

ประเด็นการสัมภาษณ์ปรากฏผล ตามตาราง 6 ต่อไปนี้ 
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ตาราง  6 แสดงองค์ประกอบหลัก และตัวชี้วัดขององค์ประกอบภาวะผูน้ าทางการศกึษา

ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2556 – 2565) 

โดยการศกึษาจากผู้เช่ียวชาญ 
 

องค์ประกอบหลัก  ตัวชี้วัด 

ด้านที่ 1  

ด้านความ

เสมอภาคของ

โอกาสทาง

การศึกษา 

 

1. นายกฯ อบจ. จะให้มกีารจัดให้ทุกคนมีสทิธิทางการศึกษา  

เชน่ เด็กพิเศษ ผูทุ้พลภาพ ผูด้้อยโอกาส เพื่อศกึษาในโรงเรยีนสังกัด 

2. นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดการศึกษาให้เด็กอย่างทั่วถึง เช่น เด็กที่

อยู่หา่งไกล เด็กต่างชาติ และให้มคีวามรักท้องที่อยู่และจัดให้เรียนถึง

มัธยมศกึษาตอนปลาย 

3. นายกฯ อบจ. จัดให้มีสิ่งก่อสร้างอาคารสถานที่ให้มีความพรอ้มใน

การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

4. นายกฯ อบจ. จัดสรรงบประมาณใหก้ับโรงเรียนในสังกัดอย่างเท่า

เทียมกัน 

5. นายกฯ อบจ. จะให้มกีารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ AEC มีการ

น าเอาเทคโนโลยีให้ทันสมัยมากยิ่งขึน้ 

6. นายกฯ อบจ. จะให้มกีารจัดท าระบบฐานขอ้มูลเด็กวัยเรียน เด็ก

ตกค้าง เพื่อ ให้ทุกคนให้ได้รับโอกาสทางการศกึษา 

7. นายกฯ อบจ. จะให้มกีารจัดสิทธิประโยชนข์องบุคลกรให้มคีวามเท่า

เทียมกับบุคลากรของ สพฐ. 

ด้านที่ 2 

ด้านการจัด 

8. นายกฯ อบจ. จะให้มกีารจัดตัง้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึน้เพื่อให้บริหาร

จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

องค์ประกอบหลัก  ตัวชี้วัด 

การศึกษา

ปฐมวัย 

9. นายกฯ อบจ. จะมีการจัดท าหลักสูตร การคัดเลือกบุคลากรที่มี

ทักษะ และการผลิตสื่อการเรียนรูด้้านปฐมวัยอย่างมคีุณภาพ 

10. นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดตัง้หน่วยงานรับผิดชอบการจัด

การศกึษาปฐมวัยโดยเน้นด้านความปลอดภัย สุขภาพ อนามัย และ

อาหาร ใหม้ีความเท่าเทียมกับต่างประเทศ 

11. นายกฯ อบจ. จัดให้มีการศกึษาปฐมวัย 

เป็นการสรา้งพืน้ฐานชีวติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต 

ด้านที่ 3 

ด้านคุณภาพ

มาตรฐาน

การศึกษา 

12. นายกฯ อบจ. จะให้มีการพัฒนามาตรฐานการศกึษาโรงเรียนใน

สังกัดใหส้อดคล้องกับบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นและชุมชน 

13. นายกฯ อบจ. จะให้มกีารจัดการระบบการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้มมีาตรฐานทัดเทียมกับ 

ASEAN หรอืเทียบเท่าระดับโลก 

14. นายกฯ อบจ. จะให้มกีารจัดการระบบการประกันคุณภาพภายนอก 

จากส านักงานรับรองคุณภาพการศกึษา (สมศ.) 

15. นายกฯ อบจ. จะให้มกีารจัดท าเกณฑม์าตรฐานการศกึษาท้องถิ่น 

เพื่อเป็นเป้าหมาย ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ในสังกัด และเป็นไปตามมาตรฐานกลาง 

16. นายกฯ อบจ. จะให้มกีารท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) 

กับโรงเรียน มหาวิทยาลัย  เพื่อร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศกึษาให้

สูงขึ้น 

17. นายกฯ อบจ. จะให้มกีารจัดท ามาตรฐานทางการศึกษาของ อบจ.

โดยเฉพาะ เช่น ทักษะชีวติ การน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ ทักษะ

ภาษาจนี ภาษาอังกฤษ ฯลฯ 

ด้านที่ 4 

ด้านระบบ

บริหารและจัด

การศึกษา 

18. นายกฯ อบจ. จะให้มกีารยกฐานะกองการศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม เป็นส านักการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการให้มคีวามชัดเจน 

19. นายกฯ อบจ. จะให้มกีารมอบอ านาจ การจัดการศึกษาให้กับ

โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีอิสระในการบริหาร  
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ตาราง 6 (ต่อ) 

องค์ประกอบหลัก  ตัวชี้วัด 

 20. นายกฯ อบจ. จะให้มกีารจัดการศกึษาตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน

และความตอ้งการของแต่ละพืน้ที่  

21. นายกฯ อบจ. จะให้มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับการจัดการศึกษา 

และให้นโยบายเช่น สภาการศกึษาจังหวัด  

22. นายกฯ อบจ. จะให้มกีารจัดท าข้อ บัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีด้านการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรมอย่างชัดเจน 

23.นายกฯ อบจ. จะให้มกีารบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน

ท้องถิ่น เพื่อประโยชนก์ับท้องถิ่นมากขึ้น 

ด้านที่ 5 

ด้านครูและ 

บุคลลากรทาง

การศึกษา 

24. นายกฯ อบจ. จะให้มกีารวางแผนพัฒนาครูในโรงเรียน ครูท้องถิ่น 

ทั้งการพัฒนาตนเอง และเชิญผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะในท้องถิ่นมาร่วมสอน  

25. นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดอบรม ศึกษาดูงาน และส่งเสริม

การศกึษาต่อเพื่อพัฒนาครู บุคคลากรใหม้ีความสามารถในการสอน 

หรอืมีคุณวุฒทิี่สูงขึ้น 

26. นายกฯ อบจ. จะให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและ

บุคคลากรทางการศกึษา เช่น  มีต าราเป็นของตนเอง ครูทุกคนจะต้อง

สามารถสอนได้อย่างนอ้ย 2 ภาษา และแตล่ะโรงเรียนจะต้องมีครู

ชาวต่างชาติ 

27. นายกฯ อบจ. จะให้มกีารสอบบรรจุเพื่อคัดเลือกคนเก่ง มจีติ

วิญญาณครู มาปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน    

28. นายกฯ อบจ. จะใหม้ีการยกย่องเชิดชูครู และบุคลากรทางการ

ศกึษา เช่น มอบเกียรตบิัตรและของรางวัล เป็นระยะๆ เพื่อเป็นขวัญ

ก าลังใจให้กับครูทุกคน 

29. นายกฯ อบจ. จะให้มีการส่งเสริมสนับสนุนใหค้รูมีการพัฒนา

ตนเองให้ได้รับวิทยฐานะสูงขึน้พัฒนาคุณภาพการศกึษาให้สูงขึ้น 
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ตาราง  6  (ต่อ) 

องค์ประกอบหลัก  ตัวชี้วัด 

ด้านที่ 6 

ด้านหลักสูตร 

30. นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดท าหลักสูตรการอบรม สมัมนา ศึกษาดงูาน 

ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง 

ท้องถิ่นและชุมชน 

31. นายกฯ อบจ. จะใหม้ีการจัดหลักสูตรทอ้งถิน่เพื่อสรา้งเอกลักษณข์อง

ท้องถิ่น ซึง่มีความครอบคลมุทั้งท้องถิ่นและบริบทโลก 

32. นายกฯ อบจ. จะให้มีหลกัสูตรที่สามารถใหน้ักเรยีนและบุคคลภายนอก

ที่สนใจสามารถมาเรียนรว่มได้ 

33. นายกฯ อบจ. จะใหม้ีการส่งเสรมิความรว่มมอืกับโรงเรยีนมัธยมช้ันน า

ทั้งในและตา่งประเทศเพื่อให้เป็นโรงเรยีนพีโ่รงเรยีนน้อง รว่มกันพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตรทอ้งถิ่น 

34. นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดท าหลักสูตร ที่เน้นวิชาชีพทั้งเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม และกีฬา 

35. นายกฯ อบจ. จะใหม้ีการจัดท าหลักสูตรเพื่อการพัฒนาเฉพาะด้าน เช่น 

หลักสูตรทอ่งเที่ยว หลักสูตรภาษา ต่างประเทศ หลักสตูรทางธุรกิจ และ

อุตสาหกรรม 

ด้านที่ 7 

ด้าน

กระบวนการ

เรยีนรู้ 

36. นายกฯ อบจ. จะจัดให้โรงเรียนในสังกดัจะมีกระบวนการจัดการเรียนรู้

ที่หลากหลายสอดคลอ้งกับสภาพของสังคมและท้องถิ่น 

37. นายกฯ อบจ. จะจัดใหโ้รงเรยีนในสังกดั จะมีการจัดการเรยีนรูเ้พื่อฝึก

ทักษะการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห ์มีวจิารณญาณและคิดอย่างสรา้งสรรค์ 

ด้วยตนเอง 

38. นายกฯ อบจ. จะจัดให้โรงเรียนในสังกดั จะมีการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในกระบวนการเรียนรูท้ั้งในและนอก

ห้องเรียน 

39. นายกฯ อบจ. จะจัดให้โรงเรียนในสังกดั จะมีการประเมินผู้เรียน

หลากหลายวิธีการ 

40. นายกฯ อบจ. จะจัดให้โรงเรียนในสังกดั จะมีการจัดการเรยีนรูใ้ห้

นักเรยีนสามารถเรียนรู ้และมกีารฝึกปฏิบัติตามโรงงาน หรอืหน่วยงานจรงิ 
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ตาราง  6  (ต่อ) 

องค์ประกอบหลัก  ตัวชี้วัด 

ด้านที่ 8 ด้าน

ทรัพยากรและ

การลงทุนทาง

การศึกษา 

41. นายกฯ อบจ. จะให้มกีารจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากที่รัฐบาล

จัดสรรเพื่อพัฒนาการศกึษาอย่างเพียงพอ 

42. นายกฯ อบจ. จะให้มกีารเปิดโอกาสใหโ้รงเรียนเข้ามามีสว่นร่วมใน

การน าเสนองบประมาณตามความต้องการพัฒนาการศกึษาโดยใช้

ข้อมูลโรงเรยีนเป็นฐาน 

43. นายกฯ อบจ. จะให้มกีารระดมทรัพยากรและการลงทุนทั้งจาก

บุคคล องค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนา 

44.นายกฯ อบจ. จะให้มกีารจัดตัง้กองทุนกู้ยืมเพื่อศกึษาต่อระดับ

ปริญญาตรีและระดับที่สูงขึ้น ทั้งครูและนักเรียน 

45. นายกฯ อบจ. จะให้มกีารจัดตั้งกองทุนการศกึษาส าหรับเด็กด้อย

โอกาสและนักเรียนเก่ง 

46. นายกฯ อบจ. จะให้มกีารแก้กฎระเบียบต่างๆ ด้านงบประมาณเพื่อ

ความสะดวกในการบริหารงานได้อย่างคล่องตัว 

ด้านที่ 9 ด้าน

เทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา 

47. นายกฯ อบจ. จะให้มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดตัง้ศูนย์

เทคโนโลยีเพื่อการศกึษาในโรงเรยีน เชน่ ห้องสมุดมีชีวิต ห้องเรียน ICT 

และเปิดกว้างให้ชุมชนสามารถเข้าถึงได้ด้วย 

48. นายกฯ อบจ. จะมีศูนย์เทคโนโลยี ทั้งวิทยุโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต 

เพื่อบริการนักเรียน บุคลกรทางกรศกึษา และสามารถเรียนรูร้่วมกับ

ชุมชนได้ 

49. นายกฯ อบจ. จะให้มกีารสนับสนุนครู และบุคลากรทางการศกึษา

ในการอบรม ศกึษาดูงาน ใหส้ามารถประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการ

บริหารและจัดการศกึษาได้ 

50. นายกฯ อบจ. จะส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่มคีวามเร็วสูง มหีอ้งปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ และมีซอฟแวร์ดา้นการบริหารและการเรียนรู้ 

51. นายกฯ อบจ. จะให้มกีารเชื่อมตอ่ระบบสารสนเทศของ อบจ. เข้า

กับหอ้งสมุดของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ของนักเรียนมากยิ่งขึ้น  
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ตาราง  6  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบหลัก  ตัวชี้วัด 

ด้านที่ 10 ด้าน

การส่งเสริม

กีฬา

นันทนาการ

และกิจกรรม

เด็กเยาวชน 

52. นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดตั้งศนูยน์ันทนาการและกีฬาเพื่อให้บริการ

นักเรยีนผู้ปกครองและชุมชน เพื่อการออกก าลงักายและหลีกเลี่ยงยาเสพตดิ 

53. นายกฯ อบจ. จะมีการจดัตั้งศนูย์กีฬาส าหรับเด็กและเยาวชน เพือ่

ส่งเสรมิให้เป็นตัวแทนนักกีฬาระดับจังหวดั ระดับชาต ิและเป็นนักกีฬาอาชีพ

ต่อไป 

54. นายกฯ อบจ. จะให้มหีน่วยงานกองการท่องเที่ยวและกฬีา เพื่อสนับสนุน

ความเป็นเลิศทางดา้นกฬีาและการทอ่งเที่ยว  

55. นายกฯ อบจ. จะใหม้ีการจัดคา่ยกฬีาไทยหรอืกีฬาพืน้บ้าน กฬีาสากล 

ดนตรไีทย ดนตรสีากล และกิจกรรมเด็ก เชน่ กจิกรรมลูกเสือเพื่อเสรมิสรา้ง

วินัย 

56. นายกฯ อบจ. จะใหม้ีการจัดตั้งห้องสมดุ ศนูย์การเรยีนรูท้ี่ได้มาตรฐาน

ทุกโรงเรยีน 

57. นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดตั้งพิพธิภัณฑ์ ทอ้งฟ้าจ าลอง ห้องสมดุมีชีวติ 

โรงหนงัระบบสีม่ิติ เพือ่ใหโ้อกาสการเรียนรูข้องนักเรยีนและชุมชน 

ด้านที่ 11 ด้าน

การส่งเสริม

อาชีพ 

58. นายกฯ อบจ. จะมีการจดัท าหลักสูตรฝกึอาชีพระยะสัน้ให้บริการแก่

นักเรยีนและประชาชนทั่วไป 

59. นายกฯ อบจ. จะใหม้ีการจัดตั้งเครือข่ายในการส่งเสรมิอาชีพ มสีถาน

ประกอบการเพื่อการฝกึงาน 

60. นายกฯ อบจ. จะให้มีการพัฒนาแหลง่อาชีพในชุมชน เช่น อุตสาหกรรม

พืน้บ้านตา่งๆ ศลิปาชีพ เพือ่เป็นแหล่งอาชีพในชุมชน    

61. นายกฯ อบจ. จะให้มีหลักสูตรคู่ขนานของหลักสตูรสามญักับหลักสูตร

อาชีพ เชน่ จบ ม.6 และได้วฒุิ ปวช. 

62. นายกฯ อบจ. จะมีการจดัตั้งรา้นจ าหนา่ยสินคา้จากการฝกึงานของ

นักเรยีน และชุมชนที่ผ่านการฝึกอาชีพ 

63. นายกฯ อบจ. จะใหม้ีการส่งเสรมิอาชีพให้กับนักเรยีนและชุมชนที่

สอดคลอ้งกับบริบทของแต่ละจังหวัด เช่น การเลีย้งปลา การปลูกพชื เป็น

ต้น   
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ตาราง  6  (ต่อ) 

องค์ประกอบหลัก  ตัวชี้วัด 

ด้านที่ 12 ด้าน

การศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 

จารตีประเพณี

และภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

64. นายกฯ อบจ. จะให้มกีารจัดงบประมาณอุดหนุนเพื่อสง่เสริม

สนับสนุนให้โรงเรียนจัดศูนย์การเรียนรูด้้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

จารีตและประเพณีภูมปิัญญาท้องถิ่น 

65. นายกฯ อบจ. จะให้มกีารก าหนดให้ครูและบุคลากรทางการศกึษา

แตง่กายด้วยเสือ้ผา้พืน้เมอืงหนึ่งวันตอ่สัปดาหเ์พื่อส่งเสริมและอนุรักษ์

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

66. นายกฯ อบจ. จะให้มกีารส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ

ศาสนา ประเพณี ของท้องถิ่น อย่างสม่ าเสมอ 

67. นายกฯ อบจ. จะให้โรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมในการปรับตัว

เข้ากับสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ให้ครูและนักเรียน

สามารถอยู่รว่มกันได้อย่างมีความสุข  

68. นายกฯ อบจ. จะให้มกีารบูรณาการด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่นเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้

เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศกึษาและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดี

งามให้คงอยู่ตอ่ไป 

69. นายกฯ อบจ. จะให้โรงเรียนส่งเสริมการเชญิวิทยากรภายนอก ผู้

อาวุโส ในชุมชนมาเล่าเหตุการณ์ส าคัญ เพื่อใหค้รูและนักเรียนเกิดความ

ส านกึรักบ้านเกิด 

70. นายกฯ อบจ. จะให้มกีารสนับสนุนครูเป็นต้นแบบทางศิลปะ 

วัฒนธรรมที่ดขีองแตล่ะท้องถิ่นและชุมชน  

 

 จากตาราง  6 ผูว้ิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปองค์ประกอบแนวโน้มภาวะผู้น า

ทางการศึกษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2556 – 2565) 

ได้องค์ประกอบทั้งหมด 12 ด้าน  องค์ประกอบหลักประกอบด้วย  1) ความเสมอภาคของ

โอกาสทางการศกึษา 2) การจัดการศึกษาปฐมวัย 3) คุณภาพมาตรฐานการศกึษา 4) 
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ระบบบริหารและการจัดการศกึษา 5) ครูและบุคคลทางการศึกษา 6) หลักสูตร 7) 

กระบวนการเรียนรู้ 8) ทรัพยากรและการลงทุน 9) เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  10) การ

ส่งเสริมกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเด็กและเยาวชน 11) การส่งเสริมอาชีพ 12) การ

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 

  2.4  ผลการท า EDFR รอบที่ 2 และรอบที่ 3 

   ผลการศกึษาในขั้นนี ้เป็นการน าเสนอความคิดเห็นถึงความเป็นไปได้ที่มี

ต่อรา่งภาวะผู้น าทางการศึกษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า 

(2556 - 2565)  โดยผู้วจิัยได้ด าเนินการสอบถามจากกลุ่มผู้เช่ียวชาญ จ านวน 20 คน 

ดังตอ่ไปนี ้
 

    2.4.1 ผลการประมาณความเป็นไปได้และคา่ความสอดคล้องของ

ภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหนา้  

(พ.ศ.2556-2565)  รอบที่ 2  รายละเอียดตามตาราง 7 – 18 ดังตอ่ไปนี้ 
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ตาราง 7  ค่ามัธยฐาน (Mnd) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IR) เกี่ยวกับภาวะผู้น าทาง 

   การศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า  

  (พ.ศ.2556-2565) รอบที่ 2 ด้านที่ 1 ด้านความเสมอภาคของโอกาสทาง 

   การศกึษา 
 

ข้อ

ที่ 
รายการ 

    ผลการวิเคราะห์รอบที่ 1 สรุปผล 

Mdn Q3 Q1 IR 

ภาวะผู้น าทางการศึกษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ด้านที่ 1 ด้านความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษา 

1 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจดัให้ทุกคนมีสิทธิทางการศึกษา 

เช่น เด็กพเิศษ ผู้ทุพลภาพ ผูด้้อยโอกาส เพื่อศึกษาใน

โรงเรยีนสงักัด 

5 5 4 1 เป็นไปได ้

2 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจดัการศึกษาให้เด็กอยา่งทั่วถงึ 

เช่น เด็กที่อยูห่่างไกล เด็กต่างชาติ และใหม้ีความรักท้องที่

อยู่และจัดให้เรยีนถงึมัธยมศึกษาตอนปลาย 

5 5 4.5 .5 เป็นไปได ้

3 นายกฯ อบจ. จัดให้มสีิ่งกอ่สรา้งอาคารสถานที่ให้มีความ

พรอ้มในการจดัการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

5 4.5 4 .5 เป็นไปได ้

4 นายกฯ อบจ. จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรยีนในสังกดั

อย่างเท่าเทียมกัน 

5 4.5 4.5 0 เป็นไปได ้

5 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจดัการศึกษาใหส้อดคล้องกับ 

AEC มีการน าเอาเทคโนโลยีให้ทันสมัยมากยิ่งขึน้ 

5 5 4.5 .5 เป็นไปได ้

6 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจดัท าระบบฐานขอ้มลูเด็กวัยเรยีน 

เด็กตกค้าง เพื่อ ให้ทุกคนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา 

5 5 4 1 เป็นไปได ้

7 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจดัสทิธิประโยชน์ของบุคลกรให้มี

ความเท่าเทียมกับบุคลากรของ สพฐ. 

5 5 4 1 เป็นไปได ้

 

 จากตาราง 7 พบว่า  ขอ้ความที่ผูเ้ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าเป็น

ภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหนา้ (2556 – 

2565) ในรอบที่ 2ผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นว่า  มคีวามเป็นไปได้  โดยข้อค าถามมีความ

เป็นไปได้ตามเกณฑท์ี่ก าหนด (IR≤1.50) ทุกข้อ  
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ซึ่งผูว้ิจัยจะได้น าข้อค าถามที่มคีวามเป็นไปได้เหลา่นี ้ไปสอบถามเก็บข้อมูลรอบที่ 3 ต่อไป 

 

ตาราง 8 ค่ามัธยฐาน (Mnd) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IR) เกี่ยวกับภาวะผู้น าทาง 

   การศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า  

  (พ.ศ.2556-2565)  รอบที่ 2  ด้านที่ 2 ด้านการจัดการศกึษาปฐมวัย 
 

ข้อ

ที ่
รายการ 

    ผลการวิเคราะห์รอบที่ 1 สรุปผล 

Mdn Q3 Q1 IR  

ภาวะผู้น าทางการศึกษาของนายกองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดั 

ด้านที ่2ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย 

     

8 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจดัตัง้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น

เพื่อให้บริหารจดัการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

3 4 4 0 เป็นไปได ้

9 นายกฯ อบจ. จะมีการจัดท าหลักสูตร การคัดเลือก

บุคลากรที่มีทักษะ และการผลิตสือ่การเรยีนรูด้า้นปฐมวัย

อย่างมีคุณภาพ 

4 4.5 3.5 1 เป็นไปได ้

10 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจดัตัง้หน่วยงานรับผดิชอบการ

จัดการศึกษาปฐมวยัโดยเนน้ด้านความปลอดภยั สุขภาพ 

อนามยั และอาหาร ให้มีความเท่าเทียมกับตา่งประเทศ 

4 4.5 3.5 1 เป็นไปได ้

11 นายกฯ อบจ. จัดให้มีการศึกษาปฐมวัยเปน็การสรา้ง

พืน้ฐานชีวติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต 

4.5 4.5 3.5 1 เป็นไปได ้

 

 

 จากตาราง 8 พบว่า  ข้อความที่ผูเ้ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าเป็น

ภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหนา้ (2556 – 

2565) ในรอบที่ 2ผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นว่า  มคีวามเป็นไปได้  โดยข้อค าถามมีความ

เป็นไปได้ตามเกณฑท์ี่ก าหนด (IR≤1.50) ทุกข้อ ซึ่งผูว้ิจัยจะได้น าข้อค าถามที่มีความเป็นไป

ได้เหลา่นี ้ไปสอบถามเก็บข้อมูลรอบที่ 3 ต่อไป 
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ตาราง 9 ค่ามัธยฐาน (Mnd) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IR) เกี่ยวกับภาวะผู้น าทาง 

   การศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า  

  (พ.ศ.2556-2565)  รอบที่ 2  ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพมาตรฐานการศกึษา 
 

ข้อ

ที่ 
รายการ 

    ผลการวิเคราะห์รอบที่ 1 สรุปผล 

Mdn Q3 Q1 IR  
 

ภาวะผู้น าทางการศึกษาของนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัด ด้านที่ 3ด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

     

12 นายกฯ อบจ. จะให้มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษาโรงเรยีน

ในสงักัดให้สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมของทอ้งถิ่นและชุมชน 

5 5 4.5 .5 เป็นไปได ้

 

13 

นายกฯ อบจ. จะให้มีการจดัการระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในโรงเรียนในสงักัด เพื่อให้มมีาตรฐานทดัเทยีม

กับ ASEAN หรอืเทยีบเท่าระดบัโลก 

5 5 4 1 เป็นไปได ้

14 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจดัการระบบการประกันคุณภาพ

ภายนอก จากส านักงานรับรองคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

5 4 4 0 เป็นไปได ้

15 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจดัท าเกณฑม์าตรฐานการศึกษา

ท้องถิ่น เพือ่เป็นเป้าหมาย ทศิทางในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรยีนในสงักัด และเป็นไปตามมาตรฐานกลาง 

5 4.5 4 .5 เป็นไปได ้

16 นายกฯ อบจ. จะให้มีการท าบนัทึกข้อตกลงความรว่มมอื 

(MOU) กับโรงเรยีน มหาวิทยาลัย  เพือ่ร่วมมือกนัพัฒนา

คุณภาพการศึกษาใหสู้งขึน้ 

5 5 4.5 .5 เป็นไปได ้

17 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจดัท ามาตรฐานทางการศึกษาของ 

อบจ.โดยเฉพาะ เช่น ทักษะชวีิต การน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

ทักษะภาษาจีน ภาษาองักฤษ ฯลฯ  

5 5 4.5 .5 เป็นไปได ้

  

 จากตาราง 9 พบว่า  ข้อความที่ผูเ้ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าเป็น

ภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหนา้ (2556 – 

2565) ในรอบที่ 2ผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นว่า  มคีวามเป็นไปได้  โดยข้อค าถามมีความ

เป็นไปได้ตามเกณฑท์ี่ก าหนด (IR≤1.50) ทุกข้อ ซึ่งผู้วจิัยจะได้น าข้อค าถามที่มีความเป็นไป

ได้เหลา่นี ้ไปสอบถามเก็บข้อมูลรอบที่ 3 ต่อไป 
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ตาราง 10 ค่ามัธยฐาน (Mnd) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IR) เกี่ยวกับภาวะผู้น าทาง 

    การศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า  

   (พ.ศ.2556-2565)  รอบที่ 2 ด้านที่ 4 ด้านระบบบริหารและจัดการศกึษา 
 

ข้อ

ที่ 
รายการ 

    ผลการวิเคราะห์รอบที่ 1 สรุปผล 

Mdn Q3 Q1 IR  

 

 

ภาวะผู้น าทางการศึกษาของนายกองค์การบรหิารส่วน

จังหวดั ดา้นที่ 4 ดา้นระบบบริหารและจัดการศึกษา 
     

18 นายกฯ อบจ. จะให้มีการยกฐานะกองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม เป็นส านักการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการให้มี

ความชัดเจน 

5 4.5 4 .5 เป็นไปได้ 

19 นายกฯ อบจ. จะให้มีการมอบอ านาจการจดัการศึกษาใหก้ับ

โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนมอีสิระในการบริหาร  

5 5 3 2 เป็นไปไม่ได ้

20 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดการศกึษาตามเอกลักษณ์ของ

โรงเรียนและความตอ้งการของแตล่ะพื้นท่ี  

5 5 5 0 เป็นไปได้ 

21 นายกฯ อบจ. จะให้มีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีก ากับการจัด

การศึกษา และให้นโยบายเชน่ สภาการศึกษาจังหวัด  

5 5 3 2 เป็นไปไม่ได ้

22 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดท าข้อ บัญญัตงิบประมาณรายจา่ย

ประจ าปดี้านการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรมอยา่งชัดเจน 

5 5 5 0 เป็นไปได้ 

23 นายกฯ อบจ. จะให้มีการบริหารจัดการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน

ในท้องถิ่น เพื่อประโยชนก์ับท้องถิ่นมากขึ้น 

5 5 4.5 .5 เป็นไปได้ 

 

 จากตาราง 10 พบว่า  ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าเป็น

ภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหนา้ (2556 – 

2565) ในรอบที่ 2 ผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นว่า  มีความเป็นไปได้  โดยข้อค าถามมคีวาม

เป็นไปได้ตามเกณฑท์ี่ก าหนด (IR≤1.50) จ านวน 4 ข้อ  คือขอ้ที่ 18, 20, 22 และ 23 ซึ่ง

ผูว้ิจัยจะได้น าข้อค าถามที่มีความเป็นไปได้เหลา่นี ้ไปสอบถามเก็บข้อมูลรอบที่ 3 ต่อไป 

ส่วนขอ้ที่ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า ไม่มีความเป็นได้ มีจ านวน  2 ข้อ  คอื ขอ้ 19 และ 21  

ซึ่งจะตัดทิง้ไปไม่น าไปสอบถามในรอบต่อไปอีก 
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ตาราง 11 ค่ามัธยฐาน (Mnd) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์(IR)เกี่ยวกับภาวะผู้น าทาง 

    การศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า  

   (พ.ศ.2556-2565)  รอบที่ 2  ด้านที่ 5 ด้านครูและบุคลากรทางการศกึษา 
 

ข้อ

ที่ 
รายการ 

    ผลการวิเคราะห์รอบที่ 1 สรุปผล 

Mdn Q3 Q1 IR 
 

ภาวะผู้น าทางการศึกษาของนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวดั  

ด้านที่ 5ดา้นครูและบุคลลากรทางการศกึษา 

     

24 นายกฯ อบจ. จะให้มีการวางแผนพัฒนาครูในโรงเรียน ครูท้องถิ่น 

ท้ังการพัฒนาตนเอง และเชญิผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะในท้องถิ่นมารว่ม

สอน  

5 5 4 1 เป็นไปได้ 

25 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดอบรม ศกึษาดูงาน และส่งเสริมการศกึษา

ตอ่เพื่อพัฒนาครู บุคคลากรใหม้คีวามสามารถในการสอน หรอืมี

คุณวุฒท่ีิสูงขึ้น5 

5 5 4.5 .5 เป็นไปได้ 

26 นายกฯ อบจ. จะให้มีการประเมินผลการปฏบัิตงิานของครูและ

บุคคลากรทางการศกึษา เช่น  มตี าราเป็นของตนเอง ครูทุกคน

จะตอ้งสามารถสอนได้อยา่งน้อย 2 ภาษา และแต่ละโรงเรียนจะต้อง

มคีรูชาวตา่งชาต ิ

5 5 4 1 เป็นไปได้ 

27 นายกฯ อบจ. จะให้มีการสอบบรรจุเพ่ือคัดเลอืกคนเก่ง มีจิต

วญิญาณครู มาปฏิบัตหินา้ที่จัดการเรียนการสอน    

5 5 4 1 เป็นไปได้ 

28 นายกฯ อบจ. จะให้มีการยกย่องเชดิชูครู และบุคลากรทางการศกึษา 

เชน่ มอบเกียรติบัตรและของรางวัล เป็นระยะๆ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ

ให้กับครูทุกคน 

5 5 5 0 เป็นไปได้ 

29 นายกฯ อบจ. จะให้มีการสง่เสริมสนับสนุนให้ครูมกีารพัฒนาตนเอง

ให้ได้รับวทิยฐานะสูงขึน้ 

5 5 5 0 เป็นไปได้ 

 

 

 จากตาราง 11 พบว่า  ข้อความที่ผูเ้ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าเป็น

ภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหนา้ (2556 – 

2565) ในรอบที่ 2ผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นว่า  มคีวามเป็นไปได้  โดยข้อค าถามมีความ

เป็นไปได้ตามเกณฑท์ี่ก าหนด (IR≤1.50) ทุกข้อ ซึ่งผู้วจิัยจะได้น าข้อค าถามที่มีความเป็นไป

ได้เหลา่นี ้ไปสอบถามเก็บข้อมูลรอบที่ 3 ต่อไป 
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ตาราง 12 ค่ามัธยฐาน (Mnd) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์(IR)เกี่ยวกับภาวะผู้น าทาง 

    การศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า  

   (พ.ศ.2556-2565)  รอบที่ 2  ด้านที่ 6 ด้านหลักสูตร 
 

ข้อ

ที่ 
รายการ 

    ผลการวิเคราะห์รอบที่ 1 สรุปผล 

Mdn Q3 Q1 IR 

ภาวะผู้น าทางการศึกษาของนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวดั  

ด้านที่ 6 ด้านหลักสูตร 

     

30 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดท าหลักสูตรการอบรม สัมมนา ศกึษาดู

งาน ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจนี ให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของ

ผู้ปกครอง ทอ้งถิ่นและชุมชน 

5 5 4.5 .5 เป็นไปได้ 

31 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดหลกัสูตรท้องถิ่นเพื่อสร้างเอกลักษณ์

ของท้องถิ่น ซึ่งมคีวามครอบคลุมท้ังท้องถิ่นและบริบทโลก 

5 5 5 0 เป็นไปได้ 

32 นายกฯ อบจ. จะให้มีหลักสูตรท่ีสามารถให้นักเรียนและ

บุคคลภายนอกท่ีสนใจสามารถมาเรียนร่วมได้ 

4.5 5 4 1 เป็นไปได้ 

33 นายกฯ อบจ. จะให้มีการสง่เสริมความร่วมมอืกับโรงเรียนมัธยมช้ัน

น าท้ังในและตา่งประเทศเพื่อให้เป็นโรงเรียนพ่ีโรงเรียนน้อง ร่วมกัน

พัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาและหลักสูตรท้องถิ่น 

5 5 4 1 เป็นไปได้ 

34 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดท าหลักสูตร ที่เนน้วชิาชีพท้ัง

เกษตรกรรมอุตสาหกรรม และกีฬา 

5 5 5 0 เป็นไปได้ 

35 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดท าหลักสูตรเพื่อการพัฒนาเฉพาะด้าน 

เชน่ หลักสูตรท่องเท่ียว หลักสูตรภาษา ตา่งประเทศ หลักสูตรทาง

ธุรกิจ และอุตสาหกรรม 

4 5 4 1 เป็นไปได้ 

 

 

 จากตาราง 12 พบว่า  ขอ้ความที่ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าเป็น

ภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหนา้ (2556 – 

2565) ในรอบที่ 2ผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นว่า  มคีวามเป็นไปได้  โดยข้อค าถามมีความ

เป็นไปได้ตามเกณฑท์ี่ก าหนด (IR≤1.50) ทุกข้อ ซึ่งผู้วจิัยจะได้น าข้อค าถามที่มีความเป็นไป

ได้เหลา่นี ้ไปสอบถามเก็บข้อมูลรอบที่ 3 ต่อไป 
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ตาราง 13 ค่ามัธยฐาน (Mnd) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IR) เกี่ยวกับภาวะผู้น าทาง 

    การศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า  

   (พ.ศ.2556-2565)  รอบที่ 2  ด้านที่ 7 ด้านกระบวนการเรียนรู้ 

 

ข้อ

ที่ 
รายการ 

    ผลการวิเคราะห์รอบที่ 1 สรุปผล 

Mdn Q3 Q1 IR 

ภาวะผู้น าทางการศึกษาของนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวดั ดา้น

ที่ 7 ด้านกระบวนการเรียนรู ้

     

36 นายกฯ อบจ. จะจัดให้โรงเรียนในสังกัดจะมกีระบวนการจัดการ

เรียนรู้ท่ีหลากหลายสอดคล้องกับสภาพของสังคมและท้องถิ่น 

5 5 5 0 เป็นไปได้ 

37 นายกฯ อบจ. จะจัดให้โรงเรียนในสังกัด จะมกีารจัดการเรียนรู้

เพื่อฝึกทักษะการคิดวเิคราะห์ สงัเคราะห์ มวีจิารณญาณและคดิ

อย่างสร้างสรรค์ ด้วยตนเอง 

5 5 4.5 .5 เป็นไปได้ 

38 นายกฯ อบจ. จะจัดให้โรงเรียนในสังกัด จะมกีารน าเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาใชใ้นกระบวนการเรียนรู้ท้ังในและ

นอกห้องเรียน 

5 5 5 0 เป็นไปได้ 

39 นายกฯ อบจ. จะจัดให้โรงเรียนในสังกัด จะมกีารประเมินผู้เรียน

หลากหลายวธีิการ 

5 5 5 0 เป็นไปได้ 

40 นายกฯ อบจ. จะจัดให้โรงเรียนในสังกัด จะมกีารจัดการเรียนรู้ให้

นักเรียนสามารถเรียนรู้ และมีการฝึกปฏบัิตติามโรงงาน หรือ

หนว่ยงานจรงิ 

5 5 4 1 เป็นไปได้ 

 

 จากตาราง 13 พบว่า  ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าเป็น

ภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหนา้ (2556 – 

2565) ในรอบที่ 2ผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นว่า  มคีวามเป็นไปได้  โดยข้อค าถามมีความ

เป็นไปได้ตามเกณฑท์ี่ก าหนด (IR≤1.50) ทุกข้อ ซึ่งผู้วจิัยจะได้น าข้อค าถามที่มีความเป็นไป

ได้เหลา่นี ้ไปสอบถามเก็บข้อมูลรอบที่ 3 ต่อไป 
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ตาราง 14 ค่ามัธยฐาน (Mnd) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IR) เกี่ยวกับภาวะผู้น าทาง 

    การศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า  

   (พ.ศ.2556-2565)  รอบที่ 2  ด้านที่ 8 ด้านทรัพยากรและการลงทุน 

 

ข้อ

ที่ 
รายการ 

    ผลการวิเคราะห์รอบที่ 1 สรุปผล 

Mdn Q3 Q1 IR 

 ภาวะผู้น าทางการศึกษาของนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวดั 

ด้านที่ 8 ดา้นทรัพยากรและการลงทุน 

     

41 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเตมิจากท่ีรัฐบาล

จัดสรรเพื่อพัฒนาการศกึษาอย่างเพยีงพอ 

5 5 5 0 เป็นไปได้ 

42 นายกฯ อบจ. จะให้มีการเปิดโอกาสใหโ้รงเรียนเข้ามามสี่วนร่วมใน

การน าเสนองบประมาณตามความตอ้งการพัฒนาการศกึษาโดยใช้

ข้อมูลโรงเรียนเป็นฐาน 

5 5 4.5 .5 เป็นไปได้ 

43 นายกฯ อบจ. จะให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนท้ังจาก

บุคคล องคก์ร หนว่ยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนา 

5 5 4 1 เป็นไปได้ 

44 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดตัง้กองทุนกู้ยืมเพื่อศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรีและระดับท่ีสูงขึ้น ทัง้ครูและนักเรียน 

4 5 3 2 เป็นไปไม่ได ้

45 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดตัง้กองทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อย

โอกาสและนกัเรียนเก่ง 

4 5 3 2 เป็นไปไม่ได ้

46 นายกฯ อบจ. จะให้มีการแกก้ฎระเบียบตา่งๆ ด้านงบประมาณเพื่อ

ความสะดวกในการบริหารงานได้อยา่งคล่องตัว 

5 5 4 1 เป็นไปได้ 

 

 จากตาราง 14 พบว่า  ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าเป็น

ภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหนา้ (2556 – 

2565) ในรอบที่ 2ผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นว่า  มคีวามเป็นไปได้  โดยข้อค าถามมีความ

เป็นไปได้ตามเกณฑท์ี่ก าหนด (IR≤1.50) จ านวน 4 ข้อ  คือขอ้ที่ 41, 42, 43 และ 46 ซึ่ง

ผูว้ิจัยจะได้น าข้อค าถามที่มีความเป็นไปได้เหลา่นี ้ไปสอบถามเก็บข้อมูลรอบที่ 3ต่อไป 

ส่วนขอ้ที่ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า ไม่มีความเป็นได้ มีจ านวน  2 ข้อ  คอื ขอ้ 44 และ 45  

ซึ่งจะตัดทิง้ไปไม่น าไปสอบถามในรอบต่อไปอีก 
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ตาราง 15 ค่ามัธยฐาน (Mnd) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์(IR)เกี่ยวกับภาวะผู้น าทาง 

    การศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า  

   (พ.ศ.2556-2565)  รอบที่ 2  ด้านที่ 9 ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 
 

ข้อ

ที่ 
รายการ 

    ผลการวิเคราะห์รอบที่ 1 สรุปผล 

Mdn Q3 Q1 IR 

ภาวะผู้น าทางการศึกษาของนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวดั  

ด้านที่ 9 ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

     

47 นายกฯ อบจ. จะให้มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการจัดตัง้ศูนย์

เทคโนโลยเีพื่อการศึกษาในโรงเรียน เชน่ ห้องสมุดมีชีวิต ห้องเรียน 

ICT และเปิดกวา้งให้ชุมชนสามารถเขา้ถึงได้ด้วย 

5 5 5 0 เป็นไปได้ 

48 นายกฯ อบจ. จะมีศูนย์เทคโนโลย ีทัง้วทิยุโทรทัศน์ อนิเทอร์เน็ต 

เพื่อบริการนักเรียน บุคลกรทางกรศึกษา และสามารถเรียนรู้

ร่วมกับชุมชนได้ 

5 5 4 1 เป็นไปได้ 

49 นายกฯ อบจ. จะให้มีการสนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษา

ในการอบรม ศกึษาดูงาน ให้สามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อการ

บริหารและจัดการศกึษาได ้

5 5 5 0 เป็นไปได้ 

50 นายกฯ อบจ. จะส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมรีะบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีความเร็วสูง มีห้องปฏบัิตกิาร

คอมพิวเตอร์ และมีซอฟแวร์ดา้นการบริหารและการเรียนรู้ 

5 5 4.5 .5 เป็นไปได้ 

51 นายกฯ อบจ. จะให้มีการเชื่อมตอ่ระบบสารสนเทศของ อบจ. เข้า

กับหอ้งสมุดของมหาวทิยาลัย เพื่อประโยชนข์องนักเรียนมากยิ่งขึน้  

5 5 3.5 1.5 เป็นไปได้ 

 

 จากตาราง 15 พบว่า  ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าเป็น

ภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหนา้ (2556 – 

2565) ในรอบที่ 2 ผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นว่า  มีความเป็นไปได้  โดยข้อค าถามมคีวาม

เป็นไปได้ตามเกณฑท์ี่ก าหนด (IR≤1.50) ทุกข้อ ซึ่งผู้วจิัยจะได้น าข้อค าถามที่มีความเป็นไป

ได้เหลา่นี ้ไปสอบถามเก็บข้อมูลรอบที่ 3 ต่อไป 
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ตาราง 16  ค่ามัธยฐาน (Mnd) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IR) เกี่ยวกับภาวะผู้น าทาง 

   การศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า  

   (พ.ศ.2556-2565) รอบที่ 2  ด้านที่ 10 ด้านการส่งเสริมกีฬานันทนาการและ      

   กิจกรรมเด็กเยาวชน 

 
 

ข้อ

ที่ 
รายการ 

    ผลการวิเคราะห์รอบที่ 1 สรุปผล 

Mdn Q3 Q1 IR 

ภาวะผู้น าทางการศึกษาของนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวดั ดา้น

ที่ 10 ด้านการส่งเสริมกฬีานนัทนาการและกจิกรรมเด็กเยาวชน 

     

52 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดตัง้ศูนยน์ันทนาการและกีฬาเพื่อ

ให้บริการนักเรียนผู้ปกครองและชุมชน เพื่อการออกก าลังกายและ

หลกีเล่ียงยาเสพติด 

5 5 4 1 เป็นไปได้ 

53 นายกฯ อบจ. จะมีการจัดต้ังศูนยก์ีฬาส าหรับเด็กและเยาวชน เพื่อ

ส่งเสริมให้เป็นตัวแทนนักกีฬาระดับจังหวัด ระดับชาติ และเป็น

นักกีฬาอาชพีต่อไป 

5 5 4 1 เป็นไปได้ 

54 นายกฯ อบจ. จะให้มีหน่วยงานกองการท่องเท่ียวและกีฬา เพ่ือ

สนับสนุนความเป็นเลิศทางด้านกีฬาและการท่องเท่ียว  

5 5 4 1 เป็นไปได้ 

55 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดค่ายกีฬาไทยหรือกีฬาพื้นบ้าน กีฬา

สากล ดนตรีไทย ดนตรีสากล และกิจกรรมเด็ก เช่น กิจกรรม

ลูกเสอืเพื่อเสริมสร้างวนิัย 

5 5 4 1 เป็นไปได้ 

56 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดตัง้ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ท่ีได้

มาตรฐานทุกโรงเรียน 

5 5 4 1 เป็นไปได้ 

57 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดตัง้พพิธิภัณฑ ์ทอ้งฟ้าจ าลอง 

ห้องสมุดมีชีวิต โรงหนังระบบสี่มิติ เพื่อให้โอกาสการเรียนรู้ของ

นักเรียนและชุมชน 

5 5 3.5 1.5 เป็นไปได้ 

 

 

 จากตาราง 16 พบว่า  ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าเป็น

ภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหนา้           

(2556 – 2565) ในรอบที่ 2ผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นว่า  มีความเป็นไปได้  โดยข้อค าถามมี

ความเป็นไปได้ตามเกณฑท์ี่ก าหนด (IR≤1.50) ทุกข้อ ซึ่งผู้วจิัยจะได้น าข้อค าถาม 

ที่มคีวามเป็นไปได้เหลา่นี ้ไปสอบถามเก็บข้อมูลรอบที่ 3 ต่อไป 
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ตาราง 17 ค่ามัธยฐาน (Mnd) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IR)เกี่ยวกับภาวะผู้น าทาง 

    การศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า  

   (พ.ศ.2556-2565)  รอบที่ 2  ด้านที่ 11 ด้านการส่งเสริมอาชีพ 

 

ข้อ

ที่ 
รายการ 

    ผลการวิเคราะห์รอบที่ 1 สรุปผล 

Mdn Q3 Q1 IR 

 

 

ภาวะผู้น าทางการศึกษาของนายกองค์การบรหิารส่วน

จังหวดั ดา้นที่ 11 ดา้นการส่งเสริมอาชพี 

     

58 นายกฯ อบจ. จะมีการจัดท าหลกัสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น

ให้บริการแก่นักเรียนและประชาชนท่ัวไป 

5 5 4 1 เป็นไปได้ 

59 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดตัง้เครอืขา่ยในการส่งเสริมอาชีพ 

มสีถานประกอบการเพื่อการฝึกงาน 

5 5 4 1 เป็นไปได้ 

60 นายกฯ อบจ. จะให้มีการพัฒนาแหลง่อาชีพในชุมชน เชน่ 

อุตสาหกรรมพื้นบ้านต่างๆ ศิลปาชพี เพื่อเป็นแหล่งอาชพีใน

ชุมชน    

5 5 4 1 เป็นไปได้ 

61 นายกฯ อบจ. จะให้มีหลักสูตรคูข่นานของหลักสูตรสามัญกับ

หลักสูตรอาชีพ เช่น จบ ม.6 และได้วุฒ ิปวช. 

4 5 4 1 เป็นไปได้ 

62 นายกฯ อบจ. จะมีการจัดต้ังร้านจ าหน่ายสินค้าจากการฝึกงาน

ของนักเรียน และชุมชนท่ีผ่านการฝึกอาชพี 

5 5 3.5 1.5 เป็นไปได้ 

63 นายกฯ อบจ. จะให้มีการสง่เสริมอาชีพให้กับนักเรียนและ

ชุมชนท่ีสอดคล้องกับบริบทของแตล่ะจังหวัด เช่น การเลีย้ง

ปลา การปลูกพชื เป็นต้น   

5 5 4 1 เป็นไปได้ 

 

 จากตาราง 17 พบว่า  ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าเป็น

ภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหนา้ (2556 – 

2565) ในรอบที่ 2 ผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นว่า  มีความเป็นไปได้  โดยข้อค าถามมคีวาม

เป็นไปได้ตามเกณฑท์ี่ก าหนด (IR≤1.50) ทุกข้อ ซึ่งผู้วจิัยจะได้น าข้อค าถามที่มีความเป็นไป

ได้เหลา่นี ้ไปสอบถามเก็บข้อมูลรอบที่ 3 ต่อไป 
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ตาราง 18  ค่ามัธยฐาน (Mnd) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IR) เกี่ยวกับภาวะผู้น าทาง 

     การศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2556-2565)   

              รอบที่ 2  ด้านที่ 12 ด้านการศาสนา ศลิปวัฒนธรรมจารีต ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
 

ข้อ

ที่ 
รายการ 

    ผลการวิเคราะห์รอบที่ 1 สรุปผล 

Mdn Q3 Q1 IR 

ภาวะผู้น าทางการศึกษาของนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวดั ดา้นที่ 

12 ด้านการศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญา

ท้องถิ่น 

     

64 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดงบประมาณอุดหนุนเพื่อสง่เสริม

สนับสนุนให้โรงเรียนจัดศูนย์การเรียนรู้ดา้นศาสนา ศลิปะ 

วัฒนธรรม จารีตและประเพณีภูมปัิญญาทอ้งถิ่น 

5 5 5 1 เป็นไปได้ 

65 นายกฯ อบจ. จะให้มีการก าหนดให้ครูและบุคลากรทางการศกึษา

แตง่กายด้วยเสื้อผ้าพื้นเมอืงหน่ึงวันต่อสัปดาห์เพื่อสง่เสริมและ

อนุรักษว์ัฒนธรรมท้องถิ่น 

5 5 5 1 เป็นไปได้ 

66 นายกฯ อบจ. จะให้มีการสง่เสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเกี่ยวกบั

ศาสนา ประเพณี ของท้องถิ่น อยา่งสม่ าเสมอ 

5 5 4.5 .5 เป็นไปได้ 

67 นายกฯ อบจ. จะใหโ้รงเรียนสง่เสริมการจัดกิจกรรมในการปรับตัว

เข้ากับสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ให้ครูและนักเรียน

สามารถอยูร่่วมกันได้อย่างมคีวามสุข  

5 5 4.5 .5 เป็นไปได้ 

68 นายกฯ อบจ. จะให้มีการบูรณาการด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิน่เข้าเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการ

เรียนรู้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรักษาประเพณี

วัฒนธรรมอันดงีามให้คงอยูต่อ่ไป 

5 5 5 0 เป็นไปได้ 

69 นายกฯ อบจ. จะใหโ้รงเรียนสง่เสริมการเชญิวิทยากรภายนอก ผู้

อาวุโส ในชุมชนมาเล่าเหตุการณ์ ส าคัญ เพ่ือให้ครูและนักเรียนเกิด

ความส านึกรักบา้นเกิด 

5 5 4 1 เป็นไปได้ 

70 นายกฯ อบจ. จะให้มีการสนับสนุนครูเป็นต้นแบบทางศลิปะ 

วัฒนธรรมท่ีดขีองแต่ละท้องถิ่นและชุมชน  

5 5 4.5 .5 เป็นไปได้ 
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 จากตาราง 18 พบว่า  ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าเป็น

ภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหนา้ (2556 – 

2565) ในรอบที่ 2 ผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นว่ามีความเป็นไปได้  โดยข้อค าถามมีความเป็นไป

ได้ตามเกณฑท์ี่ก าหนด (IR≤1.50) ทุกข้อ ซึ่งผู้วิจัยจะได้น าข้อค าถามที่มคีวามเป็นไปได้

เหล่านี ้ไปสอบถามเก็บข้อมูลรอบที่ 3 ต่อไป 

 จากการตอบแบบสอบถามของผู้เช่ียวชาญในรอบที่ 2ซึ่งมีขอ้ค าถามจากทั้ง 12  

ด้าน ทั้งหมด  70  ข้อ  พบว่ามีขอ้ค าถามที่ผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นไม่สอดคล้องกันและมี

ความเป็นไปไม่ได้  ในด้านที่ 4  จ านวน 2  ข้อ  คือข้อที่ 19 และ ขอ้ที่ 21  และในด้านที่ 8  

จ านวน 2 ข้อ  คอื ขอ้ที่ 44 และ ข้อที่ 45  ซึ่งทั้ง 4 ข้อนี้จะถูกตัดออกไปไม่ได้เอาไป

สอบถามในรอบที่ 3 

 ดังนัน้ข้อค าถามส าหรับใช้สอบถามในรอบที่ 3 ของทั้ง 12  ด้าน  จึงเหลอืข้อ

ค าถามที่สามารถใช้สอบถามได้ทั้งหมดเพียง  66  ข้อ 

 

  2.4.1 ผลการประมาณความเป็นไปได้และคา่ความสอดคล้องของภาวะผูน้ า

ทางการศึกษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2556-2565)  

รอบที่ 3รายละเอียดตามตาราง  19  – 30 ดังตอ่ไปนี้ 
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ตาราง 19 ค่ามัธยฐาน (Mnd) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์(IR)เกี่ยวกับภาวะผู้น าทาง 

    การศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ.2556-2565) รอบที่ 3 ด้านที่ 1 ด้านความเสมอภาคของโอกาสทาง     

การศกึษา 
 

ข้อ

ที ่
รายการ 

    ผลการวิเคราะห ์

รอบที่ 2 

 

สรุปผล 

Mdn PER IR 

 ภาวะผู้น าทางการศึกษาของนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวดั 

ด้านที่ 1 ดา้นความเสมอภาคของโอกาสทางการศกึษา 

    

1 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดใหทุ้กคนมีสิทธิทางการศกึษา เช่น 

เด็กพิเศษ ผู้ทุพลภาพ ผู้ดอ้ยโอกาส เพื่อศึกษาในโรงเรียนสังกัด 

5 85 1.5 เป็นไปได้ 

2 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดการศกึษาให้เด็กอย่างท่ัวถึง เชน่ เด็กที่

อยู่หา่งไกล เด็กตา่งชาต ิและใหม้คีวามรักทอ้งท่ีอยูแ่ละจัดให้เรียน

ถึงมัธยมศกึษาตอนปลาย 

5 85 1 เป็นไปได้ 

3 นายกฯ อบจ. จัดให้มีสิ่งก่อสร้างอาคารสถานท่ีให้มคีวามพร้อมใน

การจัดการเรียนการสอนให้มีคณุภาพมากยิ่งขึ้น 

5 95 .5 เป็นไปได้ 

4 นายกฯ อบจ. จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนในสังกัดอย่างเท่า

เทียมกัน 

5 90 .5 เป็นไปได้ 

5 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดการศกึษาให้สอดคล้องกับ AEC มกีาร

น าเอาเทคโนโลยใีห้ทันสมัยมากยิ่งขึน้ 

5 80 .5 เป็นไปได้ 

6 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดท าระบบฐานขอ้มูลเด็กวัยเรียน เด็ก

ตกค้าง เพื่อ ให้ทุกคนใหไ้ด้รับโอกาสทางการศกึษา 

5 85 1.5 เป็นไปได้ 

7 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดสทิธิประโยชนข์องบุคลกรให้มคีวาม

เท่าเทียมกับบุคลากรของ สพฐ. 

5 90 .5 เป็นไปได้ 

 

 จากตาราง 19 พบว่า  ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าเป็น

ภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหนา้ (2556 – 

2565) ในรอบที่ 3 ผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นว่า  มีความเป็นไปได้  โดยข้อค าถามมคีวาม

เป็นไปได้ตามเกณฑท์ี่ก าหนด (IR≤1.50) ทุกข้อ  
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ตาราง 20 ค่ามัธยฐาน (Mnd) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IR) เกี่ยวกับภาวะผู้น าทาง 

    การศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า  

   (พ.ศ.2556-2565)  รอบที่ 3  ด้านที่ 2 ด้านการจัดการศกึษาปฐมวัย 
 

 

ข้อ

ที่ 

รายการ 

    ผลการวิเคราะห์ 

รอบที่ 2 

 

สรุปผล 

Mdn PER IR 

 

 

ภาวะผู้น าทางการศึกษาของนายกองค์การบรหิารส่วน

จังหวดั ดา้นที่ 2 ดา้นการจัดการศึกษาปฐมวัย 

    

8 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดตัง้ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กขึ้น

เพื่อให้บริหารจัดการศกึษาอย่างมคีุณภาพ 

3 75 1.5 เป็นไปได้ 

9 นายกฯ อบจ. จะมีการจัดท าหลกัสูตร การคัดเลอืก

บุคลากรท่ีมีทักษะ และการผลติสื่อการเรียนรู้ดา้นปฐมวัย

อย่างมคีุณภาพ 

4 80 1.5 เป็นไปได้ 

10 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดตัง้หนว่ยงานรับผิดชอบการจัด

การศึกษาปฐมวัยโดยเนน้ดา้นความปลอดภัย สุขภาพ 

อนามัย และอาหาร ให้มีความเท่าเทียมกับตา่งประเทศ 

4 80 1.5 เป็นไปได้ 

11 นายกฯ อบจ. จัดให้มีการศึกษาปฐมวัยเป็นการสร้าง

พื้นฐานชีวิต เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต 

5 80 1.5 เป็นไปได้ 

 

 

 

 จากตาราง 20 พบว่า  ข้อความที่ผูเ้ช่ียวชาญมีความคดิเหน็สอดคล้องกันว่าเป็นภาวะ

ผู้น าทางการศึกษาของนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัในทศวรรษหน้า (2556 – 2565) ในรอบ

ที่ 3ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นวา่  มีความเป็นไปได ้ โดยข้อค าถามมีความเป็นไปได้ตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนด (IR≤1.50) ทุกขอ้  
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ตาราง 21 ค่ามัธยฐาน (Mnd) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IR) เกี่ยวกับภาวะผู้น าทาง 

    การศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า  

   (พ.ศ.2556-2565)  รอบที่ 3  ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพมาตรฐานการศกึษา 
 

 

ข้อ

ที่ 

รายการ 

    ผลการวิเคราะห์ 

รอบที่ 2 

 

สรุปผล 

Mdn PER IR 

 

 

ภาวะผู้น าทางการศึกษาของนายกองค์การบรหิารส่วน

จังหวดั ดา้นที่ 3 ดา้นคุณภาพมาตรฐานการศกึษา 

    

12 นายกฯ อบจ. จะให้มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษาโรงเรียนใน

สังกัดให้สอดคลอ้งกับบริบทแวดลอ้มของท้องถิ่นและชุมชน 

5 95 1 เป็นไปได้ 

13 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดการระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้มมีาตรฐานทัดเทียม

กับ ASEAN หรือเทียบเท่าระดับโลก 

5 95 1 เป็นไปได้ 

14 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดการระบบการประกันคุณภาพ

ภายนอก จากส านักงานรับรองคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

5 95 .5 เป็นไปได้ 

15 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดท าเกณฑม์าตรฐานการศึกษา

ท้องถิ่น เพื่อเป็นเป้าหมาย ทศิทางในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด และเป็นไปตามมาตรฐานกลาง 

5 95 1 เป็นไปได้ 

16 นายกฯ อบจ. จะให้มีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) 

กับโรงเรียน มหาวิทยาลัย  เพื่อร่วมมอืกันพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาให้สูงขึน้ 

5 95 1 เป็นไปได้ 

17 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดท ามาตรฐานทางการศกึษาของ อบจ.

โดยเฉพาะ เชน่ ทักษะชวีติ การน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน ์ทักษะ

ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ฯลฯ  

5 95 1 เป็นไปได้ 

  

 จากตาราง 21 พบว่า  ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าเป็น

ภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหนา้ (2556 – 

2565) ในรอบที่ 3 ผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นว่า  มีความเป็นไปได้  โดยข้อค าถามมคีวาม

เป็นไปได้ตามเกณฑท์ี่ก าหนด (IR≤1.50) ทุกข้อ  
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ตาราง 22 ค่ามัธยฐาน (Mnd) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IR) เกี่ยวกับภาวะผู้น าทาง 

     การศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า  

    (พ.ศ.2556-2565)  รอบที่ 3  ด้านที่ 4 ด้านระบบบริหารและจัดการศกึษา 

ข้อ

ที่ 
รายการ 

    ผลการวิเคราะห์ 

รอบที่ 2 

 

สรุปผล 

Mdn PER IR 

 

 

ภาวะผู้น าทางการศึกษาของนายกองค์การบรหิารส่วน

จังหวดั ดา้นที่ 4 ดา้นระบบบริหารและจัดการศึกษา 

    

18 นายกฯ อบจ. จะให้มีการยกฐานะกองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม เป็นส านักการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการให้มีความ

ชัดเจน 

5 85 1.5 เป็นไปได้ 

19 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดการศกึษาตามเอกลักษณ์ของ

โรงเรียนและความตอ้งการของแตล่ะพื้นท่ี  

5 95 .5 เป็นไปได้ 

20 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดท าข้อ บัญญัตงิบประมาณรายจา่ย

ประจ าปดี้านการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรมอยา่งชัดเจน 

5 95 0 เป็นไปได้ 

21 นายกฯ อบจ. จะให้มีการบริหารจัดการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน

ในท้องถิ่น เพื่อประโยชนก์ับท้องถิ่นมากขึ้น 

5 95 .5 เป็นไปได้ 

 

 จากตาราง 22 พบว่า  ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า

เป็นภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า (2556 – 

2565) ในรอบที่ 3ผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นว่า  มคีวามเป็นไปได้  โดยข้อค าถามมีความ

เป็นไปได้ตามเกณฑท์ี่ก าหนด (IR≤1.50) ทุกข้อ ผูว้ิจัยจะได้น าข้อค าถามที่มีความเป็นไปได้

เหล่านี ้ไปสอบถามเก็บข้อมูลรอบต่อไป 
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ตาราง 23 ค่ามัธยฐาน (Mnd) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์(IR)เกี่ยวกับภาวะผู้น าทาง 

     การศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า  

    (พ.ศ.2556-2565)  รอบที่ 3  ด้านที่ 5 ด้านครูและบุคลากรทางการศกึษา 

 

 

ข้อ

ที่ 

รายการ 

    ผลการวิเคราะห์ 

รอบที่ 2 

 

สรุปผล 

Mdn PER IR 

  

 

ภาวะผู้น าทางการศึกษาของนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวดั 

ด้านที่ 5 ดา้นครูและบุคลลากรทางการศกึษา 

    

22 นายกฯ อบจ. จะให้มีการวางแผนพัฒนาครูในโรงเรียน ครูท้องถิ่น 

ท้ังการพัฒนาตนเอง และเชญิผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะในท้องถิ่นมารว่ม

สอน  

5 90 1 เป็นไปได้ 

23 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดอบรม ศกึษาดูงาน และส่งเสริม

การศึกษาต่อเพื่อพัฒนาครู บุคคลากรให้มคีวามสามารถในการ

สอน หรอืมีคุณวุฒิท่ีสูงขึ้น5 

5 90 1 เป็นไปได้ 

24 นายกฯ อบจ. จะให้มีการประเมินผลการปฏบัิตงิานของครูและ

บุคคลากรทางการศกึษา เช่น  มตี าราเป็นของตนเอง ครูทุกคน

จะตอ้งสามารถสอนได้อยา่งน้อย 2 ภาษา และแต่ละโรงเรียน

จะตอ้งมีครูชาวต่างชาต ิ

5 95 1 เป็นไปได้ 

25 นายกฯ อบจ. จะให้มีการสอบบรรจุเพ่ือคัดเลอืกคนเก่ง มีจิต

วญิญาณครู มาปฏิบัตหินา้ที่จัดการเรียนการสอน    

5 90 1.5 เป็นไปได้ 

26 นายกฯ อบจ. จะให้มีการยกย่องเชดิชูครู และบุคลากรทางการ

ศกึษา เช่น มอบเกียรตบัิตรและของรางวัล เป็นระยะๆ เพื่อเป็น

ขวัญก าลังใจใหก้ับครูทุกคน 

5 90 1.5 เป็นไปได้ 

27 นายกฯ อบจ. จะให้มีการสง่เสริมสนับสนุนให้ครูมกีารพัฒนา

ตนเองให้ได้รับวทิยฐานะสูงขึน้ 

5 90 1.5 เป็นไปได้ 

 
 

 จากตาราง 23 พบว่า  ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า

เป็นภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า (2556 – 

2565) ในรอบที่ 3 ผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นว่า  มีความเป็นไปได้  โดยข้อค าถามมคีวาม

เป็นไปได้ตามเกณฑท์ี่ก าหนด (IR≤1.50) ทุกข้อ  

มห
าวทิ

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



215 

ตาราง 24 ค่ามัธยฐาน (Mnd) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IR) เกี่ยวกับภาวะผู้น าทาง 

    การศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า  

  (พ.ศ.2556-2565)  รอบที่ 3  ด้านที ่6 ด้านหลักสูตร 
 

 

ข้อ

ที ่

รายการ 

    ผลการวิเคราะห ์

รอบที่ 2 

 

สรุปผล 

Mdn PER IR 

 

 

ภาวะผู้น าทางการศึกษาของนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวดั 

ด้านที่ 6 ด้านหลักสูตร 

    

28 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดท าหลักสูตรการอบรม สัมมนา ศกึษาดูงาน 

ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ใหส้อดคล้องกับความต้องการของ

ผู้ปกครอง ทอ้งถิ่นและชุมชน 

5 90 1.5 เป็นไปได้ 

29 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดหลกัสูตรท้องถิ่นเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของ

ท้องถิ่น ซึ่งมคีวามครอบคลุมท้ังท้องถิ่นและบริบทโลก 

5 95 1 เป็นไปได้ 

30 นายกฯ อบจ. จะให้มีหลักสูตรท่ีสามารถให้นักเรียนและบุคคลภายนอก

ท่ีสนใจสามารถมาเรียนร่วมได ้

5 95 1 เป็นไปได้ 

31 นายกฯ อบจ. จะให้มีการสง่เสริมความร่วมมอืกับโรงเรียนมัธยมช้ันน า

ท้ังในและตา่งประเทศเพื่อให้เป็นโรงเรียนพ่ีโรงเรียนน้อง รว่มกันพัฒนา

หลักสูตรสถานศกึษาและหลกัสตูรท้องถิ่น 

5 90 1.5 เป็นไปได้ 

32 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดท าหลักสูตร ที่เนน้วชิาชีพท้ังเกษตรกรรม

อุตสาหกรรม และกีฬา 

5 90 1.5 เป็นไปได้ 

 

33 

นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดท าหลักสูตรเพื่อการพัฒนาเฉพาะด้าน เชน่ 

หลักสูตรท่องเท่ียว หลักสูตรภาษา ตา่งประเทศ หลักสูตรทางธุรกิจ 

และอุตสาหกรรม 

5 90 1.5 เป็นไปได้ 

 

 

 จากตาราง 24 พบว่า  ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า

เป็นภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า  

(2556 – 2565) ในรอบที่ 3ผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นว่า  มีความเป็นไปได้  โดยข้อค าถามมี

ความเป็นไปได้ตามเกณฑท์ี่ก าหนด (IR≤1.50) ทุกข้อ  
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ตาราง 25 ค่ามัธยฐาน (Mnd) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IR )เกี่ยวกับภาวะผู้น าทาง 

    การศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า  

   (พ.ศ.2556-2565)  รอบที่ 3  ด้านที ่7 ด้านกระบวนการเรียนรู้ 
 

 

ข้อ

ที่ 

รายการ 

    ผลการวิเคราะห์ 

รอบที่ 2 

 

สรุปผล 

Mdn PER IR 

 

 

ภาวะผู้น าทางการศึกษาของนายกองค์การบรหิารส่วน

จังหวดั ดา้นที่ 7 ดา้นกระบวนการเรียนรู ้

    

34 นายกฯ อบจ. จะจัดให้โรงเรียนในสังกัดจะมกีระบวนการ

จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายสอดคล้องกับสภาพของสังคม

และท้องถิ่น 

5 95 .5 เป็นไปได้ 

35 นายกฯ อบจ. จะจัดให้โรงเรียนในสังกัด จะมกีารจัดการ

เรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห ์มี

วจิารณญาณและคิดอย่างสร้างสรรค์ ด้วยตนเอง 

5 90 1.5 เป็นไปได้ 

36 นายกฯ อบจ. จะจัดให้โรงเรียนในสังกัด จะมกีารน า

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมาใชใ้นกระบวนการ

เรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน 

5 95 .5 เป็นไปได้ 

37 นายกฯ อบจ. จะจัดให้โรงเรียนในสังกัด จะมกีารประเมิน

ผู้เรียนหลากหลายวิธีการ 

5 95 1 เป็นไปได้ 

38 นายกฯ อบจ. จะจัดให้โรงเรียนในสังกัด จะมกีารจัดการ

เรียนรู้ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ และมีการฝกึปฏิบัตติาม

โรงงาน หรอืหน่วยงานจริง 

5 90 1.5 เป็นไปได้ 

 

 

 จากตาราง 25 พบว่า  ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า

เป็นภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า (2556 – 

2565) ในรอบที่ 3ผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นว่า  มคีวามเป็นไปได้  โดยข้อค าถามมีความ

เป็นไปได้ตามเกณฑท์ี่ก าหนด (IR≤1.50) ทุกข้อ  
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ตาราง 26  ค่ามัธยฐาน (Mnd) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IR) เกี่ยวกับภาวะผู้น าทาง 

      การศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า  

     (พ.ศ.2556-2565)  รอบที่ 3  ด้านที่ 8 ด้านทรัพยากรและการลงทุน 

 

 

ข้อ

ที่ 

รายการ 

    ผลการวิเคราะห์ 

รอบที่ 2 

 

สรุปผล 

Mdn PER IR 

 

 

ภาวะผู้น าทางการศึกษาของนายกองค์การบรหิารส่วน

จังหวดั ดา้นที่ 8 ด้านทรพัยากรและการลงทุน 

    

39 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเตมิจากท่ี

รัฐบาลจัดสรรเพื่อพัฒนาการศกึษาอย่างเพยีงพอ 

5 95 .5 เป็นไปได้ 

40 นายกฯ อบจ. จะให้มีการเปิดโอกาสใหโ้รงเรียนเข้ามามสี่วน

ร่วมในการน าเสนองบประมาณตามความตอ้งการพัฒนา

การศึกษาโดยใชข้้อมูลโรงเรียนเป็นฐาน 

5 85 1.5 เป็นไปได้ 

41 นายกฯ อบจ. จะให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนท้ัง

จากบุคคล องค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อการ

พัฒนา 

5 90 1.5 เป็นไปได้ 

42 นายกฯ อบจ. จะให้มีการแกก้ฎระเบียบตา่งๆ ด้าน

งบประมาณเพ่ือความสะดวกในการบริหารงานได้อย่าง

คล่องตัว 

5 85 1.5 เป็นไปได้ 

 

 จากตาราง 26 พบว่า  ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า

เป็นภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า (2556 – 

2565) ในรอบที่ 3ผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นว่า  มคีวามเป็นไปได้  โดยข้อค าถามมีความ

เป็นไปได้ตามเกณฑท์ี่ก าหนด (IR≤1.50) ทุกข้อ  
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ตาราง 27 ค่ามัธยฐาน (Mnd) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IR) เกี่ยวกับภาวะผู้น าทาง 

    การศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า  

   (พ.ศ.2556-2565)  รอบที่ 3  ด้านที ่9 ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 
 

 

ข้อ

ที ่

รายการ 

    ผลการวิเคราะห ์

รอบที่ 2 

 

สรุปผล 

Mdn PER IR 

 

 

 

ภาวะผู้น าทางการศึกษาของนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวดั 

ด้านที่ 9 ด้านเทคโนโลยี เพื่อการศกึษา 

    

43 นายกฯ อบจ. จะให้มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการจัดตัง้ศูนย์

เทคโนโลยเีพื่อการศึกษาในโรงเรียน เชน่ ห้องสมุดมีชีวิต ห้องเรียน 

ICT และเปิดกวา้งให้ชุมชนสามารถเขา้ถึงได้ด้วย 

5 95 .5 เป็นไปได้ 

44 นายกฯ อบจ. จะมีศูนย์เทคโนโลย ีทัง้วทิยุโทรทัศน์ อนิเทอร์เน็ต 

เพื่อบริการนักเรียน บุคลกรทางกรศึกษา และสามารถเรียนรู้

ร่วมกับชุมชนได้ 

5 95 .5 เป็นไปได้ 

45 นายกฯ อบจ. จะให้มีการสนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษา

ในการอบรม ศกึษาดูงาน ให้สามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อการ

บริหารและจัดการศกึษาได ้

5 95 .5 เป็นไปได้ 

46 นายกฯ อบจ. จะส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมรีะบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีความเร็วสูง มีห้องปฏบัิตกิาร

คอมพิวเตอร์ และมีซอฟแวร์ดา้นการบริหารและการเรียนรู้ 

5 95 0 เป็นไปได้ 

47 นายกฯ อบจ. จะให้มีการเชื่อมตอ่ระบบสารสนเทศของ อบจ. เข้า

กับหอ้งสมุดของมหาวทิยาลัย เพื่อประโยชนข์องนักเรียนมากยิ่งขึน้  

5 95 1 เป็นไปได้ 

 

 จากตาราง 27 พบว่า  ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า

เป็นภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า (2556 – 

2565) ในรอบที่ 3ผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นว่า  มคีวามเป็นไปได้  โดยข้อค าถามมีความ

เป็นไปได้ตามเกณฑท์ี่ก าหนด (IR≤1.50) ทุกข้อ  
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ตาราง 28 ค่ามัธยฐาน (Mnd) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IR) เกี่ยวกับภาวะผู้น าทาง 

  การศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า  

  (พ.ศ.2556-2565) รอบที่ 3  ด้านที่ 10 ด้านการส่งเสริมกีฬานันทนาการ 

   และกิจกรรมเด็กเยาวชน 
 
 

 

ข้อ

ที ่

รายการ 

    ผลการวิเคราะห ์

รอบที่ 2 

 

สรุปผล 

Mdn PER IR 

 

 

ภาวะผู้น าทางการศึกษาของนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวดั ดา้น

ที่ 10 ด้านการส่งเสริมกฬีานนัทนาการและกจิกรรมเด็กเยาวชน 

    

48 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดตัง้ศูนยน์ันทนาการและกีฬาเพื่อใหบ้ริการ

นักเรียนผู้ปกครองและชุมชน เพื่อการออกก าลังกายและหลกีเลี่ยงยา

เสพติด 

5 95 .5 เป็นไปได้ 

49 นายกฯ อบจ. จะมีการจัดต้ังศูนยก์ีฬาส าหรับเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริม

ให้เป็นตัวแทนนักกีฬาระดับจังหวัด ระดับชาติ และเป็นนักกีฬาอาชพีต่อไป 

5 95 .5 เป็นไปได้ 

50 นายกฯ อบจ. จะให้มีหน่วยงานกองการท่องเท่ียวและกีฬา เพ่ือสนับสนุน

ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาและการท่องเท่ียว  

5 95 1 เป็นไปได้ 

51 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดค่ายกีฬาไทยหรือกีฬาพื้นบ้าน กีฬาสากล 

ดนตรีไทย ดนตรีสากล และกจิกรรมเด็ก เช่น กิจกรรมลูกเสอืเพื่อ

เสริมสร้างวนิัย 

5 90 1 เป็นไปได้ 

52 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดตัง้ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ท่ีได้มาตรฐาน

ทุกโรงเรียน 

5 100 .5 เป็นไปได้ 

53 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดตัง้พพิธิภัณฑ ์ทอ้งฟ้าจ าลอง ห้องสมุดมี

ชวีติ โรงหนังระบบสี่มิติ เพื่อให้โอกาสการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

5 75 1.5 เป็นไปได้ 

 

 

 จากตาราง 28 พบว่า  ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า

เป็นภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า (2556 – 

2565) ในรอบที่ 3 ผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นว่า  มีความเป็นไปได้  โดยข้อค าถามมีความ

เป็นไปได้ตามเกณฑท์ี่ก าหนด (IR≤1.50) ทุกข้อ  
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ตาราง 29 ค่ามัธยฐาน (Mnd) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IR) เกี่ยวกับภาวะผู้น าทาง 

    การศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า  

   (พ.ศ.2556-2565)  รอบที่ 3  ด้านที ่11 ด้านการส่งเสริมอาชพี 
 

 

ข้อ

ที่ 

รายการ 

    ผลการวิเคราะห์ 

รอบที่ 2 

 

สรุปผล 

Mdn PER IR 

 

 

ภาวะผู้น าทางการศึกษาของนายกองค์การบรหิารส่วน

จังหวดั ดา้นที่ 11 ดา้นการส่งเสริมอาชพี 

    

54 นายกฯ อบจ. จะมีการจัดท าหลกัสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น

ให้บริการแก่นักเรียนและประชาชนท่ัวไป 

5 85 1.5 เป็นไปได้ 

55 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดตัง้เครอืขา่ยในการส่งเสริม

อาชีพ มีสถานประกอบการเพื่อการฝึกงาน 

5 85 1.5 เป็นไปได้ 

56 นายกฯ อบจ. จะให้มีการพัฒนาแหลง่อาชีพในชุมชน เชน่ 

อุตสาหกรรมพื้นบ้านต่างๆ ศิลปาชพี เพื่อเป็นแหล่งอาชพี

ในชุมชน    

5 90 1 เป็นไปได้ 

57 นายกฯ อบจ. จะให้มีหลักสูตรคูข่นานของหลักสูตรสามัญ

กับหลักสูตรอาชีพ เช่น จบ ม.6 และได้วุฒ ิปวช. 

4.5 80 1.5 เป็นไปได้ 

58 นายกฯ อบจ. จะมีการจัดต้ังร้านจ าหน่ายสินค้าจากการ

ฝึกงานของนักเรียนและชุมชนท่ีผ่านการฝึกอาชีพ 

5 85 1.5 เป็นไปได้ 

59 นายกฯ อบจ. จะให้มีการสง่เสริมอาชีพให้กับนักเรียนและ

ชุมชนท่ีสอดคล้องกับบริบทของแตล่ะจังหวัด เช่น การเลีย้ง

ปลา การปลูกพชื เป็นต้น   

5 90 1 เป็นไปได้ 

 

 จากตาราง 29 พบว่า  ขอ้ความที่ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า

เป็นภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า (2556 – 

2565) ในรอบที่ 3ผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นว่า  มคีวามเป็นไปได้  โดยข้อค าถามมีความ

เป็นไปได้ตามเกณฑท์ี่ก าหนด (IR≤1.50) ทุกข้อ  
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ตาราง 30 ค่ามัธยฐาน (Mnd) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IR) เกี่ยวกับภาวะผู้น าทาง 

     การศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า  

    (พ.ศ.2556-2565)  รอบที่ 3  ด้านที่ 12 ด้านการศาสนา ศลิปวัฒนธรรมจารีต 

    ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 

ข้อ

ที ่

รายการ 

    ผลการวิเคราะห ์

รอบที่ 2 

 

สรุปผล 

Mdn PER IR 

 

  

 

ภาวะผู้น าทางการศึกษาของนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวดั 

ด้านที่ 12 ด้านการศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

    

60 นายกฯ อบจ. จะให้มีการจัดงบประมาณอุดหนุนเพื่อสง่เสริม

สนับสนุนให้โรงเรียนจัดศูนย์การเรียนรู้ดา้นศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

จารีตและประเพณีภูมปัิญญาทอ้งถิ่น 

5 95 1 เป็นไปได้ 

 

61 

นายกฯ อบจ. จะให้มีการก าหนดให้ครูและบุคลากรทางการศกึษาแต่ง

กายด้วยเสื้อผ้าพื้นเมอืงหน่ึงวันต่อสัปดาห์เพื่อสง่เสริมและอนุรักษ์

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

5 95 0 เป็นไปได้ 

62 นายกฯ อบจ. จะให้มีการสง่เสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเกี่ยวกบั

ศาสนา ประเพณี ของท้องถิ่น อยา่งสม่ าเสมอ 

5 95 0 เป็นไปได้ 

63 นายกฯ อบจ. จะใหโ้รงเรียนสง่เสริมการจัดกิจกรรมในการปรับตัว

เข้ากับสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ให้ครูและนักเรียน

สามารถอยูร่่วมกันได้อย่างมคีวามสุข  

5 95 1 เป็นไปได้ 

64 นายกฯ อบจ. จะให้มีการบูรณาการด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิน่เข้าเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการ

เรียนรู้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรักษาประเพณี

วัฒนธรรมอันดงีามให้คงอยูต่อ่ไป 

5 90 1.5 เป็นไปได้ 

65 นายกฯ อบจ. จะใหโ้รงเรียนสง่เสริมการเชญิวิทยากรภายนอก ผู้

อาวุโส ในชุมชนมาเล่าเหตุการณ์ส าคัญ เพื่อใหค้รูและนักเรียนเกิด

ความส านึกรักบา้นเกิด 

5 95 1 เป็นไปได้ 

66 นายกฯ อบจ. จะให้มีการสนับสนุนครูเป็นต้นแบบทางศลิปะ 

วัฒนธรรมท่ีดขีองแต่ละท้องถิ่นและชุมชน  

5 90 1 เป็นไปได้ 
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 จากตาราง 30 พบว่า  ข้อความที่ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า

เป็นภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า (2556 – 

2565) ในรอบที่ 3 ผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นว่า  มีความเป็นไปได้  โดยข้อค าถามมคีวาม

เป็นไปได้ตามเกณฑท์ี่ก าหนด (IR≤1.50) ทุกข้อ  

  จากการตอบแบบสอบถามของผู้เช่ียวชาญในรอบที่ 3  ซึ่งมีขอ้ค าถามจาก

ทั้ง 12  ด้าน ทั้งหมด  66  ข้อ  พบว่าผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันและมีความ

เป็นไปทุกข้อค าถาม 

 

ตอนท่ี 3  ผลการประชมุกลุ่มย่อยผู้ทรงคุณวุฒ ิเสนอภาวะผู้น าทาง 

การศึกษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ. 2556 – 2565)  

 

 การวิจัยในระยะนี ้มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อน าเสนอภาวะผู้น าทางการศกึษา 

ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2556 – 2565  โดยมี

กลุ่มเป้าหมาย  จ านวน  10  คน ซึ่งเป็นตัวแทนของ 5 กลุ่ม ได้แก่  1) กลุ่มที่มบีทบาท

อ านาจหน้าที่ ในการก าหนดนโยบายการทั้งทางตรงและทางออ้ม จ านวน 2 คน  2) กลุ่มที่

มีบทบาท หน้าที่ในการด าเนินงานสนองตอบนโยบายจ านวน 2  คน  3) กลุ่มผู้บริหาร

สถานศกึษา จ านวน 2  คน   4) กลุ่มที่เป็นนักวิชาการ บุคลากรทางการศกึษาอื่นที่

เกี่ยวกับการจัดการการศึกษา จ านวน 2 คน และ 5) กลุ่มที่เป็นผู้ใชผ้ลผลติ จ านวน 2 คน  

มาร่วมประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังผลการศกึษาภาวะผู้น าทางการศกึษาของนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2556 – 2565)  ในวันที่  23 มีนาคม  2559  

เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป  ณ  หอ้ง 524  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสกลนคร  

  จากการประมวลผลการประมาณค่าความเป็นไปได้ ค่าความสอดคล้อง 

และฉันทามติของผูเ้ชี่ยวชาญที่มตี่อผลการศกึษาภาวะผูน้ าทางการศกึษาฯ ผูว้ิจัยได้น ามา

สรุปเป็นแนวโน้มภาวะผูน้ าทางการศึกษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในทศวรรษ

หนา้ (พ.ศ. 2556 – 2565)  ดังนี้ 
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1. ความเป็นไปได้ด้านความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษา  

มีรายละเอียดดังนี้ คือ 

   ความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ในทศวรรษหน้านั้น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดใหม้ีการจัดท าระบบฐานข้อมูล

เด็กวัยเรียน เด็กตกค้าง เพื่อ ให้ทุกคนใหไ้ด้รับโอกาสทางการศกึษาให้มกีารจัดให้ทุกคนมี

สิทธิทางการศกึษา เช่น เด็กพิเศษ ผู้ทุพลภาพ ผู้ดอ้ยโอกาส เพื่อศึกษาในโรงเรียนสังกัดให้

มีการจัดการศกึษาให้เด็กอย่างทั่วถึง เช่น เด็กที่อยู่ห่างไกล เด็กต่างชาติ และให้มีความรัก

ท้องที่อยู่และจัดใหเ้รียนถึงมัธยมศกึษาตอนปลายให้มีสิ่งก่อสร้างอาคารสถานที่ใหม้ีความ

พร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้มคีุณภาพมากยิ่งขึ้นจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียน

ในสังกัดอย่างเท่าเทียมกันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดใหม้ีการจัดการศกึษาให้

สอดคล้องกับ AEC มีการน าเอาเทคโนโลยีให้ทันสมัยมากยิ่งขึน้ให้มกีารจัดท าระบบ

ฐานขอ้มูลเด็กวัยเรียน เด็กตกค้าง เพื่อ ให้ทุกคนให้ได้รับโอกาสทางการศกึษาให้มีการจัด

สิทธิประโยชนข์องบุคลกรใหม้ีความเท่าเทียมกับบุคลากรของ สพฐ. 

 

  2. ความเป็นไปได้ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย มีรายละเอียดดังนีค้ือ 

   ภาวะผูน้ าของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษหน้า ด้านการ

จัดการศึกษาระดับปฐมวัยนั้น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดควรจะให้มีการจัดตั้งศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กขึน้เพื่อให้บริหารจัดการศกึษาอย่างมีคุณภาพจะมีการจัดท าหลักสูตร การ

คัดเลือกบุคลากรที่มทีักษะ และการผลติสื่อการเรียนรู้ด้านปฐมวัยอย่างมีคุณภาพให้มกีาร

จัดตัง้หน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศกึษาปฐมวัยโดยเน้นดา้นความปลอดภัย สุขภาพ 

อนามัย และอาหาร ให้มีความเท่าเทียมกับต่างประเทศจัดให้มกีารศกึษาปฐมวัยเป็นการ

สร้างพื้นฐานชีวติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต  

 

  3. ความเป็นไปได้ด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้คอื 

   ภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษ

หนา้ด้านคุณภาพมาตรฐานการศกึษานั้น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีการ

พัฒนามาตรฐานการศกึษาโรงเรยีนในสังกัดใหส้อดคล้องกับบริบทแวดล้อมของท้องถิ่น

และชุมชนใหม้ีการจัดการระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายในโรงเรียนในสังกัด 

เพื่อใหม้ีมาตรฐานทัดเทียมกับ ASEAN หรอืเทียบเท่าระดับโลกใหม้ีการจัดการระบบการ
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ประกันคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองคุณภาพการศกึษา (สมศ.) ให้มกีารจัดท า

เกณฑม์าตรฐานการศกึษาท้องถิ่น เพื่อเป็นเป้าหมาย ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาของโรงเรียนในสังกัด และเป็นไปตามมาตรฐานกลางให้มีการท าบันทึกข้อตกลง

ความรว่มมอื (MOU) กับโรงเรียน มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมมอืกันพัฒนาคุณภาพการศกึษาให้

สูงขึ้นใหม้ีการจัดท ามาตรฐานทางการศกึษาของ อบจ.โดยเฉพาะ เช่น ทักษะชีวติ การน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ ทักษะภาษาจนี ภาษาอังกฤษ ฯลฯ 

 

  4. ความเป็นไปได้ด้านระบบบริหารและการจัดการศึกษา มีรายละเอียด 

ดังนี้คอื 

   ภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใน

ทศวรรษหน้า ด้านระบบบริหารและการจัดการศกึษานั้น จะให้มีการยกฐานะกอง

การศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นส านักการศกึษาเพื่อการบริหารจัดการให้มีความ

ชัดเจนให้มกีารมอบอ านาจ การจัดการศกึษาให้กับโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีอิสระในการ

บริหาร ให้มีการจัดการศกึษาตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนและความตอ้งการของแต่ละพืน้ที่  

ให้มหีนว่ยงานที่ท าหน้าที่ก ากับการจัดการศกึษา และให้นโยบายเช่น สภาการศกึษาจังหวัด 

ให้มกีารจัดท าข้อ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้านการศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมอย่างชัดเจนให้มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานในท้องถิ่น เพื่อ

ประโยชน์กับท้องถิ่นมากขึ้น 

 

 5. ความเป็นไปได้ด้านครู อาจารย์และบุคลากร มีรายละเอียดดังนีค้ือ 

  ภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษ

หนา้ ด้านครู อาจารย์และบุคลากรทางการศกึษานั้น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะ

ให้มกีารวางแผนพัฒนาครูในโรงเรียน ครูท้องถิ่น ทั้งการพัฒนาตนเอง และเชิญผู้เช่ียวชาญ

เฉพาะในท้องถิ่นมาร่วมสอน ใหม้ีการจัดอบรม ศึกษาดูงาน และส่งเสริมการศกึษาต่อเพื่อ

พัฒนาครู บุคคลากรให้มคีวามสามารถในการสอนหรือมีคุณวุฒทิี่สูงขึน้ให้มีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคคลากรทางการศกึษา เช่น  มีต าราเป็นของตนเอง 

ครูทุกคนจะต้องสามารถสอนได้อย่างน้อย 2 ภาษา และแตล่ะโรงเรยีนจะต้องมคีรู

ชาวต่างชาติ ให้มีการสอบบรรจุเพื่อคัดเลือกคนเก่ง มีจิตวิญญาณครู มาปฏิบัติหน้าที่

จัดการเรยีนการสอน   ให้มีการยกย่องเชิดชูครู และบุคลากรทางการศกึษา เช่น  
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มอบเกียรติบัตรและของรางวัล เป็นระยะๆ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้กับครูทุกคน  และให้มี

การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาตนเองให้ได้รับวิทยฐานะสูงขึ้น 

 

  6. ความเป็นไปได้ด้านหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี ้คือ 

   ภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษ

หนา้ด้านหลักสูตรนัน้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มกีารจัด

หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งมีความครอบคลุมทั้งท้องถิ่นและ

บริบทโลกใหม้ีหลักสูตรที่สามารถใหน้ักเรียนและบุคคลภายนอกที่สนใจสามารถมาเรียน

ร่วมได้ให้มีการจัดท าหลักสูตรการอบรม สัมมนา ศกึษาดูงาน ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจนี 

ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูป้กครอง ท้องถิ่นและชุมชนนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดต้องสง่เสริมสนับสนุนให้มกีารจัดหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

ซึ่งมีความครอบคลุมทั้งท้องถิ่นและบริบทโลกใหม้ีหลักสูตรที่สามารถใหน้ักเรียนและ

บุคคลภายนอกที่สนใจสามารถมาเรยีนร่วมได้ให้มีการส่งเสริมความรว่มมือกับโรงเรียน

มัธยมช้ันน าทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้เป็นโรงเรยีนพี่โรงเรียนน้อง ร่วมกันพัฒนา

หลักสูตรสถานศกึษาและหลักสูตรท้องถิ่น ใหม้ีการจัดท าหลักสูตร ที่เน้นวิชาชีพทั้ง

เกษตรกรรมอุตสาหกรรมและกีฬา ให้มีการจัดท าหลักสูตรเพื่อการพัฒนาเฉพาะด้าน เช่น 

หลักสูตรท่องเที่ยว หลักสูตรภาษา ตา่งประเทศ หลักสูตรทางธุรกิจ และอุตสาหกรรม 

 

  7. ความเป็นไปได้ด้านกระบวนการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังนี ้คอื 

   ภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษ

หนา้ด้านกระบวนการเรียนรู้นั้น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้โรงเรียนในสังกัดจะ

มีกระบวนการจัดการเรยีนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับสภาพของสังคมและท้องถิ่น จัดให้

โรงเรียนในสังกัดมีการจัดการเรียนรู้เพื่อฝกึทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์มี

วิจารณญาณและคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยตนเอง จัดใหโ้รงเรยีนในสังกัด จะมีการน า

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอกหอ้งเรียน

จัดให้โรงเรียนในสังกัดมีการประเมินผูเ้รียนหลากหลายวิธีการจัดให้โรงเรยีนในสังกัด  

จะมีการจัดการเรียนรู้ใหน้ักเรียนสามารถเรียนรู ้และมีการฝึกปฏิบัติตามโรงงาน หรอื

หนว่ยงานจรงิ 
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  8. ความเป็นไปได้ด้านทรัพยากรและการลงทุนด้านการศึกษา  

มีรายละเอียดดังนี้ คือ 

   ภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษ

หนา้ด้านทรัพยากรและการลงทุนด้านการศกึษานั้น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จะต้องให้มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากที่รัฐบาลจัดสรรเพื่อพัฒนาการศกึษาอย่าง

เพียงพอใหม้ีการเปิดโอกาสให้โรงเรียนเข้ามามีสว่นร่วมในการน าเสนองบประมาณตาม

ความตอ้งการพัฒนาการศึกษาโดยใช้ขอ้มูลโรงเรียนเป็นฐานใหม้ีการระดมทรัพยากรและ

การลงทุนทั้งจากบุคคล องค์กร หนว่ยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาให้มีการจัดตั้ง

กองทุนกู้ยืมเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและระดับที่สูงขึ้น ทั้งครูและนักเรียนให้มีการ

จัดตัง้กองทุนการศกึษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสและนักเรียนเก่ง 

ให้มกีารแก้กฎระเบียบต่างๆ ดา้นงบประมาณเพื่อความสะดวกในการบริหารงานได้อย่าง

คล่องตัว 
 

  9. ความเป็นไปได้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีรายละเอียดดังนี ้คอื 

   ภาวะผูน้ าทางการศกึษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทศวรรษ

หนา้ ในทศวรรษหน้า ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศกึษานั้น  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มกีารสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเพื่อ

การศกึษาในโรงเรยีน เช่น หอ้งสมุดมีชีวติ ห้องเรียน ICT และเปิดกว้างให้ชุมชนสามารถ

เข้าถึงได้ด้วยมีศูนย์เทคโนโลยี ทั้งวิทยุโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต เพื่อบริการนักเรียน  

บุคลกรทางกรศกึษาและสามารถเรียนรูร้่วมกับชุมชนได้ให้มกีารสนับสนุนครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในการอบรม ศกึษาดูงาน ใหส้ามารถประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการบริหาร

และจัดการศกึษาได้จะส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่มคีวามเร็วสูง มหีอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และมีซอฟแวร์ดา้นการบริหารและการ

เรียนรู้จะให้มีการเช่ือมต่อระบบสารสนเทศของ อบจ. เข้ากับหอ้งสมุดของมหาวิทยาลัย 

เพื่อประโยชน์ของนักเรียนมากยิ่งขึน้ 
 

  10. ความเป็นไปได้ด้านการส่งเสรมิกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเด็ก

มีรายละเอียดดังนี้ คือ 

   ภาวะผูน้ าทางการจัดการศึกษาของนายอกงค์การบริหารส่วนจังหวัด ใน

ทศวรรษหน้า ด้านการส่งเสริมกีฬานันทนาการและกิจกรรมเด็กนั้น นายกองค์การบริหาร
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ส่วนจังหวัดควรส่งเสริมจะใหม้ีการจัดตั้งศูนย์นันทนาการและกีฬาเพื่อให้บริการนักเรียน

ผูป้กครองและชุมชน เพื่อการออกก าลังกายและหลีกเลี่ยงยาเสพติดจะมีการจัดตั้งศูนย์

กีฬาส าหรับเด็กและเยาวชน เพื่อสง่เสริมให้เป็นตัวแทนนักกีฬาระดับจังหวัด ระดับชาติและ

เป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปจะใหม้ีหน่วยงานกองการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อสนับสนุนความ

เป็นเลิศทางด้านกีฬาและการท่องเที่ยว จะให้มกีารจัดค่ายกีฬาไทยหรือกีฬาพืน้บ้าน กีฬา

สากล ดนตรไีทย ดนตรสีากล และกิจกรรมเด็ก เช่น กิจกรรมลูกเสือเพื่อเสริมสร้างวินัยจะ

ให้มกีารจัดตั้งห้องสมุด ศูนย์การเรียนรูท้ี่ได้มาตรฐานทุกโรงเรยีนจะให้มกีารจัดตั้ง

พิพิธภัณฑ ์ท้องฟ้าจ าลอง หอ้งสมุดมีชีวติ โรงหนังระบบสี่มติิ เพื่อให้โอกาสการเรียนรู้ของ

นักเรียนและชุมชน 
 

  11. ความเป็นไปได้ด้านการส่งเสรมิอาชีพ มีรายละเอียดดังนี ้คอื 

   ภาวะผูน้ าทางการจัดการศึกษาของนายอกงค์การบริหารส่วนจังหวัด ใน

ทศวรรษหน้า ด้านการส่งเสริมอาชีพนัน้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดควรส่งเสริมให้

จะมีการจัดท าหลักสูตรฝกึอาชีพระยะสั้นให้บริการแก่นักเรียนและประชาชนทั่วไปจะให้มี

การจัดตัง้เครอืข่ายในการส่งเสริมอาชีพ มีสถานประกอบการเพื่อการฝึกงานจะให้มีการ

พัฒนาแหล่งอาชีพในชุมชน เชน่ อุตสาหกรรมพืน้บ้านต่างๆ ศลิปาชีพ เพื่อเป็นแหล่งอาชีพ

ในชุมชน จะให้มหีลักสูตรคู่ขนานของหลักสูตรสามัญกับหลักสูตรอาชีพ เช่น จบ ม.6 และ

ได้วุฒ ิปวช.ให้มีการจัดตั้งร้านจ าหน่ายสินค้าจากการฝกึงานของนักเรียน และชุมชนที่ผ่าน

การฝึกอาชีพจะให้มกีารส่งเสริมอาชพีใหก้ับนักเรียนและชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทของ

แตล่ะจังหวัด เช่น การเลี้ยงปลา การปลูกพืช เป็นต้น   

 

  12. ความเป็นไปได้ด้านการศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีรายละเอียดดังนี ้คือ 

   ภาวะผูน้ าทางการจัดการศึกษาของนายอกงค์การบริหารส่วนจังหวัด ใน

ทศวรรษหน้า ด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นนัน้ 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะให้มกีารจัดงบประมาณอุดหนุนเพื่อสง่เสริมสนับสนุน

ให้โรงเรียนจัดศูนย์การเรียนรู้ดา้นศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณีภูมิปัญญา

ท้องถิ่นจะให้มกีารก าหนดใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาแตง่กายด้วยเสือ้ผา้พืน้เมือง

หนึ่งวันตอ่สัปดาหเ์พื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น จะให้มกีารส่งเสริมให้

โรงเรียนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี ของท้องถิ่น อย่างสม่ าเสมอจะให้โรงเรียน
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ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในการปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ให้

ครูและนักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข จะให้มกีารบูรณาการด้านศาสนา 

ศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ

เรียนรู้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศกึษาและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คง

อยู่ต่อไปให้มกีารสนับสนุนครูเป็นต้นแบบทางศิลปะ วัฒนธรรมที่ดขีองแต่ละท้องถิ่นและ

ชุมชน ใหโ้รงเรียนส่งเสริมการเชญิวิทยากรภายนอก ผู้อาวุโส ในชุมชนมาเล่าเหตุการณ์

ส าคัญเพื่อให้ครูและนักเรียนเกิดความส านึกรักบ้านเกิด 
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